
เคารพสถาบันหลัก

ส.ว.จอคว่ํา‘รางรธน.ฉบับไอติม’
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‘ม็อบเด็ก’ งัด ‘ยุทธวิธี’ รบยืดเยื้อ

สูทั้งที่รูวา ‘ไมชนะ’
‘ม็อบเด็ก’ งัด ‘ยุทธวิธี’ รบยืดเยื้อ

สูทั้งที่รูวา ‘ไมชนะ’

             
|

‘ปอม’เยยม็อบ3น้ิวมีไมก่ีคน

‘รุง-เบนจา’นอนคุกคดี112

‘บิ๊กตู’โอคนใตหรอยจังฮู! 

ปลุกอยาทําลายส่ิงท่ีมีอยู

จุรินทรลุยประกันรายได

ล่ันชวยปชช.ครบทุกดาน

พังงา • “จุรินทร” ลุยพังงา ประชุม

ติดตามความคืบหนาโครงการประกันราย                           

ไดเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันและยาง 

พารา พรอมย้ําชวยประชาชนครบทุก

ดาน เกษตรกร-สาธารณสุข-การศึกษา 

และแกปญหาหนี้

เม� อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 16.00 น. นายจุรินทร  ลักษณวิ

ศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ                                                 

ทรวงพาณิชย พรอมดวยนายนิพนธ บุญ

ญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

มหาดไทย, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช                                                            

ไทยโพสต • บช.น.แจงเหตุผูชุมนุม 14 

พ.ย.ถูกยิงไมใชฝมือตํารวจ ยันดูแลม็อบตาม

หลักสากล ใชกระสุนยางเทานั้น “บิ๊กปอม” 

ไมใหราคาม็อบ 3 นิ้ว เยย “มีแค 200-

300 คน กับคน 70 ลานคน คุณจะเอายัง

ไง” ขณะที่ “ฝายคาน” ตําหนิการใชความ

รุนแรงกับม็อบ ชง  กมธ.สอบขอเท็จจริง

ปมยิงกระสุนใสผูชุมนุม “ไทยภักดี” ซัด “3 

นิ้ว” สรางวาทกรรมบิดเบือน ยอนเจ็บถา

เปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจะตัดคอ

ใครทําไดเลย “รุง” ไมรอดศาลไมใหประกัน

ตัวคดี “ครอปท็อป” ยกคํารองคานฝากขัง 

“เบนจา” อนุญาตฝากตออีกแค 7 วัน 

เม� อวันที่ 15 พฤศจิกายน พล.ต.ต. 

จิรสันต แกวแสงเอก รองผูบัญชาการตํารวจ 

นครบาล (รอง ผบช.น.) ในฐานะโฆษก 

บช.น. แถลงชี้แจงกรณีมีการแชรภาพ

รัฐสภา • จับตารางรัฐธรรมนูญฉบับไอติม

จอแทงตั้งแตยังเปนวุน ส.ว.ประกาศคว่ํา

เพราะมีเจตนาทําเนื้อหาใหไมผานรัฐสภา 

“ลม-ลาง-โละ-เลิก” ดวยความเคียดแคน 

สะใจ ทาทีพรรครวมรัฐบาลยังก๊ัก สวนฝาย

คานมีมติรับหลักการวาระท่ี 1 อางเห็นดวย

กับจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอํา 

นาจ 

เม� อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผูส� อ

ขาวรายงานจากรัฐสภาวา  สมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ไดจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) 

พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดยนายพริษฐ  วัชรสินธุ 

แกนนํากลุมรีโซลูชั่น กับประชาชนผูมีสิทธิ์

เลือกตั้ง จํานวน  1.35 แสนรายช� อ กอนที่

รัฐสภาจะพิจารณาวาจะรับหลักการหรือไม 

ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ โดยมีนายเสรี สุวรรณ

ภานนท ส.ว. และนายคํานูณ สิทธิสมาน 

ส.ว.เปนผูนําเสนอ

อัยการสั่งฟอง

อดีต ผกก.โจ 4 ขอหา

พิษโควิดปวน 

ศก.Q3 โตติดลบ

เม� อ สี จิ้นผิง กลายเปน

 ‘จักรพรรดิจีนยุค 5G’

กรุงเทพฯ • คปภ.ถกภาคธุรกิจประกัน

วินาศภัย สั่งหามเปลี่ยน-ยกเลิกกรมธรรม

ประกันโควิด-19 “เจอจายจบ” แตสามารถ

เสนอทางเลือกที่น�าสนใจใหลูกคาตามความ

สมัครใจ ย้ํายึดประโยชนผูเอาประกันเปน

หลัก พรอมใหบริษัทที่ไดรับผลกระทบเขา

รวมโครงการผอนผันเพ� อเสริมมาตรการเยียว 

ยาใหมีสภาพคลอง

เม� อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายสุทธิ

พล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประ 

กันภัย (คปภ.) กลาวภายหลังหารือรวมกับ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.ตีปบโควิดในประ 

เทศขาลง ติดเชื้อใหม 6,343 ราย ตาย 45 

ราย เผย WHO ผวายุโรปรุนแรงระลอก

ใหม ดาน สธ.นับถอยหลังสิ้นเดือน พ.ย.ฉีด

ครบ 100 ลานโดสครอบคลุมทุกกลุม เข็น

อีสานเรงรับวัคซีน ขณะภูเก็ตอาแขนรับนัก

ทองเที่ยว ยกเลิกตรวจโควิด-ลงทะเบียน

ออนไลนกอนเขาพื้นที่   

เม� อวันจันทร นพ.ทวีศิลป  วิษณุ โยธิน 

โฆษกศูนยบริหารสถานการณ การแพรระบาด                   

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  

แถลงสถานการณ การ แพรระบาด ของ โรคติด

เช้ือ โค วิด -19 วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี ไดลงนามในประกาศขอกํา                                                 

หนดออกตามความในมาตรา 9 แหง พ.ร.ก. 

ฉุกเฉิน โดยการปรับเขตพื้นที่จังหวัดตาม

พ้ืนท่ีสถานการณ ซ่ึงพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ

เขมงวด (สีแดงเขม) คงเหลือ 6 จังหวัด 

และยังคงหามการออกนอกเคหสถานสําหรับ

พื้นที่สีแดงเขม และการขยายเวลาการบัง 

คับใชมาตรการควบคุมและปองกันโรค มี

ผลตั้งแตวันที่ 16-30 พ.ย.64 นอกจากนี้                                             

นายกฯ ไดลงนามในคําสั่งเร� องการจัดโครง 

สราง ศบค.เพิ่มเติม โดยเพิ่มศูนยปฏิบัติการ

สถานการณฉุกเฉินดานการทองเที่ยวและ

กีฬา โดยมีปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬาเปนหัวหนาศูนย

นพ. ทวี ศิลป กลาววา สถานการณ  ทั่ว

โลกพบผูติดเชื้อเพิ่ม  347,414 ราย ทําให

มียอดสะสมผูติดเชื้อทั้งหมด  254,026,295 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4,464 ราย สะสม  

5,115,131 ราย

กระบี่ • “บิ๊กตู” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ทาม 

กลางการอารักขาเขมเพราะมีผู ไมหวังดี

ทําลายปายตอนรับพรึ่บ โปรยยาหอมคนใต                                                     

“หรอยจังฮู สุดยอด” สอนนักเรียนอยาไป                                                    

สงสัยเร� องที่ไมเปนประโยชน ตอกย้ําตอง                                                       

เคารพในสถาบันหลักของชาติ อยูประเทศ 

ไทย เกิดที่นี่ หากินที่นี่และตายกันที่นี่ อยา

ทําลายสิ่งที่มีอยูแลว เราแลกเลือดเนื้อมา

เพ� อแผนดินผืนนี้ ขอใหรักษาขวานทองอยู

กับชาติ ศาสน กษัตริยและประชาชนตลอด

ไป

เม� อวันจันทรท่ี 15 พฤศจิกายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอม

คณะ ไดลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่

และตรัง รวมท้ังประชุมคณะรัฐมนตรีอยาง

เปนทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้ง

ที่ 1/2564 ซึ่งเปนการประชุม  ครม.สัญจร

ครั้งแรกหลังรัฐบาลเปดประเทศ โดยเม� อ

คณะของนายกฯ มาถึงทาอากาศยานนานา 

ชาติ จ.กระบี่ มีนายพุฒิพงศ ศิริมาตย ผูวา

ราชการจังหวัดกระบี่ และขาราชการ รวม

ทั้ง 12 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

มาตอนรับ ขาดเพียงนายวันชัย ปริญญาศิริ 

ส.ส.เขต 1 สงขลา และนายสัมพันธ มะยู

โซะ ส.ส.เขต 2 นราธิวาสที่ติดภารกิจ รวม

ทั้งมีนายสาคร เกี่ยวของ ส.ส.กระบี่ พรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) มาตอนรับดวย

ทั้งนี้ เม� อนายกฯ เดินทางมาถึงได                                              

รับฟงบรรยายสรุปความกาวหนา โครงการ

ปรับปรุงอาคารที่พักผู โดยสารทาอากาศ 

ยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ โดยการลงพื้น

ท่ีคร้ังน้ีนายกฯ เดินทางดวยรถยนต โตโยตา 

อัลพารด สีดํา ทะเบียน กฉ 888 กระบี่ 

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 14

อานตอหนา 3

อานตอหนา 14

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9135

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โพสทาถายรูประหวางตรวจเยี่ยมวิถีชีวิตชุมชนทองเที่ยว บานคลองหรูด  

(คลองนํ้าใส) ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เม� อวันท่ี 15 พ.ย. กอนการประชุม ครม.นอกสถานท่ีในวันท่ี 16 พ.ย.จะเร่ิมข้ึน

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย ประชุมติดตามความคืบหนาโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกปาลม

น้ํามันและยางพารา พรอมย้ําชวยประชาชนครบทุกดาน เกษตรกร-สาธารณสุข-

การศึกษา และแกปญหาหนี้ ที่ จ.พังงา  เม� อวันที่ 15 พ.ย.

คปภ.หามบอกเลิก

ประกันเจอจายจบ

ลูกคาสมัครใจได

ตีปบโควิดขาลง

WHOผวายุโรป

ระลอกใหมแรง
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บทจบ ‘ล้มล้าง’ รุ่นแรก

นนี้ มาดูอะไรกันขำาๆ สลับบรรยากาศบ้างดีกว่า!

คือหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย ๑๐ พฤศจิกา.

ออกมา ว่าขบวนการสามนิ้วเข้าลักษณะ “องค์กร

เครือข่าย”

 การกระทำา.....

 เป็นการละเมิดกฎหมาย มีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

 ไม่ใช่เป็นการปฏิรูป อย่างที่กล่าวอ้างกัน

 แล้วศาลฯ ก็สั่งให้ “เลิกการกระทำา” นั้นเสีย

 แต่แทนที่ขบวนการสามน้ิวและองค์กรเครือข่ายจะหยุด 

ปรากฏว่า บรรดาตัวใหญ่ “ซุกหลังเด็ก” กลับ “นำาร่องเด็ก” ด้วย

การ “ต่อต้านคำาวินิจฉัยศาล” 

 ชาวบ้าน-ชาวเมือง ต่างระทึก........

 แบบนี้ “สงครามกลางเมือง” เกิดแน่ เพราะปิยบุตร “โค้ช

หลังม็อบ” เกรี้ยวกราด น่ากลั๊ว-น่ากลัว!

 ยิ่งวันรุ่งขึ้น “รุ้ง-ปนัสยา” รับลูกต่อ แถลง “ไม่ยอมรับ” 

คำาวินิจฉัย พร้อมประกาศ ระดมพลชุมนุมใหญ่ “๑๔ พฤศจิกา.”!

 ชาวบ้าน-ชาวเมือง ร้อง อาาาาา........ 

 สงคราม ๙ ทัพ ครั้งที่ ๒ เกิดแล้ว ศึกนี้ “เดิมพัน” ใหญ่

หลวงนัก 

 ถึงคราวตัวใหญ่ใน “องค์กรเครือข่าย” สามนิ้วที่ซุกหลัง

เด็กมาตลอด ต้องไสม้าออกมานำาทัพ ระเบิดศึก “สงครามกลาง 

เมือง” ขั้นแตกหักเอง เป็นแน่แท้แล้ว

 ทุกคนก็ชะเง้อรอ ด้วยหมายมั่น....

 คราวนี้ แม่ทัพใหญ่และบรรดาขุนศึก อย่างชาญวิทย์, 

ส. ศิวรักษ์, นิธิ เอียว, ปิยบุตร, ธนาธร, ปริญญา, ธนาพล,  

ยิ่งชีพ, โตโต้, ทศพร เสรีรักษ์, รุ้ง-ปนัสยา 

 ’จานมหา’ลัย และ ๒๓ องค์กรนิสิตนักศึกษา ที่ “ดร.สุร

ชาติ บำารุงสุข” ปรมาจารย์รัฐศาสตร์ สำานักจุฬาฯ เชิดชู-ชื่นชม

แถลงการณ์ยิ่งนัก 

 เหล่านี้ ต้องออกมานำา...

 ต้องเป็น “ไอ้ โม่ง” เปิดหน้า

 ต้องรำาดาบ-รำาทวนนำาทัพ ทำาสงครามกลางเมืองล้มล้าง

ระบอบ-สถาบัน ตามที่ได้เซาะ กัดกร่อนมาแรมปีในขั้นแตกหัก

ครานี้แน่!

 ผลปรากฏในอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกา ก็ “อย่างฮา” ตามที่

ผมเก็บๆ มาจากเพจพวกเขากันเองนี่แหละ 

 ไม่ต้องอธิบาย อ่านนะ...อ่านแล้วทะลุไส้ถึงดากเอง

 --------------------- 

 ยุวชนแดง 

 ผลสรุป #ม็อบ 14 พฤศจิกา 64

 1.นักการเมืองก้าวไกลไม่มา

 2.คณะก้าวหน้าไม่มา

 3.ว่าที่ผู้สมัครไม่มา

 เมื่อมีคำาตัดสินจะรอดหรือไม่รอด ศาลต้องคืนเงินประกัน 

 ผมอยากรู้ว่า เงินประกันที่ศาลคืนตอนคดีจบมันจะไปไหนต่อ??

 -------------------------

 โฮคาเงะแห่งโคโนฮะ

 คืนไปหาแกนนำา

 ------------------------

 <15 เยาวรุ่นทะลุ... ie (324) Q &+

 ปกป้องพร่อง

 ช่วงที่เงินประกันหมด ก็เปิดรับบริจาคต่อไป ข้ออ้างคือ ช่วย

ด้วย เงินประกันหมด คนโอนให้อีก 25 ล้าน ทีนี้ตัดสินทั้ง 2,000 คดี 

ได้ 50 ล้าน รวยไปเลย 

 ถามว่า กองทุนราษฎรประสงค์ เคยลงมาปาระเบิดด้วย 

หรือเปล่า

 ตอบไม่เคย

 -----------------------

 ปกป้องพร่อง

 แต่มีหน้าที่ โพสต์ให้คนมาลงถนน ปั่นทุกทางให้คนลงถนน 

ให้ โดนจับเยอะๆ เพราะไม่ใช่เงินตัวเองนี่

 ฝากไว้ให้คิดครับ

 ----------------------

 ปกป้องพร่อง

 จากคนที่ไปม็อบเกือบทุกวัน ตอนนี้ ไม่ไปละ

 --------------

 สรุป  #ม็อบ 14 พฤศจิกา 64 มียอดรีทวีต  1.8  ล้านครั้ง  จาก  

7  พัน  ยูสเซอร์

 หมายความว่า  เฉลี่ย 1  user  รีทวีตไม่ต่ำากว่า  250  ครั้ง  ถือ

เป็นเรื่องผิดปกติ

 แอดรีทวีต  10  ครั้งก็เบื่อละ  ยกเว้นพวกรับงานนั่งทำาทั้งวัน   

1 คน  รับ 5  user  สบายๆ  #IOแฉIO

 Cr. Street Hero V3

       ------------------------------

 TopTrend หมีกวิ้น - Tha... . 17m

 Data on #ม็อบ 14 พฤศจิกา 64

 2021-11-14

 Tweets : >17275

 Users : >7108

 Retweets : 1801947

 Likes : 484882

 Top 5 Related #

 1.ไม่เอาสมบูรณาญาสิทธิราชย์

 2.whatshappeninginthailand

 3.ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง

 4.ทำาไมครูไทยอยากลาออก

 5.ยกเลิก 112

 -----------------------

 สรุป ละคร “หลอกเด็กล้มเจ้า” แล้วปั่นทวีต ก็จบองก์แรก

ด้วยคำาว่า 

 นัดแล้ว “ตัวการไม่กล้าโผล่หัว” ออกมาแม้แต่ตัวเดียว!

 ส่วน “รุ้ง-ปนัสยา”....

 เหยื่อหลอกใช้ขององค์กรเครือข่าย เมื่อวาน (๑๕ พ.ย.) 

บทนางเอกสกู๊ปข่าว “สำานักอัลจาซีร่า” ของเธอ ก็จบลงอย่างน่า

สมเพช 

  “ด่วน! ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำาสั่ง ‘ไม่ให้ประกันตัว’ 

รุ้ง ปนัสยา ในคดี ม.112 #ใครๆ ก็ใส่ครอปท็อป ไปเดินสยาม

พารากอน”

 สำาหรับกิจกรรม #ใครๆ ก็ใส่ครอปท็อป หรือ #แต่ง 

ครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอน จัดขึ้นโดยกลุ่มแนวร่วมธรรม 

ศาสตร์และการชุมนุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อรณรงค์

ยกเลิกมาตรา 112

 คดีดังกล่าว พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพ

ใต้ 4 ได้มีคำาสั่งฟ้อง 

 น.ส.เบนจา อะปัญ หนึ่งในสมาชิกของแนวร่วมธรรมศาสตร์

และการชุมนุม 

 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน 

 น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง 

 นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ และ 

 ภวัต หิรัณย์ภณ หรือ ป๊อกกี้ ในข้อหาหมิ่นสถาบัน  

มาตรา 112 

 น่ีคือข้อความที่ “ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน”  

ทวีตตอน ๑๗.๐๐ น. เมื่อวาน (๑๕ พ.ย.๖๔)

 ศาลให้เหตุผลที่ “ไม่ให้ประกันตัว” รุ้ง ว่า....

 “เคยทำาในลักษณะทำานองเดียวกับคดีนี้มาแล้วหลายคดี 

อีกทั้งหลังจากรุ้งถูกฟ้องคดีนี้ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวใน

คดีอื่นของศาลอาญา 

 ก็ไปกระทำาซ้ำา อาจเป็นการละเมิดเงื่อนไขข้อห้ามของ

ศาลอาญา จนพนักงานอัยการร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัว

ชั่วคราว 

 หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปอีก ก็อาจไปกระทำาการ

อันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้อีก 

 จึงเห็นสมควร “ไม่อนุญาต” ให้ปล่อยชั่วคราว!

 ถามว่า การปฏิรูปแบบปฏิวัติสถาบัน ชนิดขุดรากถอนโคน 

ตามสูตร “ศาสดาปิยบุตร” จบเห่กันแค่นี้หรือ?

 ตอบได้เลยว่า “ยัง”!

 นี่แค่ “หญ้าหน้าดิน” เท่านั้น ถ้าไม่เชื่อ ไปถาม “ศ.ดร.สุรชาติ 

บำารุงสุข” ผู้บ่มเพาะเชื้อแผล ๖ ตุลา. ส่งรุ่นต่อรุ่นดูก็ได้

 เมื่อวันอาทิตย์ ให้สัมภาษณ์ “ดนัย-หมาแก่” ช่องเนช่ัน

ด้วยเสียงแหบห้าวเคล้าแค้นแน่นอกไว้ว่า

 ให้รอดู “วันลอยกระทง”

 “แล้วจะเห็นกัน” 

 ผ่าน “นิสิต-นักศึกษา” คนรุ่นใหม่ของเขา คืนนั้น!?.

 4.แกนนำาไม่มา

 5.มวลชนมาประมาณไม่เกิน 2,000 กว่าคน เนื่องจากถนน

แคบ มุมกล้อง ขนาดถนน กว้าง 20 m X 40 m 800 ตร.ม. ตร.ม.ละ 

2 คน ได้ประมาณ 1,600 คน

 ที่เหลือ Influencer ไม่มา ปั่นในเน็ต

 ------------------

 <15 เยาวรุ่นทะลุ...ie (324) Q 2+三
 โสตาเละแห่งโคโนธะ

 แล้วก็ผ่านไปอีกวัน ที่ยังไม่สั่นสะเทือนนายกฯ

 -----------------

 แมวโพง

 โฮคาเงะแห่งโคโนฮะ

 แล้วก็ผ่านไปอีกวัน ที่ยั่งไม่สั่นสะเทือนนายกฯ

 วันนี้เราเสียเปรียบมาก ส่งสารคนโดนยิง

 --------------------

 โฮคาเงะแห่งโคโนฮะ

 เสียเปรียบทุกวันแหละ

 ส.ส. แกนนำา, คนหิวแสง, ได้ภาพที่ต้องการแล้ววันนี้ เป็นอัน

จบภารกิจ ได้ภาพสวยๆ ลง

 ---------------------

 <15 เยาวรุ่นทะลุ...ie (324) Q2+三
 โฮคาเงะแห่งโคโนฮะ

 แต่ถ้าปล่อยมวลชนหลงทางทิ้งไว้ เอาแต่ภาพไปใช้

ก็จบ

 --------------------

 แมวโพง

 โฮคาเงะแห่งโคโนฮะ

 เอาแต่ภาพไปใช้

 เก็บภาพ-เปิดบริจาค-เงินไม่ถึงคนลงสนามจริงๆ

 เงินมีไว้ประกันแต่เคสดังๆ

 อย่าลืมว่า เงินประกัน คือเงินที่ประกันตัวออกมาเพื่อออกมา

หาทนายสู้คดี แต่คดียังดำาเนินการต่อไป 

รียกว่ายกทัพไปที่ ไหนมีแต่การพัฒนา และชาวบ้านมี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำาหรับพรรคภูมิใจไทยที่มีนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 

เป็นหัวหน้า

นอกจากผลงานรัฐบาลแล้ว ในส่วนพรรคยังมุ่งเน้นการ

ทำางานเชิงบูรณาการภายใต้ความรับผิดชอบ 3 คือ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา  

ล่ าสุดได้มอบหมายให้นายศักดิ์ สยาม ชิดชอบ  

รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรค และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระนอง 

ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานต่างๆ ตามนโยบายของ

รัฐบาล 

รวมทั้งเรื่องสำาคัญคือ การส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวง

ระนอง 16 ไร่ของกระทรวงคมนาคม ให้ โรงพยาบาลระนอง

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นท่ีเรียบร้อย เพื่อเพิ่มศักย 

ภ าพก า รดู แ ลสุ ข ภ าพขอ ง

ประชาชนจังหวัดระนองและ

กลุ่มประชากรต่างด้าว ซึ่งเป็น

สิ่งท่ีชาวระนองรอคอยมากว่า 

40 ปี 

สำาหรับเบ้ืองหลังสำาเร็จ 

โต้ โผสำาคัญคือ “ส.ส.เอ” นายคง

กฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนอง 

พรรคภูมิใจไทย ที่พยายามผลัก

ดันเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยทำาการเมือง

ระดับท้องถิ่น จนมาสำาเร็จได้ 

ในระดับชาติภายใต้สีเส้ือคน

ภูมิใจไทย

ปะหน้า “ส.ส.เอ” บอกว่า นอกจากโรงพยาบาลระนอง

จะช่วยดูแลและรักษาพี่น้องประชาชนแล้ว ยังรองรับการ

เติบโตของเมือง โดยจะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

และเป็นประตูเศรษฐกิจของภาคใต้ ควบคู่ไปกับการรักษา 

สิ่งแวดล้อม

ด้วยอัตลักษณ์ของเมืองระนอง ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว

ทั้งธรรมชาติ เช่น บ่อน้ำาแร่อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ท้องทะเล

อันดามัน ท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปเกาะต่างๆ ของเมียนมา รวม

ทั้งแผนการพัฒนาของภาครัฐ อาทิ ท่าเรือน้ำาลึกจากอ่าวไทยสู่

ระนอง ด้วยระบบรถไฟรางคู่ และเส้นทางมอเตอร์เวย์ เป็นต้น 

“อีกไม่นาน ระนองจะไม่เป็นรองใคร แต่จะเป็นเมือง

หลักที่ครบเครื่องมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระบบคมนาคม

ที่สะดวกสบาย เชื่อว่าเป็นจุดหมายของทุกๆ คน” 

เมื่อมี โอกาสได้ทำางานและมีผลงานประจักษ์ถูกใจชาว

ระนองเช่นนี้ เลือกตั้งครั้งหน้านับ “ส.ส.เอ” เข้าสภาสมัยที่

สองได้เลยใช่ไหม 555.

40 ปีที่รอคอย

เ

คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์

วั

ตีปี๊บโควิดขาลง

ส่วนประเทศที่ยังพบผู้ติดเชื้อจำานวนมากคือสหรัฐ 

อเมริกา  เพิ่มขึ้น 24,193 ราย โดยองค์การ อนามัย 

โลก  (WHO)  ให้ความเป็นห่วงมากกรณีประเทศใน

ยุโรปมีการติดเชื้อ กันเยอะมาก  ท้ังๆ ท่ีก่อนหน้านี้

เป็นกลุ่มที่มีการฉีดวัคซีนในระดับ สูง 

นพ.ทวี ศิลป์ กล่าวอีกว่า สำาหรับประเทศไทย

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 6,343 ราย เป็นการติดเชื้อ

ในเรือนจำา 188 ราย รวมสะสม  2,024,753 ราย ผู้

ติดหายป่วยเพิ่มขึ้น 7,663 ราย ซึ่งมากกว่าจำานวน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เสียชีวิต 45 ราย สะสม 19,987 

ราย อยู่ในการรักษา 94,163 ราย มีอาการหนักอยู่ที่ 

1,776 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 417 ราย 

“ ภาพรวมการติดเชื้อในประเทศ ลดระดับลง

มาอย่างน่าดีใจ ในต่างจังหวัด  67 จังหวัดตัวเลขยัง

ทรงๆ ไม่ลดลงมาก ชายแดนใต้ลดลงไม่มาก ส่วน

กรุงเทพฯ  และ ปริมณฑล เริ่มคงที่ ดังนั้นจึงต้องช่วย

กันให้มากกว่านี้ ส่วน 10 จังหวัดที่มีการติดเชื้อใน

รอบ 24 ชม. กรุงเทพฯ  790 ราย สงขลา 462 ราย 

นครศรีธรรมราช  428 ราย เชียงใหม่  376 ราย 

ปัตตานี  318 ราย สุราษฎร์ธานี  231 ราย ยะลา 

207  ราย นราธิวาส  193 ราย ชลบุรี  185 ราย และ

สมุทรปราการ  168  ราย” นพ.ทวีศิลป์ระบุ 

นพ.ทวี ศิลป์ ยังกล่าวถึงผลสรุปการฉีดวัคซีน 

ว่า พบจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในอัตราท่ีต่ำา

สุด ได้แก่ นครพนม เพียง 39.8%  หนองบัวลำาภู 

40.3% บึงกาฬ 40.6% สกลนคร 41.7% กาฬสินธุ์ 

43% ทั้งนี้ที่ประชุม EOC มีข้อเสนอมาตรการเร่งรัด

ฉีดวัคซีน โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน 

27 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64 และจัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุก

ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายให้กลุ่มแรงงาน

ต่างด้าว  โดยกระทรวงมหาดไทยทำาการ ค้นหากลุ่ม 

เป้าหมาย ที่ยังไม่ได้ ฉีดวัคซีน 

นพ.ทวี ศิลป์ กล่าวอีกว่า ส่วนหลังการเปิด

ประเทศตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ย.64 มีชาวต่างชาติเดิน

ทางเข้าประเทศไทยรวม 50,074  คน มีผู้ติดเชื้อ 56 

คน คิดเป็น 0.11% โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางใน

ระบบ Test&Go มาจากสหรัฐอเมริกา , สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น

 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ 

วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ในส่วนของสถานการณ์

การฉีดวัคซีนในไทยขณะน้ีรวมกว่า 85  ล้านโดส 

แยกเป็นเข็มที่ 1 จำานวน 45 ล้านโดส หรือ 63% 

เข็มที่ 2 จำานวน 36 ล้านโดส หรือ 51.2% และเข็ม

ที่ 3 จำานวน 2.7 ล้านโดส หรือ 3.9% นอกจากนี้

ยังมีการเร่งกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อไม่ให้ภูมิลดลง แต่ท่ี

กังวลมากที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีโรคเรื้อรัง 

แต่ก็ถือว่าสัดส่วนการได้รับวัคซีนยังอยู่ในระดับท่ีดี 

ส่วนกลุ่มนักเรียนมีจำานวนการฉีดไปกว่า 3 ล้านคน 

ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดกว่าครึ่งได้รับวัคซีนเกิน 50% 

บางจังหวัดได้รับวัคซีนเกิน 70% ส่วนจังหวัดที่ยังมี

สัดส่วนการรับวัคซีนน้อยก็พยายามเร่งฉีด 

“ทั้งนี้มีการตั้งเป้าภายในสิ้นเดือน พ.ย.ต้องฉีด

วัคซีนอย่างน้อยให้ครบ 100 ล้านโดส ดังนั้นในช่วง

เวลาอีก 16 วันที่เหลือ ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีน

ครบถ้วนอีกจำานวน 13.98 ล้านโดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 

จำานวน 8.60 ล้านโดส เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 จำานวน 

5.38 ล้านโดส โดยทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วม รวม

ถึงการขยายกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไปยังแรงงานต่างด้าว

ด้วย” นพ.เกียรติภูมิระบุ  

ที่ จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  ตามท่ีจังหวัดภูเก็ตได้มีคำา

สั่งที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2564 เรื่อง

มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 

เป็นต้นไป อาทิ ให้ยกเลิกความในข้อ  3 ของคำาสั่ง

จังหวัดภูเก็ต ท่ี 6245/2564 เรื่องมาตรการตรวจ

คัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และให้ยกเลิกความ

ในข้อ 4 ของคำาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่  6245/2564 เรื่อง

มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 

โดยให้ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อม และลง

ทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuket.com 

เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วง

หน้า และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ.

‘ป้อม’

และข้อความกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา

ถูกตำารวจยิงด้วยกระสุนจริงว่า ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่

ตำารวจเข้าดำาเนินการตามหลักสากล โดยใช้กระสุน

ยางเท่านั้น และกรณีนี้ที่มีผู้บาดเจ็บ จะต้องทำาการ

พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากอาวุธชนิดใด ซึ่งจะต้องใช้

เวลาเพื่อท่ีจะรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ถึงตัวผู้

กระทำาความผิด และกรณีข้อมูลท่ีมีการกล่าวหาใน

โลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งไร้พยานหลักฐานนั้น เป็นการ

สร้างความสับสนในสังคมให้เกิดความเกลียดชัง

เจ้าหน้าที่ จากนี้จะดำาเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่

บิดเบือนข้อมูลดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งด้วย

“ขอย้ำาเตือนไปยังผู้ที่คิดก่อเหตุความไม่สงบ 

และผู้ท่ีเข้าร่วมการชุมนุมโดยผิดกฎหมายว่า หาก

มีการก่อเหตุสร้างความเสียหาย สร้างความเดือด

ร้อนในบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ตำารวจจะเข้าไปดำาเนิน

คดีกับผู้ที่ก่อเหตุดังกล่าวทุกราย แม้กรุงเทพมหานคร

จะถูกปรับให้เป็นพื้นที่จังหวัดนำาร่องด้านการท่อง

เท่ียวแล้วก็ตาม แต่การชุมนุมหรือรวมกลุ่มทำา

กิจกรรมท่ีมีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่โรคนั้น ยังคง

เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ จึงขอความร่วมมือประชาชนงด

การร่วมกิจกรรมการชุมนุมต่างๆ เพื่อความสงบสุข

และความปลอดภัยโดยรวมของประเทศชาติและ

ประชาชน” พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่มที่ต้องการให้เกิด

การปฏิรูปในหลายๆ ประเด็น แต่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น

เมื่อวันที่  14 พ.ย.ว่า “มีไม่กี่คนหนิ ก็มีแค่ 200-300 

คน กับคน 70 ล้านคน คุณจะเอายังไง”

เมื่อถามว่า ทุกอย่างจะราบรื่นดีใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า  “ราบรื่นดี”

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรค พท.  กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านมีความ

ห่วงใยสถานการณ์บ้านเมือง หลังจากมีคำาวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญออกมา เนื่องจากคำาวินิจฉัยมี

ผลผูกพันทุกองค์กร หากผู้นำาไปบังคับใช้ปฏิบัติมิชอบ 

หรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ก็อาจจะสร้างความ

แตกแยกวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นขอให้ผู้ที่นำาไป

ปฏิบัติ ทั้งกับผู้ที่ชุมนุมหรือไล่ล่าที่จะยุบพรรค ควร

ปฏิบัติด้วยความชอบธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

นอกจากนี้เรายังห่วงเรื่องการใช้ความรุนแรง โดย

เฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนวานนี้ ที่มีผู้บาดเจ็บจาก

อาวุธปืนจากการชุมนุมท่ีแยกปทุมวัน ขอตำาหนิการ

ใช้ความรุนแรงแบบนี้ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้

เวทีสภาเพื่อมาพูดคุยกัน โดยเราจะส่งเรื่องให้คณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กมธ.ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต และ กมธ.พัฒนาการเมือง

เข้าไปศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล 

กล่าวว่า รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เกี่ยวข้องจะ

ต้องเร่งกระตือรือร้นในการสืบสวนข้อเท็จจริง นำา

คนที่กระทำาความผิดใช้กระสุนจริงยิงผู้ชุมนุมมาเข้า

สู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเร็วที่สุด อยากให้ทำา

เรื่องนี้ให้กระจ่าง ไม่ใช่กระตือรือร้นที่จะปราบปราม

การแสดงออกของประชาชน เอาแต่ป้ายสีประชาชน

ว่าเป็นขบวนการล้มล้างการปกครอง 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำาคนเสื้อแดง 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการต่อสู้

ของคนหนุ่มสาวว่าล้มล้างการปกครอง และ ส.ว.กับ

พรรครัฐบาลแสดงท่าทีคว่ำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน ทั้งหมดนี้คือการปฏิเสธทุกข้อเรียกร้อง 

ปิดทุกประตูทางออก ดูแล้วเด็กคงไม่ถอย ขณะที่

ผู้ใหญ่ไม่สำานึกถึงความเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้จะมี

แต่การเผชิญหน้า เพราะฝ่ายรัฐคิดว่าได้เปรียบ ขณะ

ที่นักศึกษาก็หลังชนฝา  สู้ก็ติดคุกไม่สู้ก็ไม่มี รัฐสภา

ควรผ่อนคลายแรงเสียดทาน อย่าตัดขาดข้อเรียกร้อง

เรื่องรัฐธรรมนูญของประชาชน ที่เคยเห็นสังคมแบบ

นี้ปลายทางส่วนใหญ่ไม่ใช่ความผาสุกแต่เป็นกลียุค” 

นายสุขสันต์ แสงศรี โฆษกพรรคไทยภักดี 

กล่าวว่า กลุ่มผู้ ชุมนุมสร้างวาทกรรมหลอกลวง

บิดเบือนอย่างน้อย 2 วาทกรรม คือ 1.“ไม่เอา 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์” คนคิดวาทกรรมแบบนี้มา

หลอกให้คนออกมาทำาลายประเทศ ทำาลายตัวเอง 

ถือว่าชั่วช้ามาก เพราะการปกครองในระบอบประชา 

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแตกต่าง

โดยสิ้นเชิงกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์คือการปกครองโดยที่ทุกสิ่งทุก

อย่างอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงผู้เดียว  กษัตริย์เท่ากับ

กฎหมาย จะตัดคอใคร จะลงโทษใคร ทำาได้เลย ไม่

ต้องมีกระบวนการใดๆ ซ่ึงต่างกันโดยสิ้นเชิง และ

ปัจจุบันบ้านเมืองพัฒนามาไกลมากแล้ว  ใครได้ยิน

คนบิดเบือนเช่นนี้ฟันธงว่าเป็นพวกที่คิดล้มล้างการ

ปกครองอย่างชัดเจน 2.วาทกรรม “ปฏิรูปไม่เท่ากับ

ล้มล้าง” วาทกรรมนี้ต้องอธิบายด้วย “พฤติกรรม” 

เช่นการด่าทอให้ร้าย บิดเบือน  เผาทำาลายพระบรม

ฉายาลักษณ์หรือทรัพย์สินราชการ ถ้าจะปฏิรูปจริงๆ 

ต้องเริ่มจากปฏิรูปพฤติกรรมตนเองเสียก่อน 

ท่ีบริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝั่งถนนมะลิวัลย์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น มี

กลุ่มชาวขอนแก่นรักบ้านเกิดเมืองนอน นำาโดย  

น.ส.วรพรรณ เบญจวรกุล แกนนำากลุ่ม นำาสมาชิก

มารวมตัวกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์ และร่วมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมในเรื่อง

ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีเจ้า

หน้าที่ตำารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ รวมทั้งฝ่าย

ปกครองเฝ้าสังเกตการณ์และรักษาความปลอดภัย

ตลอดทั้งช่วงของการจัดกิจกรรม

ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ศาลนัด

สอบคำาให้การคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญากรุงเทพ

ใต้ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวา

รักษ์, น.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล, น.ส.เบน

จา อะปัญ, นายภวัต หิรัณย์ภณ และนายภาณุ

พงศ์ หรือไมค์ จาดนอก ร่วมกันเป็นจำาเลยที่ 1-5 

ตามลำาดับ ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
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โดยอัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่า 

เมื่อระหว่างวันที่ 18- 20 ธ.ค.63 จำาเลยร่วมกัน

กระทำาผิดโดยนายพริษฐ์ และ น.ส.ปนัสยา  จำาเลย

ที่ 1-2 แกนนำากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุม โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊ก “แนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม” และเฟซบุ๊กส่วนตัว 

เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมสวมเสื้อผ้า 

ครอปท็อป (ชุดเสื้อกล้ามเอวลอย) แล้วไปเดินที่ห้าง

สรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 20 

ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยวันดังกล่าวจำาเลยทั้งห้าสวมชุดเสื้อ

กล้ามเอวลอย เขียนข้อความที่แขนและบริเวณเอว 

“ยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบันฯ” และข้อความล้อเลียน 

อื่นๆ โดยมีแนวร่วมและผู้ชุมนุมจำานวนมาก ก่อนที่ 

สน.ปทุมวันจะแจ้งดำาเนินคดีกับพวกจำาเลย 

โดยชั้นสอบสวนพวกจำาเลยให้การปฏิเสธต่อสู้

คดี ศาลประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาหมายเลขดำา  

อ.1180/2564 และอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว น.ส.เบน

จา และนายภวัต จำาเลยที่ 3-4 ปรับคนละ 2 แสน

บาท พร้อมกำาหนดเงื่อนไขห้ามจำาเลยทั้งสองกระทำา

การใดๆ ในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้อง 

อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันฯ  หรือเข้าร่วมกิจกรรม

ใด หรือการชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นใน

บ้านเมือง 

นัดสอบคำาให้การวันนี้จำาเลยมาศาล ศาล

สอบคำาให้การเเล้วจำาเลยให้การปฏิเสธ ศาลจึงนัด

คุ้มครองสิทธิ 26 พ.ย.64 (นัดสอบถามทำาความเข้าใจ) 

และนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 24 ม.ค.65 

ต่อมาเวลา 17.34 น. นายกฤษฎางค์ นุตจรัส 

ทนายความ เปิดเผยว่า วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มี

คำาสั่งยกคำาร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยศาลให้เหตุผล

ว่าพิเคราะห์เเล้วจำาเลยที่ 2 ภายหลังถูกฟ้องคดีนี้เเล้ว 

ก็ได้เคยกระทำาความผิดตามลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้อง

มา และจำาเลยที่ 2  ยังถูกดำาเนินคดีในลักษณะเดียวกัน

ที่ศาลอาญา จึงเกรงว่าถ้าปล่อยไปจะไปกระทำาความ

ผิดในลักษณะเดียวกันอีกจึงให้ยกคำาร้อง

นอกจากนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลยัง

ไต่สวนคำาร้องขอคัดค้านการฝากขัง น.ส.เบนจา 

อะปัญ ในคดีที่พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ยื่น

คำาร้องฝากขัง ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112, ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล

ที่มีจำานวนรวมกันมากกว่าห้าคนในเขตพื้นที่ที่มีการ

ประกาศหรือคำาสั่งกำาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด และร่วมชุมนุมหรือทำากิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค จากการชุมนุมคาร์ม็อบ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ท้องที่ สน.ทองหล่อ โดย น.ส.เบนจา

อ่านประกาศแถลงการณ์ 5 ข้อเรียกร้องที่หน้าบริษัท

ซิโน-ไทยฯ โดยไต่สวนแล้วศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้

ฝากขังต่อได้อีก 7 วัน  (เดิมฝากได้เต็มครั้งละ 14 วัน).
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด 

พระยาเหยียบเมือง บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขนคณะ

ลงกระบี่ ตรัง เตรียมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร    

อังคารที่ 16 พ.ย. กอนถึงวันประชุมหนึ่งวัน นายกฯ ตรวจเยี่ยม

วิถีชุมชนทองเที่ยว ต.หนองทะเล 

อ.เมือง จ.กระบี่ เยี่ยมชมและชิม

ผลิตภัณฑของดีชุมชน อาทิ น้ํา

พริกกุงเสียบ ขาวยําทรงเคร� อง 

ขาวเหนียวสังขยาและสับปะรด

กวน และยังชมเปาะอรอยมาก 

พรอมทั้งสวมบททําโรตี และได

เขียนลายเซ็นบนภาพวาดผาบา

ติก ถายภาพเปนที่ระลึก และไมรู

วาดวยสถานการณการเมืองที่เขม

ขนดุเดือดทั้งจากเกมการเมืองใน

สภาและม็อบนอกสภา ที่พุงเปา

โจมตีสถาบันหรือไม นายกฯ ได

หลนวรรคทองตอนหนึ่งดวยวา “เราแลกเลือดเนื้อมาเพ� อแผน

ดินผืนนี้ ภาคใตนี้ ขอใหรักษาไวใหได ขวานทองอยูกับชาติ 

ศาสน กษัตริยและประชาชนตลอดไป จําคําพูดผมไว”

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 16 พ.ย. เพ� อพิจารณา

วาระรางแกไขรัฐธรรมนูญ ที่เสนอโดยประชาชน น�าสนใจวา

ทิศทางที่จะออกมาอยางไรจากฝง ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝายคาน 

และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะลงมติโหวตรับรางหรือไมรับราง                                          

อยางไร หลังจากไดรับฟงคําชี้ 

แจงแตละฝายที่จะชี้ใหเห็นถึงขอ                                      

ดี-ขอเสีย แมในฝงรัฐบาลจะยืน 

ยันหนักแน�นไปทางเดียวกัน ไม

น�ามีการแตกแถว ทาที ส.ว.นั้น

ก็คอนขางชัด คอนไปทางไมเห็น

ดวย แตสําหรับฝายคานอยางเพ� อ                                        

ไทย ผานมุมมอง นพ.ชลน�าน ศรี

แกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย ตอน                                                   

หนึ่งวา ‘พรรครวมฝายคานได                                              

พิจารณาเรื่องร่างแก้ ไขรัฐธรรม 

นูญท่ีจะเขาสูท่ีประชุมรัฐสภา เห็นเปนเอกฉันทวา ควรรับหลัก

การในวาระที่ 1 มีเจตนาและจุดมุงหมายเพ� อหยุดยั้งการสืบ 

ทอดอํานาจ ทําใหรัฐธรรมนูญเปนประชาธิปไตยมากย่ิงข้ึน เชน 

การยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ’ 

นับแตเปดประเทศเม� อตนเดือน พ.ย.ที่ผานมา ก็มีทั้ง

เสียงช� นชม ที่หวังใหการเปดประเทศครั้งนี้ ทําใหประชาชน

ในภาคบริการ ทองเที่ยว ไดฟนตัวจากพิษโควิดเสียที ขณะที่

เสียงติติง ขอใหรัฐวางมาตรการใหรัดกุมทางดานสาธารณสุข 

รองรับนักทองเท่ียวใหดี ไมอยาก

ใหเกิดภาวะเปดแลวตองปดอีก                                      

พรรคการเมืองหลายพรรคลงพื้น                                                            

ท่ีสํารวจเมืองทองเท่ียวสําคัญๆ                                                        

นายกรณ จาติกวณิช หัวหนา

พรรคกลา ท่ีลงไปใชชีวิตใน จ.ภูเก็ต 

หลายวัน ไดเห็นทั้งคุณภาพชีวิต 

ความเปนอยู และยังไดสง 3 ขอ                    

เรียกรองที่ฝากไปถึงรัฐบาล 1.ปญ                                                   

หาใบอนุญาตโรงแรม ที่กําลังทํา                                                 

ใหธุรกิจที่พักขนาดเล็กหมดแรง                                                    

และกําลังจะตายไป 2.การเขา 

ถึงแหลงทุน ที่ยากหรือแทบจะเปนไปไมไดสําหรับธุรกิจขนาด

เล็ก 3.ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนสงมวลชนทั้งระบบราง

และโครงขายถนนที่มีการพูดคุยศึกษากันมาหลายสิบป สราง

ความผิดหวังและสับสนใหคนภูเก็ตมาตลอด อยากใหรัฐบาล

เรงตัดสินใจลงทุนในโครงการตางๆ เพ� อรองรับการเติบโตของ

ภูเก็ต

การชุมนุมของกลุมราษฎร

ท่ีปรับรูปแบบขบวนทั้งสถานที่                                                

นัดชุมนุม จากอนุสาวรียประชา                                                  

ธิปไตยมายังสี่แยกปทุมวัน เดิม                                                         

จะเคล� อนไปยังสนามหลวง เปล่ียน

มาเปนสถานเอกอัครราชทูต

เยอรมนีประจําประเทศไทยแทน 

การเคล่ือนขบวนด้วยม็อบหลัก

พัน แตคิดใหญหวังเปลี่ยนแปลง 

พุงเปาไปยังปมประเด็นละเอียด

ออน เช� อวาหลังเหตุการณนี้ผาน

ไป คงจะมีขอหาทางกฎหมายตามมาสําหรับแกนนําผูชุมนุม

แน�นอน ขณะที่ นายสุขสันต แสงศรี โฆษกพรรคไทยภักดี 

กลาวถึงการชุมนุมของกลุมราษฎร เม� อ 14 พ.ย. อยางน�า

สนใจวา ‘กลุมผูชุมนุมสรางวาทกรรมบิดเบือนปลุกระดมของ

ขบวนการลมลางการปกครอง ฉะนั้น คนไทยทุกคน เยาวชน 

อนาคตของชาติ ตองรูเทาทัน ไมเปนสวนหนึ่งของขบวนการ

นี้ และไมยอมเสียอนาคต เพราะเครือขายลวงโลกลมลางการ

ปกครอง’.

กรณ จาติกวณิช 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

W

‘ม็อบเด็ก’ งัด ‘ยุทธวิธี’ รบยืดเยื้อ

สูทั้งที่รูวา ‘ไมชนะ’

สุขสันต แสงศรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน เปนวันสากลแหงการยอมรับ

ความตาง (International Day for Tolerance) โดยวันสากล

แหงการยอมรับความตางถูกกําหนดขึ้นโดยสหประชาชาติ

เม� อป พ.ศ.2538 โดยมีจุดประสงคเพ� อใหรูถึงความสําคัญ

ของการเปดใจยอมรับความแตกตางและความคิดเห็นของผู

อ� น.

วันแหงการยอมรับความตาง

แด...อาจารยสมเกียรติ พงษ ไพบูลย

ณ ขณะนี้ อยางน�าเห็นใจ และน�าสลดหดหูใจเอามากๆ แตก็นั่น

แหละ...คงตองถือเปน กรรมเกา มากกวา กรรมใหม เน� องจาก 

กรรม ที่ไมวาจะเปนทานอดีตรัฐมนตรี ไชยวัฒน สินสุวงศ หรือ

ทานอาจารย สมเกียรติ พงษ ไพบูลย ทานไดเพียรพยายามสรางไว

ในชาตินี้ ภพนี้ น�าจะหนักไปทาง กุศลกรรม ลวนๆ แทบไมไดแปด

เปอน ปนเปอน อกุศลกรรม ใดๆ เอาเลยแมแตนอย คือตางมุงมั่น

และเพียรพยายามที่จะหาทางทําใหประเทศไทย สังคมไทย มีแตดี

ขึ้นๆ เจริญวัฒนาสงางามไปดวยกันทั้งสิ้น...

แตก็อยางวานั่นแหละ...ไมรูวาใน อดีตชาติ ทานไดทํา กรรม 

อะไรเอาไวมั่ง!!! ทั้งคู หรือทั้งสองราย ไมวาอาจารย สมเกียรติ พงษ

ไพบูลย หรืออดีตรัฐมนตรี ไชยวัฒน สินสุวงศ เลยหนีไมพนตอง 

ผจญเวร-ผจญกรรม ในชาตินี้ แบบชนิดไมน�าเช� อแตคงตองเช� อจน

ได คือสําหรับอาจารย สมเกียรติ นั้น...ไมวาจะมีชอง มีโอกาส ที่

จะเถลิงอํานาจ สืบทอดอํานาจ สามารถเปนใหญ เปนโต มีวิถีชีวิต

แบบสบายๆ ขึ้นชั้น ไตระดับชั้น ไปสูความเปนรัฐมนตรี รัฐมนโท 

เม� อไหรก็ยอมได แตจะดวยเหตุเพราะ กรรมเกา หรือไม อยางไร 

ก็ยังมิอาจสรุปได เลยทําใหลึกลงไปในโครโมโซมและดีเอ็นเอ ถูก

บรรจุเอาไวดวย โปรแกรม บางชนิด ที่แทบเปลี่ยนแปลง แกไข ไม

ไดเลย นั่นคือความมุงมาด ปรารถนา ที่จะตอสูเคียงบา-เคียงไหล 

กับบรรดาคนยาก-คนจนทั้งหลาย หรือเพ� อใหบรรดาผูคนเหลานี้มี

โอกาส อยู-เย็น-เปน-สุข ในชาตินี้ใหจงได!!!

ดังนั้น...แมวาจะมีโอกาสใสสูท ผูกเนคไท เดินไป-เดินมาใน

สัปปายะสภาสถาน ไมตางไปจากบรรดาผูที่เขี้ยวงอก เกล็ดแตกลาย

งา มีปก มีหาง ฯลฯ ทั้งหลาย ทานก็ดันตัดสินใจ ลาออก เอาดื้อๆ 

ไมไดคิดจะสนใจลาภ-ยศ-สรรเสริญ-ตําแหน�งแหงที่ใดๆ เอาเลย

แมแตนอย กลับสนุกสนาน สําเริง บันเทิงใจ ในการคลุกคลีกับคน

ยาก-คนจน คนที่ไมไดรับความยุติธรรม ไมตางอะไรไปจากอดีต

รัฐมนตรี ไชยวัฒน สินสุวงศ นั่นแหละ ที่ตางถูก ตั้งโปรแกรม 

เอาไวในดีเอ็นเอ ชนิดเปลี่ยนแปลงอะไรแทบไมได ไมวาจน

แสนจนขนาดไหน ก็ยังคงจนเหมือนเดิม ไมวาจะมีอํานาจ-ไมมี

อํานาจ ก็ยังไมคิดจะเลิกสู ไมคิดจะถอดใจ พรอมที่จะรับเวร-รับ

กรรม ผจญเวร-ผจญกรรม ในทุกสิ่งทุกทุกอยาง ทุกสถานการณ 

ไมวาจะตองติดคุก หรือตองตายแลว-ตายเลย อยางที่เห็นๆ กัน

อยูในขณะนี้...

อันนี้นี่แหละ...ที่ทําใหทานออกจะมี ลักษณะพิเศษ ผิด 

แผก แตกตาง ไปจากปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไป และเปนความ

พิเศษ ที่ออกจะมีคุณูประโยชน คุณูปการ ตอประเทศไทย สังคม

ไทยอยางมิอาจปฏิเสธได ชนิดอดไมไดที่จะตองขออนุญาตพูด

ถึง กลาวถึง เอาไว ณ ที่นี้ แมวาระหวางที่อาจารย สมเกียรติ 

ไปแลว ไปเลย ไปสบาย มีโอกาสกลับไปแกไขขอมูลที่ถูกฝงเอา

ไวในดีเอ็นเอ ในแบบไหน อยางไร ก็ยอมได ขณะอดีตรัฐมนตรี 

ไชยวัฒน คงตองรอ หรือคงตอง ทน ไปอีกซักพักใหญๆ แตดู

เหมือนวาทั้ง 2 สหาย คงไมไดถึงกับเจ็บปวด รวดราว ตอการ

ที่ตอง เกิดมาเพ� อผูอ� น หรือ เพ� อใชหนี้แผนดิน เอาเลยแมแต

นอย...

ดวยเหตุน้ี...เลยคงตองขออนุญาตแสดงความอําลา-อาลัย

เอาไว ณ ที่นี้ ดวยคํากลาวที่วา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรน

ติ สาคะรัง เอวะ เมวะ อิโตทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิ

ตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จัน

โท ปณณะระโส ยะถา มณี โชติระโส ยะถา หรือ หวงน้ําที่เต็ม 

ยอมยังสมุทรสาคร ใหบริบูรณ ไดฉันใด ทานที่ทานอุทิศใหแลว

แตโลกนี้ ยอมสําเร็จประโยชนแกผูที่ละโลกนี้ ไปแลวฉันนั้น ขอ

อิฏฐิผลที่ทานปรารถนาแลว ตั้งใจแลว จงสําเร็จโดยพลัน ขอ

ความดําริทั้งปวงจงแจมกระจางสมบูรณ ดั่งดวงจันทรวันเพ็ญ 

ดังแกวมณีอันสวางไสวยินดี... ดวยเทอญญญญ....

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Sanskrit saying... When 

thou go away from here, no one will follow thee. Only 

thy good and thy evil deeds, they will follow thee 

wherever thou go. – เม� อทานลาจากโลกนี้ ไปแลว ไมมีผู ใด

จะไปกับทาน มีแตกรรมดีและกรรมชั่วเทานั้น ที่จะติดตามทาน

ไปทุกหนแหง...

คงต้องถือเป็นเร่ืองปกติ-ธรรมดา...ของผู้ซ่ึงตกอยู่ใน

ภาวะจนตรอก-จนมุม สติหาย-กําไรหด ที่มีแตตองแดง-

ไมแดง...แตขอใหแรงเขาวา ตองดิ้นรน โผงผาง ตอง

ออกอาการเกรี้ยวกราด กาวราว หนักยิ่งขึ้นเร� อยๆ ถึง

ขั้นแบกเคร� องประหารกิโยตินมาแปะไวขางฝา ถึงขั้นปาวประ 

กาศคิดโคนลมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ท่ีไมไดมีอยูจริง และ 

ไมไดเกี่ยวอะไรระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขเอาเลยแมแตนอย...

แตก็น่ันแหละ...ภายใตลักษณะอาการนอตหลุด นอตหลวม 

เชนนี้ ก็น�าที่จะบริหาร-จัดการงายดายยิ่งขึ้นไปใหญ คือคงไม

น�าจะไปไกล ไปแรง เกินไปกวานี้ แนวโนมที่จะหนักไปทางไป

ไมกลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี-หนีไมพนนั่นแหละ น�าจะมากกวา

กลายเปนการ จํากัดวง ตัวเอง ที่แมเล็กๆ อยูแลว ใหยิ่งหีดหุยยิ่ง

ขึ้นไปใหญ เพราะโอกาสที่บรรดาคนแก คนชรา ประเภทที่ชอบ

เดินตามเด็ก ดมกนเด็ก จะแสดงความใจใหญ ใจถึง ออกมาคบ

เด็ก เลนกับเด็ก ก็ยิ่งน�าจะลําบาก ยากเย็น ยิ่งขึ้นไปเทานั้น และ

ก็ดวยเหตุเพราะ ความเปนเด็ก นั่นเอง...ที่บรรดา ผูหลัก-ผู ใหญ 

ที่ยังมีเมตตาและกรุณา คงตองพยายามเขาถึง-เขาใจ อยาถึงกับ

ตองไปโกรธ กริ้ว ฉิวฉุน มากมายเกินไปนัก...

ดังนั้น...เอาเปนวา วันนี้ ระหวางนี้ ขออนุญาตเลี่ยงไปพูด

ถึง กลาวถึง ผูที่ตองนิราศหางหาย ไปจากสังคมไทย จากโลก

ใบนี้ แบบไมมีวันหวนกลับมาอีกแลว น�าจะเหมาะกวา นั่นคือ...

ทานอาจารย สมเกียรติ พงษ ไพบูลย ในฐานะผูที่เคยรูจักมักจี่

อยูบาง แมจะออกหางๆ อยูมั่งก็ตาม คือพอที่จะรูจักในระดับ

เห็นหนา เห็นตา เห็นตัวเปนๆ ตั้งแตทานยังหนุมฟอ หลอเฟยว 

ยังกระปรี้กระเปรา กระฉับกระเฉง เพิ่งผานพนความเปนวัยรุน 

วัยฉกรรจ มาหมาดๆ เอาเลยก็วาได แตก็ไมถึงกับสนิทสนม คุน

เคย เหมือนอยางคุณพี่ สําราญ รอดเพชร เขา ที่คอนขางเหนียว

หนึบ เหนียวแน�น กับอาจารย สมเกียรติ พงษ ไพบูลย มาตั้งแต

แรก ดวยบทบาทและหนาที่รับผิดชอบในขณะนั้น...

                                                                       

สวนคร้ังลาสุด...ท่ีไดมีโอกาสเจอะเจอแบบตัวเปนๆ ดูเหมือน

ทานจะมากับทานอดีตรัฐมนตรี ไชยวัฒน สินสุวงศ ผูที่ยังคง

ตองชดใช หนี้กรรม ตั้งแตเม� อครั้งชาติอดีต อยูในหองขัง กรงขัง 

ก็

มี



















ความเห็นแบงออกเปน 2 ฝาย หลังคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญใหแกนนําคณะราษฎรที่ชุมนุมปราศรัย

เม� อวันที่ 10 ส.ค.63 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต 

เปนการลมลางการปกครองฯ

ฝายหนึ่งมองวา เปนการเตือน ม็อบ 3 นิ้ว อยาแตะ

ตองสถาบันพระมหากษัตริย ในขณะที่ฝายมั่นคงน�าจะบังคับ

ใชกฎหมายกับกลุมผูชุมนุมเขมขนขึ้น ทําใหแกนนําตองกลับ

ไปตั้งหลักเพื่อกําหนด

ทิศทางตอสูใหม สงผล

ใหอุณหภูมิความรอน

แรงของการเมืองนอก

สภาลดลง

แตอีกฝายหนึ่ง

มองวา คําวินิจฉัยดัง

กลาวเปนการเติมไฟ

ใหการชุมนุมจะเริ่มมี

ความรุนแรงข้ึนเร� อยๆ 

เนื่องจากเป็นการกระ                              

ชากหนากาก ปฏิรูป                             

เปนแควาทกรรม พรอม

ทั้งเลิกประนีประนอม 

ปดประตูตายในการ

เจรจา  

โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง การเคล� อนไหว

เครือขายภาคประชา 

ชนในนาม กลุมไม                              

เอาระบอบสมบูรณา 

ญาสิทธิราชย ที่ออก 

มายืนยันขอเรียกรอง

ปฏิรูปสถาบันฯ 10 ขอ 

ไม ได มีเจตนาลมลาง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ที่ไดชุมนุมเม� อวันที่ 14 พ.ย.2564 แมจะไมไดมี

มวลชนออกมาชุมนุมอยางมืดฟามัวดินอยางที่คาดการณกัน 

แตก็เห็นถึงเคาลางของความรุนแรงที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง 

เม� อฝายม็อบ “ถอดรหัส” อีกฝาย ประกาศชักธงรบ

ชัดเจน จึงไมจําเปนตอง “กระมิดกระเมี้ยน” ในการใชคําที่ตอง 

“ตีความ” อีกตอไป จึงไมแปลกที่ ยุทธศาสตร การชุมนุมเม� อ

วันอาทิตยที่ผานมา จะเคล� อนไหวในนาม “กลุมไมเอาระบอบ

สมบูรณาสิทธิราชย” ยกระดับที่ “ระบอบ” และ “โครงสราง” 

มากกวาตัวบุคคลหรือสถาบันฯ ที่มีการกลาวอางกัน

เพียงแต ยุทธวิธี ในการรบของม็อบก็คงไปไดไมไกล

มากกวานี้ ดวยเหตุผล 3 ประการ

- การชุมนุมปราศรัย ขยายแนวคิด-อุดมการณ ขัด

กฎหมาย รัฐธรรมนูญ เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย ดําเนินคดี

อยางตอเน� อง ทําใหแนวรวมบางสวนที่เริ่มออนลา โดยเฉพาะ

แกนนําม็อบ 3 นิ้ว ที่นําทัพในการชุมนุมเดินเขา-ออกคุก เปน

วาเลน  

- “กลุมฮารดคอร–การด” ถูกจับกุม-คุมขัง ดําเนินคดี

เชนกัน บางสวนถอยไปตั้งหลัก บางสวนยังคง “เสพติดความ

รุนแรง” และเช� อมั่นในแนวทาง “อนาธิปไตย” จะนําไปสู

ชัยชนะ หลังทุกทางในการเรียกรอง “ถูกปดตาย” แตขณะ

เดียวกัน “ความรุนแรง” ก็เปนตัวบั่นทอน ทําลายมวลชนให

ถอยหางจากการชุมนุม

- กลุมตอตานในโลกโซเชียลมีเดีย เปนกลุมที่มีพลังใน

การขยายมวลชนไดมาก แตเริ่มตั้งหลัก เรียนรู ในการส� อสาร

อยางระมัดระวัง เพราะไมตองการถูกฟองรอง ดําเนินคดี กลุม

นี้เปนกลุมที่ไมคอยเห็นดวยกับการใชความรุนแรง จึงใชวิธีใน

การส� อสารทางความคิดบนคียบอรดแทน

แตอยาลืมวา ม็อบเด็ก ยุคดิจิทัล สามารถเรียนรูและ

เทาทันกับเหลาบรรดา “นักคิด-นักวิจารณ” ทั้งหลายได ไม

เหมือนแกนนํายุคเกา ที่ยังตองพึ่ง “นักวิชาการ-อาจารย” 

เปนผูนําทางในการตอสู กําหนดประเด็นในการเคล� อนไหว

เสียทั้งหมด เหลาบรรดา “ศาสดา” ที่ถูกมองวาชี้นิ้วบงการ 

ในความเปนจริงอาจเปนแคเคร� องจักรผลิตชุดขอมูลใหเทา 

นั้น 

เพราะ “ม็อบเด็ก” มีความเปนตัวของตัวเอง และเช� อ

มั่นในการตอสู อาจถึงขั้นวา ไมคอยฟงใคร แมรูวาสูไปก็ยาก  

ที่จะชนะ โดยเฉพาะในชวง 3-5 ป ที่โครงสรางในระบอบฯ 

ปจจุบันยังเขมแข็ง และยังมีประชากรรุนเกา-รุนกลาง ที่ไม

เห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟาคว่ําแผนดิน แตก็ยัง

ฝนเดินหนาสูตอไป

แมจะมีคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ใหลดเพดานและปรับ  

“ยุทธวิธี” ใหม เพ� อออมกําลัง-รอเวลาที่เหมาะสม แตก็เหมือน

ยิ่งหามยิ่งยุ 

จึงไมแปลกถาการตอสูนับจากนี้จะขยับและยกระดับ

ความเขมขนในประเด็นที่หมิ่นเหม สุมเสี่ยงผิดกฎหมายไป

เร� อยๆ จนกวาฝายตรง

ขามจะโรยรา-เพล่ียงพลํ้า

ไปเอง 

ขณะที่ “ขาแรง” 

ที่เชื่อในวิธีสร้างความ

วุนวายเพิ่มมากขึ้น  ให

เกินกวาที่รัฐจะควบคุม

ได ยังคงเดินหนาปะทะ

กับเจาหนาที่ ดวยความ

เช� อวา “ตํารวจ-ทหาร” 

ควรอยูขางประชาชน 

ไมใชมุงรับใชผูมีอํานาจ

เทานั้น 

บรรยากาศการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มผู้

ชุมนุมที่ “ปกธง” เปลี่ยน

โครงสรางในขณะนี้ จึง

ดํารงอยูแบบทรงๆ ยาก

ที่จะเพิ่มมวลชน หรือ

ไปผนึกรวมกับ “ม็อบ

การเมือง” ที่หวังโคนลม

รัฐบาล “รัฐบาลบิ๊กตู” 

ซ่ึงกลุมหลังนี้นับวันย่ิง

ถอยหาง และไมยุงเกี่ยว

กับประเด็นที่คาบเกี่ยว

กับความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

สถานการณ ในปจจุบันจึงเปรียบเหมือนการประกาศ

สงครามที่ชัดเจนขึ้นของม็อบสามนิ้ว ภายใตความไดเปรียบ

ของคูตอสู ที่พรั่งพรอมไปดวยสรรพกําลัง ความชอบธรรม 

ตามระบอบ และกฎหมายทุกประการ 

ในชวง 3-5 ปนี้ “ยุทธวิธี” ที่ ใช ไมน�าจะไดรับ

ชัยชนะหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไดมากนัก คงทําไดแค “ปก 

ธง” กลาวถึงสถาบันฯ ในทุกพื้นที่สาธารณะมากขึ้น รอ

คนในรุนถัดไปมารับไมตอขอเรียกรองทะลุเพดานที่จุดพลุ

ไว ในชวงนี้.



นชาติเอเชียทั้งสิ้น 48 ประเทศ หากนับเฉพาะชาติ

อาเซียน  10  ประเทศนั้น ใครต่อใครต่างบอกกันว่า “คน                                                                       

ไทย” นั้นมีความใกล้เคียงกับชาวฟิลิปปินส์มากที่สุดใน

เรื่อง “รูปพรรณสัณฐาน” ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจผิด

อย่างแรง เพราะนอกจากเรื่อง “รูปโฉมโนมพรรณ” แล้ว เรื่อง

ทางการเมืองก็คงไม่ต่างกันเท่าใดนัก

ดูง่ายๆ กรณี “โทนี่ วูดซัม” หรือ “ทักษิณ ชินวัตร” 

ซ่ึงประกาศว่าพอแล้วกับการเมืองไทยจนน้ำาลายบูดแล้วบูด                                                                            

อีก หลังจากดันก้นน้องสาว “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” สร้างประวัติ 

ศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยไปแล้ว ล่าสุดก็

ดัน “แพทองธาร ชินวัตร” หรืออุ๊งอิ๊ง ให้มานั่งประธานคณะ

ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และ

อาจก้าวขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคก็เป็นได้

ขณะที่ “ฟิลิปปินส์” นั้น ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต 

ก็พยายามผลักดัน “ซารา ดูเตร์เต-การ์ปิโอ” บุตรคนรองที่เป็น

บุตรสาวคนเดียวให้ลงชิงเก้าอี้

ผู้นำาตากาล็อกที่จะมีการเลือก

ตั้งในวันที่ 9  พ.ค.ปีหน้า แต่ดู

เหมือนลูกไม้ใต้ต้นนักการเมือง

อย่าง “ซารา” ซึ่งเป็นนายก

เทศมนตรีเมืองดาเวา เมือง

ทางตอนใต้ที่มีประชากรมาก

ถึง 110  ล้านคนนั้นกลับมอง

คนละมุมกับพ่อเสียแล้ว

เพราะ “ซารา” นั้นเลือก

ลงชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดี

แทน โดยเธอให้เหตุผลว่าทน

เสียงเรียกร้องของผู้สนับสนุน

เธอไม่ได้ แม้เส้นตายการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจะปิดไปแล้ว

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เธอจึงต้องลงสมัครชิงเก้าอี้เบอร์สองแทน

ก่อนเส้นตายวันที่ 15 พ.ย.นี้ โดยเธอลาออกจากพรรคที่เธอตั้ง

ขึ้นเองแล้วมาลงสมัครในนามพรรค “ลาคาส-ซีเอ็มดี” โดยเธอ

จะจับคู่กับ “เฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์”  แห่งพรรคพีเอฟพี 

บุตรชายคนเดียวของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์  มาร์กอสที่

ลงชิงเก้าอี้ผู้นำา

ในขณะที่เก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองดาเวานั้น “ซารา” 

ซึ่งมีชื่อเต็มว่า “ซารา ซิมเมอร์แมน ดูเตร์เต-การ์ปิโอ” เกิดเมื่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2521 นั้น ได้ส่งไม้ต่อให้ “น้องชาย” ที่

เป็นรองนายกเทศมนตรีสมัครแทนไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย. เรียก                                                                   

ว่าอีนุงตุงนังกันแบบนักการเมืองยกครัวทีเดียว เพราะล่าสุด 

“ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต” ซ่ึงหมดสิทธ์ิลงชิงชัยผู้นำาอีก

สมัยตามรัฐธรรมนูญ ก็มีข่าวแพลมออกมาว่าอาจลงชิงตำาแหน่ง

รองประธานาธิบดีก็เป็นได้ เพราะเขารู้สึกไม่พอใจท่ีลูกสาวตัดสิน

ใจชิงเก้าอ้ีเบอร์สองท้ังท่ีคะแนนนิยมนำาโด่งในฐานะผู้นำาประเทศ

งานนี้คงต้องจับตาว่าผู้นำาวัย 76 ปี ที่สัญญาแล้วว่าจะ

วางมือทางการเมืองนั้นจะใจร้ายใจดำากับลูกสาวหรือไม่อย่างไร 

เพราะเสือที่ว่าร้ายก็ยังไม่กินลูกตัวเอง และยิ่งในทางการเมือง

ด้วยแล้วเห็นมีแต่การอุ้มชูประคบประหงมกันมากกว่า แต่ดู

เหมือนการเมืองฟิลิปปินส์จะเข้มข้น  เพราะแม้จะเป็นสายเลือด

เดียวกัน แต่ยามที่ต้องแข่งขันก็ไม่มีสายใยเหลืออยู่เลย เรียกว่า 

“โหด” กว่าพี่ไทยเยอะ แต่ที่ชัดแจ้งแดงแจ๋เหมือนๆ กันประการ

หนึ่งก็คือ น้ำาคำาของนักการเมืองนั้นไม่ว่าจะเป็นชาติใดในโลก ก็

กลับกลอกเชื่อถือไม่ได้อยู่ดี บอกวางมือแล้วเพราะอายุอานาม

บ้าง วางมือแล้วเพราะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบ้าง แต่สุดท้ายก็ทน

ความเย้ายวนของอำานาจเมื่อครั้งยังครองประเทศไม่ได้ จริงไหม

จ๊ะ “สัมภเวสี โทนี่”.

ไม่รักษาศีล ไม่มีสมาธิ ก็ไม่เกิดปัญญา โดยท่ีหลงตัวเองว่าเป็นช้ันปัญญา

ชนต้องกราบไหว้พระดอกเตอร์ หรือปริญญาโท (อลัชชีสมีทำามะโยนีท่ี                                                                                    

ปรารถนาจะเป็นจักรพรรดิ แต่เป็นไม่ได้จึงขอคอนเวิร์สพระพุทธเจ้า ด้วย

การประกาศว่าตนคือพระพุทธเจ้าใหญ่ ใครหลงเชื่อก็ไม่รู้จะวิจารณ์อย่างไร)

พุทธศาสนาไม่เสื่อม แต่พุทธมามกะเสื่อม ทั้งภิกษุ, ฆราวาส  

(บริษัท ๔) เพราะวันน้ีมีกาฝากพุทธศาสนาจำานวนมาก พระแท้มีน้อย มี

แต่พระท่ีบวชเพราะลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ได้บวชเพราะแสวงหาธรรมะ 

โอกาสท่ีจะได้พบพระแท้ก็น้อยลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถดี 

ได้ด้วยตัวเองด้วย ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ทำาก็ไม่ได้ เพราะบุญไม่มี

เดลิเวอรี เหมือนไข่เจียวท่ีวันน้ีไม่ต้องเจียวเองก็มีไรเดอร์มาส่งถึงหน้าบ้าน.

แมวขาว

 

กรณีจิ้งเขียว จะเห็นว่าสงฆ์เองก็มีปัญหา เราจึงเห็นฆราวาส

นับถืออลัชชีกันดาษดื่น แทบจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม 

ผมเห็นด้วยกับคุณแมวขาวครับว่า พุทธศาสนาไม่เสื่อม แต่ที่

เสื่อมคือ สงฆ์ ฆราวาส ที่เสื่อมในธรรมะ. 

สถานการณ์การเมืองของลุงตู่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ลุงตู่อยู่สกอตแลนด์ แต่สถานการณ์การเมือง

ของประเทศไทยดูเหมือนจะเขม็งเกลียวข้ึนอีก เพราะจักรทิพย์ประกาศ

ถอนตัวจากการลงสมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ อ้างว่ามีผู้ใหญ่ขอร้อง ผู้ใหญ่

ท่ีว่าน้ีต้องไม่ใช่ผู้ใหญ่ลีแน่นอน แต่เป็นลุงป้อมป้อแป้ เพราะทันทีท่ีจักร

ทิพย์ประกาศตัวจะลงสมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ก็เพราะมีป๋าป้อมป้อแป้สนับ                                                                                         

สนุน

วันน้ีผู้ใหญ่ของจักรทิพย์ขอร้องให้ถอนตัว เพราะทำามะนัดสนับ 

สนุนอัศวิน ซ่ึงก็เป็นสิทธ์ิของทำามะนัดจะสนับสนุนใคร แต่ทำาไมป๋าป้อม                                                                                          

ป้อแป้ต้องเปิดทาง เรื่องน้ีทำาให้ต้องวิสัชนาการเมืองอย่างใกล้ชิด เพราะ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพรรคพลังแป้งชำารุด ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียน 

แปลงคณะกรรมการบริหารท่ีช้ีชัดให้เห็นว่าต้องสนับสนุนทำามะนัด

เท่าน้ัน 

นอกจากนี้ป๋าป้อมป้อแป้ยังแสดงทีท่าปกป้องทำามะนัดสุดขั้ว 

ไม่สนใจจริยธรรมของทำามะนัด ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับโทนี่ และเมื่อโท

นี่ประกาศจะกลับบ้านพร้อมกับตั้งลูกสาวเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกฯ 

หลังจากที่มีข่าวการผสมพันธุ์ข้ามพรรคระหว่างเผาไทยและพลังแป้ง

ชำารุด ก็หมายความว่าโทนี่จะใช้ลูกสาวคุมเผาไทย ทำามะนัดคุมพลัง

แป้งชำารุด นำาโทนี่กลับบ้านให้ได้

ถ้ากฎหมายสำาคัญที่ป๋าป้อมรับรองว่าไม่มีปัญหา แต่ ส.ส.พรรค

พลังแป้งไม่ยกมือสนับสนุน นัยว่าเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวยกแขนไม่ขึ้น 

อะไรจะเกิดขึ้น ทางเลือกของลุงตู่มีสองทาง ๑.ลาออก ๒.ยุบสภา แต่

5บทความ

นมาตามฤดูกาล 

คิวต่อไป...แก้ไขรัฐธรรมนูญ  

ครับ...ประเทศไทยไม่เคยขาดประเด็นที่จะนำาไปสู่

การชุมนุม 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือ ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยัง

คงเป็นประเด็นที่สามารถหยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างเงื่อนไขการชุมนุม

ได้เสมอ

เราจะเห็นว่าหลายคร้ังจุดประสงค์มิได้อยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรม 

นูญ 

แต่เป็นการเพิ่มดีกรีทางการเมือง ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

และหากย้อนกลับไปดูสถิติ การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกิด

ขึ้นแทบทุกรัฐบาล 

ทั้งรัฐบาลขอแก้ไขเอง 

และฝ่ายค้านขอแก้ไข 

มีทั้งประสบความสำาเร็จ และล้มเหลว 

ตลอดระยะเวลา ๘๙ ปีที่ผ่านมา มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สำาเร็จไปทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง 

ทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเมือง เพื่อตอบสนองทาง 

การเมือง ของพรรคการเมืองเป็นหลัก น้อยครั้งที่จะเป็นประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง 

ฉะนั้นประเด็นที่ถูกแก้ไขลำาดับต้นๆ คือ วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. 

ที่มาของ ส.ว. สภาเดี่ยวสภาคู่ รวมไปถึงวิธีการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ 

ย้อนกลับไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรกปี ๒๔๗๕ แก้ไข

รวมทั้งหมด ๓ ครั้ง 

หนึ่งในนั้นคือวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.

รัฐธรรมนูญปี ๒๔๙๐ แก้ไขทั้งหมด ๓ ครั้ง ประเด็นที่แก้ไขมี 

การเลือกตั้ง ส.ส วิธีร่างรัฐธรรมนูญ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๑๗ แก้ไขครั้งเดียว คือการรับสนองพระ 

บรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๒๑ แก้ไข ๒ ครั้ง ได้แก่ การแก้ไขการเลือก

ตั้ง  ส.ส. และการประชุมรัฐสภา 

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๓๔ แก้ไข ๖ ครั้ง ได้แก่ การแก้ไขการ

ประชุมรัฐสภากับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ การประชุมรัฐสภา อำานาจ

วุฒิสภา คุณสมบัตินายกรัฐมนตรี การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง

ฉบับ เป็นต้น 

ระเบิดเวลาลูกใหม่

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ แก้ไข ๑ ครั้ง คือ การแก้ไขคณะกรรมการ

สรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ แก้ไข ๒ ครั้ง เป็นการแก้ไขการเลือกตั้ง  

ส.ส. และการทำาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามลำาดับ

รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี ๒๕๕๗ แก้ไข ๔ ครั้ง ได้แก่ การ

แก้ไขการทำาประชามติ ๒ ครั้ง, จำานวนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

เป็นต้น 

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ แก้ไข ๑ ครั้ง มาตรา ๘๓ และมาตรา 

๙๑  การเลือกตั้ง ส.ส. กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่ง

เขต  ๔๐๐ คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง ๒ 

ใบ และการคำานวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค เหมือน

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ 

ยังไม่นับรวมการเสนอขอแก้ไข แต่ไม่สำาเร็จอีกนับไม่ถ้วน และ

แทบทุกครั้งล้วนเกิดความขัดแย้งทางการเมืองตามมา

วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน) มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่วาระการ

ประชุมรัฐสภา ๑ ฉบับ ผู้เสนอเรียกว่า “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน” 

มาจากการเข้าชื่อของประชาชนจำานวน ๑๓๕,๒๔๗ รายชื่อ 

สาระสำาคัญตามหลักการและเหตุผลที่ภาคประชาชนขอแก้ไขคือ 

๑.การปรับเปล่ียนโครงสร้างของรัฐสภา ในหมวดท่ี ๗ ว่าด้วยเรื่อง

รัฐสภา 

จากเดิมมีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ให้เหลือเพียงสภาผู้

แทนราษฎรเพียงสภาเดียว 

ให้เหตุผลว่าวุฒิสภาเป็นกลไกสืบทอดอำานาจของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเพิ่มบทบาทให้สภาผู้แทนราษฎรและ ส.ส.ฝ่าย

ค้านตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

๒.การปรับโครงสร้างของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการ

เป็นองค์กรที่คำาวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กร มีผลต่อหลักการแบ่งแยก

อำานาจ เป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายทางรัฐธรรมนูญทั้งหมด จนกลายสภาพเป็น

องค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ และมีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่อง

มือกำาจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง โดยเสนอให้แก้ไขให้มีตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ๙ คน มีที่มาจากการเสนอชื่อของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ๓ คน  

ส.ส.ฝ่ายค้าน ๓ คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด  

๓ คน ให้สภาผู้แทนราษฎรเลือก และห้ามศาลรัฐธรรมนูญกระทำาการ

อันมีผลขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

๓.การให้องค์กรอิสระต้องพ้นจากตำาแหน่งทันที หากรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้บังคับใช้

๔.การยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

โดยแก้ไขให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๓  

วาระ ไม่มี ส.ว.เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยวาระ ๑ และ ๓ ใช้เสียงสภาผู้แทน

ราษฎรเห็นชอบ ๒ ใน ๓ ส่วนการแก้ไขวาระ ๒ ใช้เสียงข้างมากในสภา

ผู้แทนราษฎร

๕.การยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๗-๒๖๑ ท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร์

ชาติและการปฏิรูปประเทศ

๖.การเพิ่มหมวด เรื่องการลบล้างผลพวงการรัฐประหาร วันที่ 

๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้คำาสั่ง คสช.และหัวหน้า คสช.มีผลเป็น

โมฆะทั้งหมด รวมถึงการให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ต่อต้านการ

รัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ 

โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของ

ผู้ก่อการรัฐประหาร และห้ามศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวงรับรอง

ความสมบูรณ์ของการรัฐประหารหรือความสมบูรณ์กฎหมายแก่ผู้ก่อ 

การรัฐประหาร

ครับ...ในภาพรวม เจตนาเสนอเพื่อไม่ให้ผ่านสภา 

ยิ่งไปโฆษณาว่าเป็นฉบับ “ล้ม ล้าง โละ เลิก” ก็ยิ่งสะท้อนเจตนา

ใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพ่ิมความขัดแย้งทางการเมืองให้มากกว่าเดิม 

เป็นการแสร้งเสนอเนื้อหาเชิงอุดมคติ แต่เบื้องหลังคือเจ้าเล่ห์ 

ความอัปยศของ ๖ ข้อนี้คือ ไม่มีข้อไหนพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเลย 

หรือประชาชนที่ร่วมกันเข้าชื่อทั้ง ๑๓๕,๒๔๗ รายชื่อ เห็นการ

คอร์รัปชันโดยนักการเมืองเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่คือเรื่องไล่องค์กรอิสระ 

ไม่ให้มีที่ยืนในรัฐธรรมนูญ

แล้วยัดอำานาจใส่มือนักการเมือง ยัดไส้ ซ่อนเนื้อหาเขียนรัฐ 

ธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับ 

“ตลกแดก” ครับ!

นี่คงจะเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรม สานต่อคณะราษฎร

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามหลบเลี่ยงประเด็นเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริย์ แต่เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องคือประเด็นที่เคยนำาไปผูกโยง

ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๕  โครงสร้าง

ไม่ได้ต่างจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่มีมามากนัก 

แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่หมวด ๑ พระมหากษัตริย์ หมวด 

๒ สิทธิและหน้าท่ีของชนชาวสยาม หมวด ๓ สภาผู้แทนราษฎร หมวด 

๔ คณะรัฐมนตรี หมวด ๕ ศาล หมวด ๖ หมวดพิเศษเก่ียวกับการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ และหมวด ๗ การใช้รัฐธรรมนูญและบทเฉพาะกาล 

สาระสำาคัญหลัก อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวสยาม 

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำานาจโดยบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ อำานาจอธิปไตยแบ่งเป็นสามส่วน 

โดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ใช้อำานาจนิติบัญญัติ มีคณะรัฐ 

มนตรีเป็นผู้ใช้อำานาจบริหาร และศาลเป็นผู้ใช้อำานาจตุลาการ

ก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะอนุกรรมการร่างธรรม 

นูญการปกครองท่ีถูกแต่งต้ังจากสภาผู้แทนราษฎรในขณะน้ัน มีการ

ประนีประนอมระหว่าง คณะราษฎร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ดังปรากฏในคำาแถลงของประธานอนุกรรมการ ต่อสภา ว่า

“...ในการร่างพระธรรมนูญนี้ อนุกรรมการได้ทำาการติดต่อกับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลา จนถึงอาจจะกล่าวได้ว่า ได้ร่วมมือ

กันทำา ข้อความตลอดในร่างที่เสนอมานี้ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และ

ทรงเห็นชอบ ด้วยทุกประการแล้ว และที่กล่าวได้ว่าทรงเห็นชอบนั้น 

ไม่ใช่แต่เพียงทรง เห็นชอบด้วย อย่างข้อความที่กราบบังคมทูลขึ้นไป 

ยิ่งกว่านั้น เป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก...”

ในอดีตมีความขัดแย้งสูงมาก แต่การประนีประนอม นำามาซึ่ง

ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ แม้จะมีความขัดแย้งกันเองในหมู่ชนชั้นนำา

คณะราษฎรในภายหลังก็ตาม

ปัจจุบันถ้าตั้งธงว่า “ล้ม ล้าง โละ เลิก” ด้วยทัศนคติแบบเด็ก

มีปมด้อย 

ผลที่ตามมา ขัดแย้งไม่รู้จบ.

จิตวิญญาณแห่งมารดา

เถอะถือธรรมบำาเพ็ญความเป็นแม่

รู้เหลียวแล รอบราย ทั้งซ้ายขวา

รู้หน้าหลัง ระวังระไว เมื่อไปมา

รู้ล่างบน แม้บ่นว่า ระแวดระวัง

ความเป็นแม่เป็นใหญ่ให้แบบอย่าง

ช่วยเสกสร้างชีวิตลูกเฝ้าปลูกฝัง

ความห่วงใยยืนยาวทุกคราวครั้ง

มิคาดหวัง ห่วงกังวล หมองหม่นใจ

จิ้งเขียว-อลัชชีสมีทำามะชะโยนี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

อะไรทำาให้ปุถุชนเปลี่ยนสภาพเป็นภิกษุ และรักษาสถานภาพ

ความเป็นภิกษุ ต้องไม่ใช่ผ้ากาสาวพัสตร์หรือสังฆาฏิ เพราะมิเช่น

นั้นเจ้าของร้านและลูกจ้างพนักงานในร้านสังฆภัณฑ์ก็ต้องเป็นพระ

ภิกษุกันหมดทั้งร้าน ศีล ๒๒๗ ข้อต่างหากที่ทำาให้มีสถานภาพภิกษุ

สงฆ์ สถานภาพความเป็นภิกษุไม่ได้หมดเพราะคำาสั่งมหาเถรสมาคม 

หรือเพราะเปล่งวาจาลาสิกขา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เพราะคำา

พิพากษาศาลฎีกา สถานภาพความเป็นภิกษุจะสิ้นสุดทันทีที่ปาราชิก 

ลักทรัพย์เกิน ๕ บาท ก็สิ้นสภาพการเป็นภิกษุทันที เสพเมถุนก็สิ้น

สภาพความเป็นภิกษุทันที ไม่ต้องรอให้มหาเถรฯ หรือตำารวจจับสึก

วันนี้จิ้งเขียวบินออกนอกประเทศไทยไปแล้ว มีภิกษุไปส่งพร้อม

กับกราบไหว้ ร่ำาลากันด้วย “ซาโยนาระ” เจแปนีสกู๊ดบาย จิ้งเขียว

เปล่งวาจาว่า “ใครเห็นทำามะก็เห็นเรา” ระหว่างที่ยังอยู่แผ่นดินไทยมี

ลูกศิษย์ออกมาปกป้องว่าจิ้งเขียวยังคงสภาพภิกษุ ใครล่วงละเมิดเป็น

บาป ผมก็คงต้องบาปไม่ว่าบทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ เพราะ

มโนกรรมเกิดแล้ว  กายกรรมก็เกิดแล้ว แต่ถ้าผมวิพากษ์วิจารณ์ โดย

จิตบริสุทธิ์เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา แล้วยังปรารถนาให้ชาวพุทธหู

ตาสว่าง ย่อมเป็นบุญมิใช่บาป

สลิปบัตรเครดิตที่จิ้งเขียวนำาไปรูดซื้อกามแหม่มนั้นเป็นหลัก

ฐาน จิ้งเขียวไม่สามารถอ้างได้ว่า ฉันไปพิจารณาอสุภได้อย่างแน่นอน 

ใครจะโง่งมไม่ยอมเปิดหูเปิดตารับความจริงก็แล้วแต่วิจารณญาณ 

กรณีจ้ิงเขียวไม่ยอมตรวจดีเอ็นเอของลูกสาวก็แสดงให้เห็นแล้วว่าขี้

ขลาดไม่ยอมรับความจริง อาศัยพุทธศาสนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเปรียบ

เสมือนกาฝากพุทธศาสนา

อลัชชีสมีทำามะชะโยนีท่ีอวดอุตริว่าตนเป็นประธานสภาพระ

พุทธเจ้า  สามารถกล่ันข้าวทิพย์นำาไปถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ โดย                                                                                         

ที่ตนเองนั่งเป็นประธาน สอนลูกศิษย์แบบไม่สนใจพระไตรปิฎกว่านิพ 

พานเป็นอัตตา กู้เงินมาทำาบุญกับตนจะได้บุญมหาศาล มีกิจกรรมอัด

บุญ (ทำามะกาย) เป็นควิกชาร์จ แต่ลูกศิษย์จะต้องบริจาคด้วยตัวเลข

มากกว่า ๖ หลัก  อลัชชีสมีทำามะโยนีสร้างบาปกรรมให้ครอบครัวแตก 

แยก ลูกเต้าเดือดร้อนเพราะพ่อแม่ก่อหนี้ก่อสินเอาไปทำาบุญ วันนี้ยัง

ไม่รู้ว่าอลัชชีสมีทำามะโยนียังอยู่ในแผ่นดินไทยหรือไม่ จะมุดอยู่ใต้รู กลาง

คืนอาจจะแอบขึ้นมาดูดาว  แต่เมื่อตัวไม่ใช่ขงเบ้งจึงไม่รู้อนาคตของ

ตนเอง ว่าจะตกไปอยู่ขุมไหน

จ้ิงเขียวและอลัชชีสมีทำามะโยนีนั้นเป็นกาฝากพุทธศาสนา 

เป็นเสนียดแผ่นดิน เพราะวันนี้มีแต่พุทธบ้าหวย พญานาค ยันไอ้

ไข่ สามารถเรียกคนเข้าวัด มุ่งดูแต่ธูปเทียน ไม่สนใจธรรมะซึ่งเป็น

ปรัชญาที่ประเสริฐที่สุดสำาหรับมนุษยชาติ ผมไม่ได้ใส่บาตรหลายปี

แล้ว เพราะศรัทธาไม่เกิด  พบพระเณรเดินถือถุงอาหารพร้อมกับดูด

เครื่องดื่มระหว่างเดินทางกลับวัด  ประกอบกับครูบาอาจารย์ท่านสอน

ว่า “บุญทานอาจารย์ก็ทำามาเยอะแล้ว” แต่ท่านละไว้ว่าอาจารย์ยัง

ขาดศีลบริสุทธิ์ ขาดการปฏิบัติภาวนา  ครูบาอาจารย์อีกองค์ท่านพูด

น้อยมาก “ทำาเอาๆ” กว่าผมจะเข้าใจท่านก็ละสังขารไปแล้ว เร็วๆ นี้

ได้มีโอกาสอ่านเทศนาของครูบาอาจารย์ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จึง

รู้ว่า “ทำาเอาๆ นั้นเป็นพุทธวจนะ” พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกศิษย์ที่

ปรารถนานิพพานว่าให้ทำาเอาๆ พระพุทธเจ้ายังทรงทำาเอาเองเลย

ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหนทางของการพ้นทุกข์ ถ้าทำาแต่ทาน

ศึกสายเลือด!

ผมเสนอให้ลุงตู่ยุบสภา+ลาออก เพราะหลังจากยุบสภาลุงตู่ยังมีสภาพ

รักษาการนายกฯ แต่ถ้าลุงตู่ลาออกหลังจากยุบสภา ก็หมายความว่า 

“เกิดสุญญากาศทางการเมือง” เพราะไม่มีนายกรักษาการ ก็ทำาให้คณะ

รัฐมนตรีส้ินสภาพเหมือนกรณีย่ิงลักษณ์ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ส้ิน

สภาพนายกฯ เท่ากับลุงตู่น่ังไทม์แมชชีนกลับไปก่อนวันท่ี ๒๒  พ.ค.๕๗  

แต่คร้ังน้ีไม่ต้องให้ท่าน ผบ.สส.หรือท่าน ผบ.ทบ.เอกเซอร์ไซส์

เพราะเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีคณะรัฐมนตรี อำานาจที่

เหลืออยู่ก็คือวุฒิสภา ครั้งนี้ประธานวุฒิสภาต้องกล้าเสนอถวายคืน

พระราชอำานาจแด่ในหลวงตามมาตรา ๗ ซึ่งในหลวงก็จะพระราชทาน

อำานาจแก่วุฒิสภาสรรหานายกฯ รักษาการ พร้อมกับจัดการแก้ไขรัฐธ 

รรมนูญที่วันนี้กฎหมายลูกยังไม่เสร็จสิ้น และในหลวงก็ยังไม่ได้ทรงลง

พระปรมาภิไธย  ทำาให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ซึ่งถ้าโปรดเกล้าฯ 

ให้วุฒิสภาทำาหน้าที่สภานิติบัญญัติด้วย ก็จะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ได้ โดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ ไม่มีรัฐประหารที่ทำาให้ต่างชาติครหานิน 

ทาได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาก็ให้ยึดถือผลประโยชน์ของ

ชาติเป็นสำาคัญ ปัญหาความขัดแย้งเรื่องบัตรเลือกตั้งนั้นถ้าจัดให้มีบัตร

เลือกตั้งใบเดียว ไม่มี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ แล้วลดจำานวน ส.ส.ให้

เหลือ ๔๐๐ คนก็พอดีกับการเมืองไทย

สำาหรับบัญชีรายชื่อนายกฯ นั้นก็ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า ยังจะ

ให้เป็นอำานาจของรัฐสภาต่อไปหรือให้เป็นอำานาจของประชาชน แต่

ผมวิเคราะห์แล้วว่าบัญชีรายชื่อนายกฯ ไม่มีประโยชน์ เพราะ ๑.มี ๓ 

อันดับจะเสนออันดับใดก็ได้ ๒.การลงมติเลือกนายกฯ นั้น ส.ส.มีอิสระ

ที่จะเลือกใครก็ได้ อาจจะไม่ได้เลือกนายกฯ จากบัญชีนายกฯ ของ

พรรคตัวเองเหมือนเผาไทยกระทำามาแล้ว

ดังน้ัน ถ้าถึงทางตันลุงตู่มีโอกาสท่ีจะแก้ไขปัญหาการเมืองท่ีตัว

เองทำาไม่สำาเร็จ แต่ถ้าเลือกที่จะเดินหน้าหรือลงจากหลังเสือโดยปล่อย

ให้เป็นไปตามบุญตามกรรมน้ันไม่ใช่วิสัยของวีรบุรุษ ทางเลือกท่ีผมเสนอ                                                                                        

มานั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะกองทัพก็ไม่ต้องการทำารัฐประ 

หาร แล้ววุฒิสมาชิกก็ยังเชื่อถือได้มากกว่าสภาผู้แทนราษฎร 

นอกจากน้ันยังเป็นการแก้ตัวท่ีดีของลุงตู่ ยกเว้นว่าลุงตู่จะมีไอเดีย

ดีกว่าน้ี แต่ลับ ลวง พราง ซิงเก้ิลคอมมานด์ วันเวย์ต๊ิกเก๊ต แสดงให้เห็น

แล้วว่า ๗ ปีท่ีผ่านมามีแต่เลวลง เพราะไม่แยกผิดไม่แยกถูก ไม่แยกปลา

เน่าออกจากข้อง แถมยังให้ความยุติธรรมกับพวกพ้องมากกว่าประชาชน

ถึงทางแยกแล้วนะครับลุงตู่ เพราะลุงป้อมประกาศแยกทางไป

ก่อนแล้ว สู้หรือถอย หรือล้มกระดานตามไอเดียของผมก็แล้วแต่ลุง

นะครับ แต่ต้องตระหนักไว้ว่าประเทศชาติไม่ใช่เป็นของสามลุง แบบ

สมบัติผลัดกันชมนะครับ.

โน ไทม์ ทูดายน์

 

น่าสนใจครับ ถ้า “ลุงตู่” ยุบสภาแล้วลาออก จะทำาไงต่อ 

ในอดีตกรณี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็มีการถกเถียงกันแบบนี้ครับ 

แต่ถูกรัฐประหารเสียก่อน ขณะน้้นมีความเห็นแตกเป็นหลายฝ่าย บ้าง

ก็ยกตัวอย่างกรณีสมมติว่า หากนายกฯ รักษาการประสบเหตุสุดวิสัย 

หรืออุบัติเหตุ ท้ังกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต รองนายกฯ จะสามารถข้ึน

มาดำารงตำาแหน่งนายกฯ รักษาการได้ หรือหากนายกฯ รักษาการลาออก 

คณะรัฐมนตรีก็ยังคงอยู่ บางฝ่ายบอกส้ินสภาพหมด เกิดสุญญากาศ

ทางการเมือง อีกฝ่ายก็บอกทางออกคือจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ทันที 

สุดท้ายก็ยังไม่ได้ข้อสรุป.

ซารา ดูเตร์เต-การ์ปิโอ
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ขาว
จับแก๊งยากูซ่าฉ้อโกงหลอกขายถุงมือยาง

กรุงเทพฯ • วันที่ 15 พ.ย.64 ที่กองบังคับการตำารวจปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.จิรภพ 

ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ 

ผบก.ปคบ., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. ร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายโอ

ซาวา สัญชาติญี่ปุ่น ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดี “ร่วมกันผลิตเครื่องมือทางการแพทย์

โดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมแฟนสาว โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่าน

เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พล.ต.ท.จิรภพเปิดเผยว่า การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหา

ตั้งบริษัทเพื่อผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ โดยไม่มีใบอนุญาต เมื่อตรวจค้นในโกงดังที่

อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบถุงมือยางกว่า 10 ล้านชิ้น จึงอายัดไว้ตรวจสอบ และ

ยังพบว่ามีผู้เสียหายซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการถูกฉ้อโกงจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่าความเสีย

หายรวมกันถึง 268 ล้านบาท และสามารถติดตามตัวได้ที่จังหวัดชลบุรี จากนั้นยังพบ

ว่ามีการถ่ายโอนทรัพย์สินไปให้กับบุคคลอื่น และที่บ้านพักยังพบรถยนต์หรูอีกจำานวน

มาก และได้ยึดทรัพย์ไว้ตรวจสอบมูลค่ารวมกว่า 286 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหายังให้การ

ภาคเสธว่าตัวเองถูกฉ้อโกงมาอีกที และยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยเกี่ยวข้องกับแก๊งยากูซ่า

ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน เข้ามาทำาอาชีพสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นในพื้นที่ภาคอีสาน

ของไทย จนช่วงโควิด-19 โรงเรียนปิดตัวลงไป ทำาให้อาศัยช่วงนี้ในการผลิตอุปกรณ์ที่

ใช้ทางการแพทย์ โดยเฉพาะถุงมือยางที่ไม่ได้มาตรฐานออกจำาหน่าย เบื้องต้นตำารวจจะ

นำาตัวส่ง สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ดำาเนินคดีต่อไป

ฝนกระหน่ำาชุมพรระลอกสองพบชาวบ้านตาย 3 ราย 

ชุมพร • จากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดชุมพรทำาให้มีน้ำาท่วมหลายจุด ส่งผลให้

ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำานวนมาก ล่าสุดปรากฏว่าได้เกิดฝนตกหนัก

ลงมาอีกในหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำาให้ปริมาณน้ำา

ที่กำาลังลดลงกลับเพิ่มขึ้นมาอีก และมีปริมาณน้ำาท่วมขังบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่

การเกษตรในหลายพื้นที่ ล่าสุดสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร 

สรุปความเสียหายเบื้องต้นในช่วงน้ำาท่วม 3 วันที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำานวน 

7 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอสวี อำาเภอหลังสวน อำาเภอทุ่งตะโก อำาเภอเมืองชุมพร อำาเภอ

ท่าแซะ อำาเภอปะทิว และอำาเภอพะโต๊ะ รวมพื้นที่ประสบภัย 50 ตำาบล 358 หมู่บ้าน 

10 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,553 ครัวเรือน 27,136 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย 

โรงเรียน 1 แห่ง วัด 4 แห่ง บ้านพักอาศัย 528 หลัง สถานที่ราชการ 2 แห่ง โรงงาน 

2 แห่ง ถนน 155 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ฝายน้ำาล้น 5 แห่ง ท่อระบายน้ำา 3 แห่ง ท่อ

ชนิดลอดเหลี่ยม 1 แห่ง ผู้เสียชีวิต 3 ศพ ในพื้นที่อำาเภอสวีคือ นายเจริญศักดิ์ เหล่า

สังข์สุข อายุ 49 ปี อาชีพทำาสวน อยู่บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 11 ตำาบลนาสัก อำาเภอสวี 

จังหวัดชุมพร อาชีพทำาสวน นางสาวธิดา เหล่าสังข์สุข อายุ 19 ปี ทั้งสองเป็นพ่อลูกกัน 

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พ.ย. จากถูกไฟฟ้าชอร์ตขณะขนย้ายข้าวของหนีน้ำา และผู้เสียชีวิต

ศพที่ 3 จากการจมน้ำาคือ นายมนัส แดงประดับ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/3 หมู่ที่ 8 

ตำาบลท่าหิน อำาเภอสวี จังหวัดชุมพร

เชียงใหม ่สั่งปิด 2 ตลาด 1 สถานรับเลี้ยงเด็กพบมีการติดเชื้อ

เชียงใหม่  • วันที่ 15  พ.ย.64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประชุมและมี

มติสั่งปิดอีก 3 สถานที่เสี่ยงใน 3 อำาเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลัง

พบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในตลาดและสถานรับเลี้ยงเด็ก  โดยนายประจญ ปรัชญ์

สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เชียงใหม่ ลงนามคำาสั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยงใน 3 อำาเภอเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุม

และป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ 

ตลาดสดทุ่งเสี้ยว ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-

28 พฤศจิกายน 2564, ตลาดเย็นโกมุ้ย ตำาบลยางเนิ้ง อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2564 และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อง เลขที่ 76 

บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำาบลสันมหาพน อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 

14-27 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรอง

หาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 

วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำาให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมขอความร่วมมือให้

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มี

เหตุจำาเป็น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม

มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด

วันนี้เชียงใหม่ ยังพบการติดเชื้อ รายใหม่สูงทรงตัวที่   349 ราย เสียชีวิต เพิ่ม อีก  2  ราย 

รวมสะสม  91 ราย  ผู้ติดเชื้อ รักษาตัวทุกโรงพยาบาล  5,100 ราย ในจำานวนนี้อาการ

หนักสีแดง  84 ราย. 
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อัยการสั่งฟ้องอดีตผกก.โจ้4ข้อหา
โทษสูงสุดประหารชีวิต-ค้านประกัน

กรุงเทพฯ • อัยการฟ้องแล้ว อดีต ผกก.โจ้

กับลูกน้องใช้ถุงดำาคลุมหัวเหยื่อคดียาเสพติด

ดับ รีดความลับในบ้านกาแฟ รวม 4 ข้อหนัก 

ฆ่าโดยทารุณโหดร้าย โทษสูงสุดประหาร

ชีวิตสถานเดียว อสส.ตั้งคณะทำางาน 6 คน 

มีรอง อสส.เป็น หน.ทีมรับผิดชอบคดี ขณะ

ที่รอง อธ.อัยการปราบปรามการทุจริตฯ 

มั่นใจเอาผิดได้ ค้านประกันโจ้กับลูกน้อง ชี้

คดีอุกฉกรรจ์ เกรงยุ่งเหยิงพยาน

วันที่ 15 พ.ย.2564 ที่สำานักงานอัยการ

สูงสุด ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นายอิทธิ

พร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สำานักงานคดี

อาญา ในฐานะโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด 

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ 

สำานักงานคดีพิเศษ ในฐานะรองโฆษกฯ 

และนายวรินทร สาสนัส รองอธิบดีอัยการ 

สำานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ร่วมแถลง

ข่าวความคืบหน้าการสั่งฟ้องคดี พ.ต.อ.ธิติ

สรรค์ อุทธนผล หรือ ผกก.โจ้ อดีต ผกก.

สภ.เมืองนครสวรรค์ กับพวกรวม 7 คน คดี

ร่วมกันใช้ถุงดำาคลุมศีรษะนายจิระพงษ์ หรือ

มาวิน ธนะพัฒน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดจน

เสียชีวิตภายใน สภ.เมืองนครสวรรค์ 

โดยนายอิทธิพรเปิดเผยว่า ช่วงบ่าย

อัยการได้นำาสำานวนยื่นฟ้องคดีของ พ.ต.อ.ธิติ

สรรค์ อุทธนผล หรือ ผกก.โจ้ กับพวกรวม 

7 คน เป็นจำาเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลางแล้วรวม 4 ข้อหา 

ประกอบไปด้วย เป็นเจ้าพนักงานร่วมกัน

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต 

เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำาแหน่งหรือ

หน้าที่ หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหรือหน้าที่

โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง

ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยทุจริต 

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดย

กระทำาทารุณโหดร้าย ร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้น

ไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำาการใด ไม่กระทำา

การใด หรือจำายอมต่อสิ่งใดโดยทำาให้กลัวว่า

จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อ

เสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง

หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำาลังประทุษร้ายจน

ผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำาการนั้น ไม่กระทำา

การนั้น หรือจำายอมต่อสิ่งนั้น

อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 83, 157, 288, 289 (5), 309 

วรรค 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2561 มาตรา 4, 172 โดยคดีดังกล่าว

อัยการสูงสุดเป็นผู้มีอำานาจพิจารณา และมี

คำาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 143 วรรคท้าย

สืบเนื่องจากนายจิระพงษ์ หรือมาวิน 

ธนะพัฒน์ ผู้เสียชีวิต ซึ่งถูกจับและควบคุม

ไว้ในคดียาเสพติดและถูกฆ่าถึงแก่ความตาย 

ขณะอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานเมื่อ

ช่วงระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ 

สภ.นครสวรรค์

ด้านนายวรินทรเปิดเผยว่า จากการ

ตรวจรายละเอียดพยานหลักฐานในสำานวน

แล้ว ทางพนักงานสอบสวนกองปราบปราม

ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ไว้ในสำานวน

ค่อนข้างละเอียด ครบถ้วน ซึ่งตนมั่นใจใน

พยานหลักฐานทั้งหมดที่จะนำาสืบต่อศาล

อาญาคดีทุจริตฯ จะพิจารณาพิพากษาลงโทษ

พวกจำาเลยได้ โดยอดีต ผกก.โจ้กับพวกนั้น

ไม่ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเข้ามา

ให้อัยการพิจารณา และวันนี้อัยการฝ่ายคดี

อาญาทุจริต 3 ได้นำาสำานวนพร้อมพยานหลัก

ฐานต่างๆ ที่พนักงานสอบสวนส่งให้อัยการ

พิจารณารวม 7 แฟ้มเสนอต่อศาลพิจารณา

ด้วย โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบกลางได้ประทับฟ้องไว้พิจารณาเป็นคดี

อาญาหมายเลขดำาที่ อท.180/2564 

อย่างไรก็ตาม ในท้ายคำาฟ้องอัยการได้

กรุงเทพฯ • ตำารวจกองปราบฯ นำาตัวผู้

ต้องหา 136 รายที่ทุจริตโครงการ “เราเที่ยว

ด้วยกัน” จนทำาให้รัฐเสียงบประมาณเกือบ 

100 ล้านบาท พร้อมเอกสารสำานวนส่งอัยการ 

ขณะที่เฟส 3 มีการแจ้งเบาะแสเข้ามาแล้ว

วันที่ 15 พ.ย.64 ที่กองบังคับการปราบ

ปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช 

ผช.ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงาน

สอบสวน, พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., 

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. นำาตัว

กลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันฉ้อโกงในโครงการ “เรา

ส่ง136ผู้ต้องหาโกงเที่ยวด้วยกัน

จับตาเฟส3มีแจ้งเบาะแสแล้ว

ยื่นคัดค้านการปล่อยชั่วคราวจำาเลยทั้งหมด

เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรง โทษสูงสุดคือประ 

หารชีวิต หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าพวก

จำาเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดี 

ขณะที่นายประยุทธกล่าวว่า คดีนี้                                                             

อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นผู้มีอำานาจสั่งคดี                                                         

ตามที่กฎหมายระบุไว้ว่า คดีวิสามัญฆาต 

กรรมหรือการตายระหว่างการควบคุมของ

เจ้าหน้าที่ ให้เป็นอำานาจของอัยการสูงสุด

พิจารณาสั่งคดีเพียงคนเดียว ซึ่ง อสส.ได้

พิจารณาสำานวนคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว 

จึงมีคำาสั่งฟ้องครบทุกข้อหา โดยเฉพาะข้อหา

ฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน ทารุณโหดร้าย ตาม 

ป.อาญา มาตรา 289 (5) โทษประหารชีวิต

สถานเดียว

ทั้งนี้ เมื่ออัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้ว 

คณะพนักงานอัยการที่ ได้รับมอบหมายก็ได้

ดำาเนินการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ 

เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกระบวนการก็จะเข้าสู่

การพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ ต่อไป 

โดยอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำางานขึ้นรับผิด

ภูเก็ต • ผู้ว่าฯ ภูเก็ตผ่อนคลายมาตรการ

เดินทางเข้าภูเก็ต ยกเลิกผลตรวจโควิดและ

ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าภูเก็ตตั้งแต่ 16 

พ.ย.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 นายณรงค์ วุ่น

ซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตาม

ที่จังหวัดภูเก็ตได้มีคำาสั่งที่ 6245/2564 ลง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการ

ตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 

ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น เพื่อผ่อนคลาย

มาตรการและเร่งฟื้นฟูการดำาเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับมาตรการ

ทางด้านสาธารณสุข ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้าน

สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 จึงลงนามคำา

สั่งจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2564 แก้ไขเพิ่มเติม คำาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 

6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของคำา

สั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรอง

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019   ซึ่งรายละเอียดความในข้อ 3 คำาสั่ง

ที่ 6245/2564 ที่ยกเลิกคือ ได้รับการตรวจ

หาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ 

ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาล

หรือห้องปฏิบัติการ และสามารถนำาชุดตรวจ 

ATK ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย.ไป

ตรวจกับสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ 

หรือ รพ.สต. นำาผลยืนยันเป็นลบมาแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของคำา

สั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรอง

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 รายละเอียดความในข้อ 4 ของคำาสั่ง

จังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 คือให้ดาวน์ โหลด

แอปพลิเคชันหมอพร้อม และลงทะเบียน

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com 

เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัด

ภูเก็ตล่วงหน้า และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“4.ให้ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” 

และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ”

หากผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง

ฉบับนี้อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ

มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่ง

ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.

2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 

แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำาหนด

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช

กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่

เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้ง

จำาทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.                                                               

2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำาสั่งเปลี่ยน 

แปลง.

ภูเก็ตยกเลิกผลตรวจโควิด-ลงทะเบียน16พ.ย.

กิจการที่ยังต้องถูกดำาเนินคดีอีกหลายคน เท่า

ที่ตรวจสอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่เข้าแจ้งความแล้วกว่า 1,000 ราย พบความ

เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งพนักงาน

สอบสวนได้ทำาเรื่องส่งให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ

แต่ละพื้นที่ดำาเนินคดีต่อไปแล้ว

พล.ต.ท.ชยพลกล่าวต่อว่า โครงการ

เราเที่ยวด้วยกันมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน เจ้าของ

โรงแรม ร้านค้าที่ร่วมโครงการ และภาค

ประชาชน แต่มีคนบางกลุ่มมีแนวคิดที่ไม่ถูก

ต้องไปใช้วิธีฉ้อฉลโรงแรม ร้านค้าที่มีแอปพลิ

เคชันถุงเงิน ส่วนภาคประชาชนมีแอปเป๋าตัง

ก็มีบางคนไปเอาสำาเนาบัตรประชาชนมาเปิด

ใช้สิทธิ์ ได้รับเงินเล็กน้อยจ่ายค่าตอบแทนให้                                                        

บางรายได้เพียงหลักร้อยก็ต้องถูกดำาเนินคดี 

ส่วนเงินที่เหลือไปเข้ากระเป๋าโรงแรม ร้านค้า                                                            

ยืนยันว่าจะดำาเนินคดีทุกรายอย่างเด็ดขาด และ

ฝากเตือนพี่น้องประชาชนคิดให้ดี รัฐกระตุ้น

เศรษฐกิจไปแล้ว เรามีสิทธิ์ก็ใช้ตามปกติ แต่

หากไปใช้ในทางที่ผิดจะต้องถูกดำาเนินคดี

ด้าน พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง 

ผบก.ป. กล่าวถึงวิธีนำาบัตรประชาชนมาเปิด

ใช้สิทธิ์ว่าจะมีผู้รวบรวมสิทธิ์ ไปเอาเลขบัตร

ประชาชน จากนั้นเข้าระบบสมัครใช้สิทธิ์โครง 

การเราเที่ยวด้วยกันตามปกติ โดยที่เจ้าของ

บัตรไม่ได้มีการไปพักโรงแรม ใช้จ่ายตามร้าน

ค้าที่ร่วมโครงการจริง คดีนี้รัฐเป็นผู้เสียหาย ผู้

ต้องหานับร้อยรายเป็นเจ้าของโรงแรม ร้านค้า 

ผู้รวบรวมสิทธิ์ 

นอกจากที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.ภูเก็ต ในคดี

ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีการร้องทุกข์

ดำาเนินคดีกับโรงแรม ร้านค้า กว่า 1 พันคดี 

ความเสียหายประมาณกว่า 2 พันล้าน ฝากเตือน

พี่น้องประชาชนได้รับผลตอบแทนไม่มาก แต่

อาจต้องถูกดำาเนินคดีสถานหนัก ส่วนการดำาเนิน

คดีในเฟส 3 นั้น ทาง ททท.มีการแจ้งเบาะแส

การทุจริตเข้ามาแล้ว แต่ยังไม่มีการเข้ามาแจ้ง

ความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบฯ.

เที่ยวด้วยกัน” จำานวน 136 คน ตามที่การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าแจ้งความให้ดำาเนิน

คดีกับบุคคลที่ร่วมกันทุจริตเบิกเงินในโครงการ

นี้ ในการเช่าห้องพัก ซื้อสินค้า อาหาร โดย

รู้เห็นกับเจ้าของที่พักจนทำาให้รัฐสูญเสียงบ

ประมาณครั้งนี้เกือบ 100 ล้านบาท จาก 2 

สำานวนคดีในพื้นที่ 2 จังหวัดคือ จ.ภูเก็ต และ 

จ.ชัยภูมิ ส่งให้กับอัยการสำานักคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากรพิจารณาตามกฎหมาย

โดยทั้ง 2 คดีแจ้งข้อหาทั้งหมด “ร่วม

กันฉ้อโกง ร่วมกันพยายามฉ้อโกง ร่วมกัน

ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกัน

พยายามฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น 

ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอกนิกส์ของผู้อื่นโดยมิ

ชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่

ผู้อื่นหรือประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ชำาระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการ

ชำาระด้วยเงินสด และร่วมกันนำาเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

เท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” 

พล.ต.ท.ชยพลกล่าวว่า ยังมีเจ้าของ

ชอบคดีนี้รวม 6 คน โดยมีนายวุฒิรัตน์ มีผดุง 

รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำางาน

เมื่อถามว่า ที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการ

ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้เจตนาฆ่าผู้ตายนั้น ทาง

อัยการมีความเห็นอย่างไร โฆษกสำานักงาน

อัยการสูงสุดกล่าวว่า ก็เป็นสิทธิและข้ออ้าง

การต่อสู้คดีของผู้ต้องหาทั่วไป ขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อัยการสูงสุดได้

แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อรับผิดชอบดำาเนินคดี

นี้ จำานวน 6 คน ประกอบด้วย นายวุฒิรัตน์ 

มีผดุง รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ

ทำางาน, นายรชต พนมวัน อัยการพิเศษฝ่าย

คดีปราบปรามการทุจริต 3, นายครรชิต หุตะ

กมล อัยการผู้เชี่ยวชาญ, นายอรินทัต ศรีขจร

ลาภ อัยการประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด, 

ว่าที่ พ.ต.อ.ธงชัย กีรติธรรมากร อัยการ

ประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด คณะทำางาน 

และนางธารณี โกญจนาท เดวิสัน อัยการ

ประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด คณะทำางาน

และเลขานุการ.

ไทยโพสต์ • ผบช.ภ.1 แถลงจับกุม 2 ผู้

ต้องหาลักลอบขนกัญชาเกือบ 500 กก. 

จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทย สารภาพ

ได้ค่าจ้าง 5 หมื่นบาท นำาส่งลูกค้าย่าน

ปริมณฑล

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2564 พล.ต.ท.จิร

พัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย 

พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น. 

ปฏิบัติราชการ ภ.1 ร่วมกันแถลงข่าว

จับกุมนายธนาธิป หรือเจ สีเหลือง อายุ 

23 ปี นายสุวิชา หรือแป็ปซี่ จางวาง อายุ 

32 ปี พร้อมของกลาง กัญชา 468 กก. 

โทรศัพท์มือถือ จำานวน 2 เครื่อง รถยนต์

กระบะ สีดำา หมายเลขทะเบียน บร 239 

พระนครศรีอยุธยา รถยนต์ สีเทา ติด

แผ่นป้ายทะเบียนหลังสีแดง หมายเลข 

ก 6969 กำาแพงเพชร แผ่นป้ายทะเบียน

หมายเลข 8 กฒ 2434 กรุงเทพมหานคร 

โดยจับกุมได้บริเวณริมถนนสุขาภิบาล 

7 หมู่ที่ 6 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.ต.ท.จิรพัฒน์กล่าวว่า ชุดสืบ                                                                      

สวนได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำา                                                                    

เลียงยาเสพติดจากจังหวัดบึงกาฬเข้า                                                                      

มาพื้นที่ชั้นใน โดยจะใช้เส้นทางถนนพหล 

โยธิน ผ่าน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

จึงได้นำากำาลังสังเกตการณ์ตามแนวถนน

พหลโยธิน กระทั่งพบรถต้องสงสัยสองคัน

ขับผ่านมา จึงได้ทำาการสะกดรอยติดตาม

ไปจนกระทั่ ง รถยนต์ทั้ งสองคันหยุด

บริเวณริมถนนสุขาภิบาล 7 อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา จึงแสดงตัวเป็น

เจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อตรวจค้น จากการ

ตรวจค้นพบกัญชาจำานวนดังกล่าวซุกซ่อน

อยู่ภายในรถกระบะจำานวนเกือบ 500 

กิโลกรัม จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไป

สอบสวน

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ร่วมกัน

ขนกัญชาจำานวนดังกล่าว โดยรับมาจาก

เอเยนต์รายใหญ่ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ซึ่งรับ

มาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้ง เพื่อมา

ส่งต่อให้ลูกค้ารายย่อยในแถบปริมณฑล 

โดยได้ค่าจ้าง 5 หมื่นบาท ทำามาแล้ว 

2 ครั้ง เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมียา

เสพติดให้ โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ใน

ความครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยไม่ ได้

รับอนุญาต” ก่อนคุมตัวทั้งสองพร้อม

ของกลางมาส่งพนักงานสอบสวน สภ. 

พระอินทร์ราชา เพื่อดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

ตร.ภูธรภาค1สกัดจับ

ลอบขนกัญชา500กก.

มาจากปท.เพื่อนบ้าน



เป็น “ผู้นำ�ท�ง” แห่งก�รฟื้นฟูช�ติเพื่อให้จีนกล�ยเป็นประเทศที่ 

“พัฒน�เต็มที่และทันสมัย” ภ�ยในปี 2592

“คว�มคิดท�งก�รเมือง” ของสี จิ้นผิง ยังได้รับก�รยกระดับ

สถ�นะด้วยแถลงก�รณ์อย่�งเป็นท�งก�รจ�กที่ประชุมและเจ�้

หน�้ที่ประก�ศว่�เป็น “ลัทธิม�ร์กซ์ในศตวรรษที่ 21” ที่ประสบ

คว�มสำ�เร็จ 

เป็นจังหวะเดียวกับที่กระบอกเสียงของจีนถือโอก�สนี้วิพ�กษ์

วิจ�รณ์ช�ติตะวันตกว่�ได้พย�ย�มกำ�หนดม�ตรฐ�นประช�ธิปไตยของ

ตนไว้กับผู้อื่น ทั้งๆ ที่เป็นแค่ “ประช�ธิปไตยสำ�หรับคนรวย” เท�่นั้น
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7บทความ

จิ้นผิง กำ�ลังจะกล�ยเป็น “จักรพรรดิแห่งยุคดิจิทัล”  

สมคำ�เล�่ลือก่อนหน้�นี้จริงๆ

แวดวงก�รเมืองจีนใช้คำ�ว�่ “มห�บุรุษผู้กุมห�ง

เสือ” หรือ The Great Helmsman

ต�มมติของก�รประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ล่�สุดที่

จบลงเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ�่นม� เข�คือ “ผู้นำ�ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง

ประวัติศ�สตร์”

เพร�ะมีก�รประก�ศ “มติแห่งประวัติศ�สตร์ครั้งที่ 3” ที่

ปูท�งให้เข�ส�ม�รถดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อีกหล�ยปีหลังจ�ก

ครบเทอมที่ 2 ในปีหน�้

“มติประวัติศ�สตร์” ที่ว�่นี้เป็นก�รตอกย้ำ�ผลง�นและ

ประสบก�รณ์เชิงประวัติศ�สตร์ของพรรคอมมิวนิสต์จีน ผ่�น

ก�รรับรองระหว�่งก�รประชุมของคณะกรรมก�รกล�งพรรค

คอมนิวนิสต์ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ว่�เป็นครั้งที่ 3 

เพร�ะก่อนหน้�นี้เคยมีมติ

พรรคทำ�นองเดียวกันนี้ให้

กับ เหม� เจ๋อตุง และ เติ้ง 

เสี่ยวผิง ม�ก่อนแล้ว แต่

ไม่มีเรื่องอย่�งนี้สำ�หรับ 

เจียง เจ๋อหมิน และ หู จิ่น

เท�

วันนี้จึงมีแนว

วิเคร�ะห์ค่อนข�้งชัดเจนว่� 

สี จิ้นผิง วันนี้ถูกยกระดับ

ขึ้นเทียบชั้นเหม�และเติ้ง

เรียบร้อยแล้ว

“แถลงก�รณ์

ประวัติศ�สตร์” ฉบับนี้จะเน้นย้ำ�คว�มสำ�เร็จของพรรค

คอมมิวนิสต์ในก�รบริห�รเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่�งก้�ว

กระโดดในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ สี จิ้นผิง

เป็นก�รเน้นว�่ก�รยกย่อง สี จิ้นผิง ครั้งนี้ตรงกับก�ร

เฉลิมฉลอง 100 ปีของก�รก่อตั้งพรรคคอมนิวนิสต์จีน 

เท่�กับเป็นก�รยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคใน

ช่วง 20 ปีที่ผ่�นม� ที่กำ�หนดให้ประธ�น�ธิบดีจีนส�ม�รถดำ�รง

ตำ�แหน่งได้เพียง 2 เทอม รวมระยะเวล� 10 ปี

3 ปีที่แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีมติยกเลิกก�รจำ�กัด

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของประธ�น�ธิบดีสี เปิดท�งให้เข�ส�ม�รถ

ครองอำ�น�จสูงสุดทั้งในพรรค, รัฐบ�ลและกองทัพต่อไปโดยไม่มี

กำ�หนด

ห�กสังเกตจ�กสื่อและกิจกรรมสังคมของจีนในช่วงที่ผ�่นม�

ก็จะเห็นชัดว่� มีคว�มคึกคักในก�รนำ�เสนอภ�พลักษณ์ของ สี จิ้น

ผิง อย่�งยิ่งใหญ่อลังก�รผ�่นก�รโหมประโคมประช�สัมพันธ์และ

โฆษณ�ชวนเชื่อของสื่อของท�งก�รจีนอย่�งต่อเนื่อง

ไม่ว่�จะเป็น “คว�มสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่” ท�งด้�นเศรษฐกิจ, 

เทคโนโลยี โครงก�รด�้นอวก�ศ และโดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งในก�ร

รับมือก�รระบ�ดของโควิด-19

สื่อท�งก�รจีนยกให้ สี จิ้น

ผิง เป็น “ผู้นำ�ท�ง” ที่นำ�พ�

ประเทศไปสู่คว�มรุ่งเรืองและยืน

หยัดต่อต�้นคว�มพย�ย�มของ

ต�่งช�ติที่จะแทรกแซงกิจก�ร

ภ�ยในของจีน 

 เอกส�รท�งก�รเรียก สี 

จิ้นผิง ว่� เป็น “แกนกล�งแห่ง

ก�รนำ�” โดยย้ำ�ถึงคว�มเป็นผู้นำ�ที่

ไม่มีใครม�ท�บได้

นอกจ�กจะได้รับตำ�แหน่ง 

“ผู้นำ�หลัก” ในปี 2559 แล้วก็ยัง

ได้กำ�หนดให้ “คว�มคิดของสี จิ้น

ผิง” บรรจุอย่�งเป็นท�งก�รในรัฐธรรมนูญ

ซึ่งถือว่�เป็นคำ�สอนหลักที่ใช้ชี้นำ�พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศจีน และกำ�ลังจะเป็นวิช�ภ�คบังคับในโรงเรียนทุกระดับชั้น

จ�กนี้ ไป

“สห�ยสี จิ้นผิง เป็นแกนหลักของพรรคที่จะควบคุมห�ง

เสือ...คว�มย�กลำ�บ�กและอันตร�ยใดๆ ไม่ส�ม�รถหยุดคว�ม

ก้�วหน้�ของคนจีนได้...” หวัง เสี่ยวฮุ่ย รองรัฐมนตรีกระทรวง

โฆษณ�ชวนเชื่อกล�งประก�ศในก�รแถลงข่�ว

อีกด้�นหนึ่งในคำ�สรรเสริญเยินยอนั้น พรรคได้ยกย่องสีว�่

กาแฟดำ

ม้จะผ�่นพ้นฤดูฝนกำ�ลังย�่งเข�้ฤดูหน�ว วิถีชีวิตของ

ช�วบ้�นลุ่มน้ำ�ชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ยังต้อง

ยืนแช่น้ำ�เกี่ยวข้�วที่ถูกน้ำ�ท่วมเมื่อช่วงต้นตุล�คมที่ผ�่น

ม� คว�มทุกข์ของคนลุ่มน้ำ�ชีไม่ได้ขึ้นกับฤดูก�ลกำ�หนดเหมือน

อดีตที่ผ�่นม� แต่กลับถูกกำ�หนดโดยก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ที่

ผิดพล�ดของรัฐตั้งแต่มีโครงก�รสร้�งเขื่อนในแม่น้ำ�ชีภ�ยใต้

โครงก�รโขง ชี มูล

แม่น้ำ�ชี มีต้นกำ�เนิดม�จ�กเทือกเข�เพชรบูรณ์ บริเวณ

เข�พังเหยและเทือกเข�ภูพ�น ไหลผ่�นสภ�พภูมิประเทศ

ทั้งภูเข�สูง ที่ร�บลุ่มสลับกับโคกเนิน ตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิ 

นครร�ชสีม� ขอนแก่น มห�ส�รค�ม ร้อยเอ็ด ก�ฬสินธุ์ 

ยโสธร ก่อนจะไหลม�บรรจบกับแม่น้ำ�มูล และไหลลงสู่แม่น้ำ�

โขง รวมแล้วมีคว�มย�วทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร

ลุ่มน้ำ�ชีตอนล่�งในพื้นที่เขต จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร เป็น

พื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีสภ�พท�งภูมิศ�สตร์ก�ยภ�พที่หล�กหล�ย 

โดยเฉพ�ะในพื้นที่ป�่ท�ม ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุมน้ำ� จะเกิด

น้ำ�ท่วมในฤดูน้ำ�หล�กเป็นสภ�วะปกติ สำ�หรับชุมชนลุ่มน้ำ�ชี

ในอดีตนั้น “ภ�วะน้ำ�ท่วม” ถือว�่เป็นปกติวิสัยและเป็นเรื่อง

ธรรมช�ติ เพร�ะลักษณะก�รท่วมขังของน้ำ�ไม่ย�วน�น

 และน้ำ�ท่วมในอดีตยังหม�ยถึงคว�มอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง

คนในชุมชนเรียนรู้ที่จะปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมช�ติ 

ลำ�น้ำ�ชีมีคว�มสำ�คัญต่อวิถีก�รผลิตของชุมชน โดยพื้นที่ริมชี 

กุด ห้วย หนองน้ำ�ต่�งๆ ในบริเวณระบบนิเวศลุ่มน้ำ�ชีส�ม�รถ

ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอ�ห�รและสร�้งร�ยได้ให้แก่

ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ�ชีม�อย่�งย�วน�น 

ต่อม�ภ�ครัฐได้เริ่มเข�้ม�มีบทบ�ทม�กขึ้นในก�รพัฒน�

ภ�คอีส�น ผ่�นนโยบ�ยก�รพัฒน�ลักษณะต�่งๆ ผลพวงดัง

กล่�วได้ส่งผลต่อก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตของช�วบ�้น จ�ก

ก�รผลิตเพื่อยังชีพ เป็นก�รผลิตเพื่อค้�ข�ย และพัฒน�สู่ระบบ

ก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก

ปร�กฏก�รณ์นี้เองส่งผลให้เกิดก�รขย�ยตัวของระบบ

ชลประท�นสมัยใหม่ เช่น เขื่อนขน�ดใหญ่ ระบบคลองส่งน้ำ� 

ก�รเปลี่ยนจ�กระบบชลประท�นเหมืองฝ�ยแบบดั้งเดิม เป็น

ชลประท�นเขื่อนคอนกรีตขน�ดใหญ่ ทำ�ให้รัฐบ�ลต้องทุ่มงบ

ประม�ณจำ�นวนมห�ศ�ลเพื่อพัฒน�โครงก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

ขน�ดใหญ่ ให้ตอบสนองคว�มเจริญของเศรษฐกิจประเทศ 

โครงก�รโขง-ชี-มูล เป็นโครงก�รพัฒน�แหล่งน้ำ�ขน�ด

ใหญ่ของภ�ครัฐ ที่ได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งเขื่อนบนแม่น้ำ�ชี 6 

เขื่อน ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รของกรมพัฒน�และส่งเสริม

พลังง�น กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ประกอบ

ด้วย เขื่อนชนบท เขื่อนคุยเชือก เขื่อนวังย�ง เขื่อนร้อยเอ็ด 

เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธ�ตุน้อย ซึ่งปัจจุบันได้

ถ่�ยโอนภ�รกิจก�รบริห�รจัดก�รอยู่ในคว�มรับผิดชอบของ

กรมชลประท�น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพบว่�เมื่อ

ครั้งเริ่มดำ�เนินโครงก�รในระยะแรก 

ช�วบ�้นได้รับข้อมูลก�รก่อสร้�งว่� เป็นก�รสร้�งฝ�ย

ย�งในลุ่มน้ำ�ชี แต่เมื่อก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี 2543 ผลก�ร

ก่อสร�้งกลับกล�ยเป็นเขื่อนคอนกรีตขน�ดใหญ่ มีประตูระบ�ย

น้ำ�เปิด-ปิดทุกเขื่อน โดยไม่ได้มีสภ�พเป็นฝ�ยย�งน้ำ�ล้นอย่�งที่

ช�วบ�้นได้จินตน�ก�รไว้

ปัญห�สำ�คัญภ�ยหลังก�รก่อสร้�งเขื่อนในแม่น้ำ�ชีแล้ว

เสร็จคือ สภ�พปัญห�น้ำ�ท่วมขังอย�่งย�วน�นในเขตพื้นที่ลุ่ม

น้ำ�ชีตอนล่�ง โดยเฉพ�ะในพื้นที่ก�รเกษตรไร่น� พื้นที่ทำ�เล

เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนพื้นที่ป�่ท�ม ผลจ�กก�รท่วมขังย�วน�นต่อ

เนื่อง ได้ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต และระบบนิเวศลุ่มน้ำ�ชี จน

เกิดคว�มเสียห�ย 

ปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วสะท้อน ก�รตัดสินใจในก�รพัฒน�

โครงก�รโดยไม่ได้ศึกษ�ถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิต 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน จึงเป็นก�รทำ�ล�ย

ภูมิปัญญ�และองค์คว�มรู้ในก�รจัดก�รน้ำ�แบบดั้งเดิมของ

คนในพื้นที่ไป ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญห�ต�มม�อย่�งต่อเนื่อง 

ปร�กฏก�รณ์น้ำ�ท่วมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิช่วงเดือนกันย�ยนที่

ผ�่นม�นั้น หล�ยคนเห็นภ�พต�มสื่อต่�งๆ ต้องถือว่�หนักถึง

หนักม�ก เพร�ะได้รับอิทธิพลจ�กพ�ยุทำ�ให้หล�ยพื้นที่ได้รับ

ผลกระทบจ�กน้ำ�ท่วม ทั้งที่ไม่มีสัญญ�ณเตือนจ�กอะไรเลย 

จังหวัดชัยภูมิถือว่�เป็นอีกพื้นที่ของต้นน้ำ�ส�ยหลักของแม่น้ำ�

ชี ซึ่งมีต้นกำ�เนิดม�และมีลำ�น้ำ�สำ�คัญอีกหล�ยส�ย เช่น ลำ�คัน

ฉู ลำ�ปะท�ว ลำ�น้ำ�พรม ลำ�น้ำ�เชิญ เป็นต้น ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถี

ชีวิตของชุมชน สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 

สถ�นก�รณ์น้ำ�ท่วมครั้งนี้แบ่งน้ำ�ออกเป็น 2 ส�ย ส�ย

ที่ 1 น้ำ�ท่วมจ�กพื้นที่ตัวจังหวัดชัยภูมินั้น จะไหลลงแม่น้ำ�ชี

โดยตรง ในขณะที่ในแม่น้ำ�ชีมีเขื่อนกั้นแม่น้ำ�ทั้งหมด 6 ตัว 

ภ�ยใต้ โครงก�รโขง ชี มูล เดิม ได้แก่ เขื่อนชนบท เขื่อน

มห�ส�รค�ม เขื่อนวังย�ง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร 

และเขื่อนธ�ตุน้อย     

ส่วนส�ยที่ 2 เป็นลำ�น้ำ�ส�ข�ที่สำ�คัญของแม่น้ำ�ที่มีเขื่อน

ขน�ดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนจุฬ�ภรณ์ไหลลงลำ�น้ำ�พรมก่อนบรรจบ

กับลำ�น้ำ�เชิญแล้วไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ และถ�้เขื่อนอุบลรัตน์

ระบ�ยน้ำ�ก็จะไหลลงลำ�น้ำ�พองก่อนไหลลงแม่น้ำ�ชี และสุดท้�ย

คือเขื่อนลำ�ป�วที่ไหลลงแม่น้ำ�ชีก่อนถึงเขื่อนร้อยเอ็ด 

ในขณะที่คนกล�งน้ำ� คนท�้ยน้ำ�ชี ก็วิตกกังวลกับ

สถ�นก�รณ์น้ำ�ท่วมของต้นน้ำ�ชีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง 2 

ส�ยน้ำ�ที่กำ�ลังค่อยๆ ไหลหล�กลงม� ว่�ปริม�ณน้ำ�จะเพิ่ม

ขึ้นเท�่ไหร่ในแต่ละวัน น้ำ�จะม�ถึงบ�้นเร�เมื่อไหร่ น้ำ�จะ

ท่วมพื้นที่ก�รเกษตรหรือไม่ เพร�ะลงทุนไปม�กแล้ว แล้วเร�

แ

สิริศักดิ์ สะดวก 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำาชีตอนล่าง

เมื่อสถ�นะของผู้นำ�จีนถูกยกขึ้นสูงถึงระดับที่ “ลัทธิบูช�

บุคคล” กำ�ลังทำ�ท�่จะหวนกลับม�ในจีน ย่อมจะทำ�ให้ก�รเมือง

จีนกล�ยเป็นหัวข้อที่น�่ติดต�มกว่�ที่ผ�่นๆ ม�อย่�งยิ่ง

เพร�ะเมื่อ สี จิ้นผิง รวบอำ�น�จไว้ในมือคนเดียวอย�่งนี้

แล้ว แวดวงก�รเมืองภ�ยในของจีนจะเกิด “ผู้ท�้ชิง” ระหว่�งผู้

ถูกว�งตัวเป็นท�ย�ท

กับกลุ่มก�รเมืองที่ต้องก�รจะ “แหกวงล้อม” ของอำ�น�จ

สี จิ้นผิง

เป็นฉ�กทัศน์ที่แหลมคมและสุ่มเสี่ยงไม่น้อย.

จะต้องเตรียมรับมือหรือไม่อย�่งไร เขื่อนไหนจะปล่อยน้ำ�ม�

บ้�ง เขื่อนมีกี่ตัว ปริม�ณน้ำ�ในเขื่อนมีเท�่ไหร่ เพร�ะหน่วย

ง�นรัฐไม่มีก�รประช�สัมพันธ์ที่ทั่วถึงและไม่เปิดเผยข้อมูล

ให้ช�วบ�้นในแต่ละพื้นที่ได้รับรู้ ทำ�ให้ช�วบ�้นต้องแสวงห�

ข้อมูลเอ�เอง วิเคร�ะห์ระดับน้ำ�ในแต่ละวันเอ�เองผ่�น

ประสบก�รณ์

ผ�่นม�ถึงวันนี้ปริม�ณน้ำ�ได้ไหลเอ่อเข�้ท่วมพื้นที่

ก�รเกษตรของช�วบ�้นลุ่มน้ำ�ชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร 

ทั้งๆ ที่ฝนตกต�มฤดูก�ลปกติ แต่สิ่งที่น�่สังเกตคือ น้ำ�ได้ท่วม

ต้นข้�วที่กำ�ลังตั้งท้อง กำ�ลังออกรวง บ�งพื้นที่ข้�วกำ�ลังสุก ยัง

ไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว แต่ต้องเร่งเกี่ยวข�้วเพื่อหนีน้ำ�ท่วม บ�ง

พื้นที่เก็บเกี่ยวไม่ทัน เพร�ะน้ำ�ได้เอ่อท่วมข�้วแล้ว 

ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่ว�่พึ่งเคยเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่ง

ที่เกิดขึ้นม�แล้วหลังจ�กมีก�รสร้�งเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-

พนมไพร ลุ่มน้ำ�ชี สิ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญห�คือ 1.เขื่อน ที่ถูก

สร�้งกีดขว�งท�งน้ำ� ทำ�ให้น้ำ�ไหลไม่ปกติ 2.โครงสร�้งของเขื่อน 

พอมีก�รสร�้งเขื่อนก็จะปิดท�งน้ำ�เดิมเพื่อเปิดเส้นท�งเดินน้ำ�

ใหม่ ประกอบกับก�รสร�้งพนังกั้นน้ำ�เพื่อบังคับน้ำ�ให้ไหลไปใน

ทิศท�งเดียว จึงทำ�ให้หล�ยพื้นที่ต้องเผชิญกับพนังกั้นน้ำ�ถูกกัด

เซ�ะข�ด ทำ�ให้น้ำ�ไหลเข�้ท่วมพื้นที่ก�รเกษตร 

3.ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�แบบรวมศูนย์ โดยรัฐ เมื่ออำ�น�จ

ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ถูกรัฐควบคุม จึงทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�ร

น้ำ�ไม่ได้สัมพันธ์กับระบบนิเวศและธรรมช�ติที่ควรจะเป็น ซึ่ง

ต้องเข้�ใจว�่โดยธรรมช�ติของแม่น้ำ�ชีจะทำ�หน้�ที่โดยก�ร

พร่องน้ำ�ในช่วงฤดูน้ำ�หล�ก แต่พอมีก�รสร้�งเขื่อนกั้นแม่น้ำ�

ชี ทำ�ให้หน้�ที่ต�มธรรมช�ติของแม่น้ำ�ชีต้องถูกควบคุมโดยรัฐ 

ทั้งๆ ที่ผ่�นม�ถ้�ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�เมื่อรู้ว่�เข้�สู่ฤดูฝนหรือ

ทร�บว�่พ�ยุจะเข้� รัฐที่ควบคุมเขื่อนแต่ละตัวจะต้องรีบพร่อง

น้ำ�ต้นทุนออกจ�กเขื่อน เพื่อเตรียมรองรับน้ำ�ใหม่ที่กำ�ลังหล�ก

ม� จะเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงน้ำ�ท่วมของพื้นที่ก�รเกษตรของ

ช�วบ้�นลุ่มน้ำ�ชี 

ฉะนั้นแล้วถ้�ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�รัฐยังรวมศูนย์ ก็

เท�่กับว�่พื้นที่ก�รเกษตรยังมีคว�มเสี่ยง เขื่อนจะไม่ได้ช่วย

แก้ไขปัญห� แต่กลับเพิ่มปัญห�ให้กับช�วบ�้น ซึ่งท�งออกใน

ก�รแก้ไขปัญห�ดังกล�่วคือ 1.รัฐจะต้องบริห�รจัดก�รน้ำ�ให้มี

คว�มสัมพันธ์กับนิเวศและฤดูก�ล 2.รัฐจะต้องทบทวนบทเรียน 

ก�รจัดก�รน้ำ�ที่ผ่�นม�ว�่มีคว�มคุ้มค่�หรือไม่ 3.รัฐจะต้อง 

ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�เก่�ที่ช�วบ�้นเรียกร้องให้แล้วเสร็จ  

4.รัฐจะต้องยุติโครงก�รขน�ดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ช�วบ้�นและระบบนิเวศ โดยเฉพ�ะโครงก�รผันน้ำ� โขง เลย 

ชี มูล 5.รัฐควรศึกษ�ร่วมกับช�วบ�้นในพื้นที่ นักวิช�ก�ร 

และนักพัฒน�ด้�นสิ่งแวดล้อม เพื่อห�รูปแบบก�รจัดก�รน้ำ�ที่

เหม�ะกับช�วบ้�นในพื้นที่เข�้ถึงและจัดก�รได้จริงต�มสภ�พ

ภูมินิเวศนั้นๆ.

แม่น้ำ�ชีกับก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

ที่ผิดพล�ดของรัฐ

สี

เมื่อ สี จิ้นผิง กล�ยเป็น

‘จักรพรรดิจีนยุค 5G’
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หลือเวลาอีกเพียงเดือนกว่า ปี 2564 ก็จะผ่านพ้น

ไป ต้องยอมรับว่าปีนี้ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจมีความยาก 

ลำาบากที่สุดนับย้อนไปกว่า 20 ปีตั้งแต่เกิดวิกฤตต้ม 

ยำากุ้งในปี 2540

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า วิกฤตโรคระบาดอย่างโควิด-19 

ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพการงานอย่างใหญ่

หลวง ในปีนี้เราเจอการระบาดถึง 2 ระลอก ต้องปิดเมือง 

หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปหมด และจนถึงตอนนี้ก็ยังมี

หลายอาชีพที่ยังไม่สามารถออกมาทำามาหากินได้ตามปกติ

แต่อย่างไรก็ดีในช่วง 2 เดือนสุดท้ายนี้บรรยากาศ

และเศรษฐกิจต่างๆ น่าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งจากการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดต่างๆ รวมถึงการ

เปิดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในไทยมาก

ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจในช่วง

ท้าย

โดยหลายฝ่ายประเมินกันว่า เศรษฐกิจในปี 64 จะ

โตอย่างน้อยไม่ต่ำากว่า 1% และจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หาก

รัฐบาลมีการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่ง

ตอนน้ีเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกก็เฝ้ารอว่าปีนี้จะมี

มาตรการช้อปช่วยชาติออกมาเพิ่มเติมหรือไม่

ส่วนทิศทางในปี 2565 นั้นหลายฝ่ายมองตรงกันว่า                                                                        

เศรษฐกิจไทย มีสิทธิ์ขยายตัวได้มากกว่าปีนี้ โดยล่าสุด 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ได้กล่าวในงาน

สัมมนาออนไลน์ WEALTH VIRTUAL FORUM ลงทุน

อย่างไร...ให้รวย? ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเติบโต

ได้ที่ระดับ 4% เป็นผลมาจากภาคการส่งออกที่ยังมีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงนโยบายที่ชัดเจนของ

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมไปถึง

เม็ดเงินจากภาครัฐที่จะเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 3.7-4 ล้าน

ล้านบาท

ขณะที่ ทางสภาพัฒน์ก็ระบุแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ปี 2565 จีดีพีไทยจะขยายตัวในช่วง 3.5-4.5% ค่ากลาง 

4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1.การฟื้นตัวของอุปสงค์ใน

ประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของ

โรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง และความคืบหน้า

ของการกระจายวัคซีน 2.การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของภาค

ท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศ

ของภาครัฐ 3.การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสิน

ค้า 4.การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ    

5.ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำา

ด้านสถาบันเอกชน อย่าง ttb analytics เผยเศรษฐกิจ 

ไทยปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัว 3.6% จากทุกองค์ประ 

กอบที่มีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัย

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว

ใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ โควิด-19 ส่วนการลงทุน

ภาครัฐยังขยายตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกเติบโตต่อเนื่อง ขณะ

ที่การท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว และใช้เวลาไม่ต่ำากว่า 2 ปีใน

การกลับสู่ระดับปกติ

ทั้งนี้ประเมินปัจจัยการลงทุนภาครัฐ ก็จะเป็นพระ 

เอกสำาคัญสำาหรับทิศทางการขยายตัวของปีหน้า เห็นได้จาก

เม็ดเงินที่มีมหาศาลถึง 3-4 ล้านล้านบาท ส่วนหนึ่งจะ

มาจากโครงการลงทุนในอีอีซี ทั้งโครงการรถไฟความเร็ว

สูง สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงการ                                                                 

สร้างอุตสาหกรรมใหม่ 12 อุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวกับอิเล็ก 

ทรอนิกส์ ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติต่างๆ 

จะเป็นกำาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

แต่ถึงจะมีความหวังว่าเศรษฐกิจในปี 65 จะโต 3-4% 

ก็ยังต้องคำานึงถึงปัจจัยที่สำาคัญมากอีกประการ คือ การ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังถือเป็นตัวแปรสำาคัญ 

เห็นบทเรียนได้จากประเทศในแถบยุโรปท่ีขณะนี้โควิด-19 

ได้กลับมาระบาดอย่างรุนแรงใหม่ และในบางประเทศก็มี

ความจำาเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง 

นี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแน่ๆ และสิ่งนี้จะกลายเป็นต้นทุน

ด้านเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนไปอีก และเป็นตัวฉุดการเติบโตอย่าง 

แน่นอน.

จับตาเศรษฐกิจปี 65

เศรษฐกิจ

เ

ระสบความสำาเร็จจากโครงการนำาร่องของตัวเอง   

ทั้ง “บ้านพันนา” และคอนโดฯ “ตรรกะ” วันนี้  

ชนฐนพค์ รุ่งโรจน์ธนกุล บอสใหญ่แห่งกลุ่ม “พันนา”                                                                              

รับภารกิจจากครอบครัวให้มานำาพาธุรกิจ “อยู่เจริญ” แบรนด์                                                                                     

อสังหาฯ ยุคบุกเบิกจากรุ่นคุณพ่อ มารีแบรนดิ้งให้สดใสมี                                                

ชีวิตชีวาเตรียมโลดแล่นในตลาด                                                

อสังหาฯ อีกครั้ง ในชื่อ “อยู่ 

เจริญ เอสเตทส” ที่เตรียมเปิด 

Sales Gallery ของโครงการโฮม

ออฟฟิศ ใจกลางเมือง “บ้าน

อยู่เจริญ ทาวน์ อิน ทาวน์” และ 

“อยู่เจริญ เรสซิเด้นท์ ทาวน์ อิน 

ทาวน์” คอนโดมิเนียมเรียบหรูที่

รังสรรค์ขึ้นบนถนนศรีวรา ย่าน

ทาวน์อินทาวน์ หนึ่งในที่ดินผืน

สวยของตระกูล ให้ผู้สนใจได้เข้า

ชม พร้อมเข้าร่วมจับจองยูนิต

สวยได้ตั้งแต่วันนี้!.

ป

รีแบรนด์

ชนฐนพค์ 

รุ่งโรจน์ธนกุล

สั่งฟื้น‘ช้อปดีมีคืน’กระตุ้นใช้จ่าย

มอบห้องความดันลบ • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ  สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ภายใต้ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มอบห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากร

ทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยมี นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหพัฒนพิบูล 

เป็นตัวแทนมอบ.

สังคมเศรษฐกิจวันนี้เริ่มด้วยเรื่องดีๆ กับ ยูนิไทยชิป

ยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ที่รับรางวัลสถานประกอบการที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากโครงการส่ง

เสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ

อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ...•

เช่นเดียวกับ เอ็กโก กรุ๊ป หรือ บมจ.ผลิตไฟฟ้า ติด

อันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI กลุ่มดัชนีตลาด

เกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้าประจำาปี 2021 ติดต่อกัน

เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำาการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG 

มาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย

ใหญ่รายแรกของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่

สังคมคาร์บอนต่ำา ...•

ใครท่ีมองหาบ้านสักหลังพลาดไม่ได้กับ บมจ.ม่ันคงเคหะ

การ เปิดบ้านรับมาตรการปลดล็อก LTV ผุดแคมเปญ “ลดช็อก

โลก” พาเหรด 10 โครงการ ท้ังบ้านเด่ียว บ้านแฝดและทาวน์

โฮม บนแปลงสวยโดนใจ ในราคาเร่ิมต้น 2.55-7.69 ล้านบาท* 

มาให้ช็อปแบบจุกๆ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 1 ล้านบาท พร้อมข้อ

เสนอทางการเงินสุดพิเศษ ต้ังแต่วันน้ี-30 ธันวาคม 2564 ...•

ด้าน โลตัส ชวนทุกคนเข้าถึง รู้ทัน ป้องกันเบาหวาน จัด

กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานฟรีเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน ท่ีสาขา

ของโลตัสในหลายจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพื่อสนับ                                                                                      

สนุนให้คนไทยเข้าถึง รู้ทัน ป้องกันเบาหวาน โดยลูกค้าและประชา 

ชนสามารถรับการตรวจคัดกรองเบาหวานได้ด้วยตนเองโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย นอกจากน้ันยังมีบริการตรวจดัชนีมวลรวมร่างกาย (BMI) 

ตรวจวัดความดัน และให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพเบ้ืองต้น ... •

ปิดท้ายด้วย บมจ.บางจาก ขาย “น้ำามันลดฝุ่น” หรือ

น้ำามันดีเซลกำามะถันต่ำา มาตรฐานระดับยูโร 5 ในเขตกรุงเทพ 

มหานคร ในราคาเท่าเดิม เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ปริมาณ

ฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงปลายปี พร้อมโปรโมชันพิเศษ ลูกค้า

บางจากสามารถนำาใบเสร็จการเติมน้ำามันไปรับบริการตรวจ

เช็กสภาพรถฟรี 11 รายการ พร้อมรับคำาปรึกษาวิธีการดูแล

เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อช่วยลดมลภาวะจาก

การเผาไหม้ได้ที่ Furio Care ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ.2565 ...•

พิษโควิดป่วนศก.Q3โตติดลบ 
‘อาคม’ลุยอัดฉีด4ล้านล้านดันจีดีพีปีหน้าพุ่ง4%

ไทยโพสต์ • “สภาพัฒน์” รับโควิดกดเศรษฐกิจไตรมาส 3/64 ติด 

ลบ 0.3% ด้าน “อาคม” ร่ายมนต์ดันจีดีพีปีนี้ โต 1% ลุ้นอานิสงส์

ส่งออก-เปิดประเทศหนุนเศรษฐกิจปีหน้าทะยานแตะ 4% ตั้งแท่น

อัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ 4 ล้านล้านบาท

นายดนุชา พิชยนันท์ 

เลขาธิการสำานักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ 

กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

ในไตรมาสที่ 3/2564 ขยาย

ตัวติดลบ 0.3% จากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่จี

ดีพีรวม 9 เดือนของปี 2564 

ขยายตัวอยู่ที่ 1.3% ส่วนจีดีพี

ทั้งปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 

1.2% ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ

สำาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจ 

ไทยปี 2565 คาดว่าจีดีพีจะ

ขยายตัวในช่วง 3.5-4.5% ค่า                               

กลาง 4% โดยมีปัจจัยสนับสนุน

จาก 1.การฟื้นตัวของอุปสงค์   

ในประเทศและภาคการผลิต                             

หลังโควิด-19 คลี่คลายลง และ                                

การกระจายวัคซีน 2.การฟื้น 

ตัวของท่องเที่ยว โดยคาดจะมี

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 ล้าน

คน สร้างรายได้ 4.4 แสนล้าน                           

บาท 3.การส่งออกสินค้า 4.การ 

เบิกจ่ายงบภาครัฐ 5.ฐานการ 

ขยายตัวที่ ยั งอยู่ ในระดับต่ำ า 

ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น 

ความไม่แน่นอนของโควิด-19,                               

หนี้ครัวเรือนไทย, ปัญหาขาด 

แคลนแรงงาน, ความผันผวน

ของภาระต้นทุน และความไม่

แน่นอนทางการเมือง

นายอาคม เติมพิทยาไพ 

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวปาฐา

กถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์

ฟื้นเศรษฐกิจ 2022” ในงาน

สัมมนาออนไลน์ WEALTH 

VIRTUAL FORUM ลงทุนอย่าง 

ไร...ให้รวย? ว่า ปี 2564 ม่ันใจ

ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ท่ี 1% 

แม้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19                                       

แต่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วย

เหลือ เพื่ อ ให้ความมั่นใจกับ

ประชาชนว่าจะไม่ได้รับความเดือด                                  

ร้อนมากเกินไป ขณะที่ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจหลายตัวยังอยู่

ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะภาค

การส่งออก ส่วนการท่องเที่ยว

เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นหลังจาก

โครงการภู เก็ตแซนด์บ็อกซ์  

และเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 

พ.ย.ที่ผ่านมา

สำาหรับปี 2565 คาด

การณ์ว่าเศรษฐกิจโตที่ 4% จาก

ภาคการส่งออก โดยเฉพาะสิน 

ค้าอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกัน

ยังมีเม็ดเงินจากภาครัฐที่จะเข้า

สู่ระบบไม่น้อยกว่า 3.7-4 ล้าน

ล้านบาท มาจากงบประมาณ

รายจ่ายปี 2565 จำานวน 3.1 

ล้านล้านบาท เม็ดเงินจาก พ.ร.ก.                                             

กู้เงินโควิดเพิ่มเติม 5 แสนล้าน

บาท ที่ยังเหลืออีกกว่า 3 แสน

ล้านบาท และการลงทุนของรัฐ 

วิสาหกิจอีกกว่า 3 แสนล้านบาท

นอกจากน้ียังมีเครื่องยนต์

ใหม่ท่ีจะช่วยสร้างอัตราการ

เ ติบโตให้เศรษฐกิจไทยในปี

หน้าและระยะต่อไป โครงการ

ลงทุนในอีอีซี ท้ังโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา 

และท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึง

การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 12 

อุตสาหกรรม จะเป็นกำาลังหลัก

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ไทย.

การบินไทยปลื้ม9เดือนพลิกกำาไร5.1หมื่นล.

กระบี่ • นายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณี

ข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่

ต้องการให้รัฐบาลนำาโครงการ

ช็อปดีมีคืนกลับมาใช้อีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน

ช่วงปลายปีนั้น ขณะนี้อยู่ใน

แผนที่รัฐบาลกำาลังพิจารณา 

เนื่องจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ยังไม่เห็นผลมากตามที่คาด

หวัง ผู้มีรายได้สูงมองว่าไม่

สะดวกในการใช้มาตรการ โดย                              

อาจจะนำาโครงการช็อปดีมีคืน                          

มาใช้ในปี 65 เพื่อให้เกิดการ

ต่อเนื่องกับโครงการยิ่งใช้ยิ่ง

ได้ที่จะสิ้นสุดลงภายในสิ้นปี                                     

64 ขณะนี้ ได้มอบหมายให้

กระทรวงการคลังไปศึกษา

ความเป็น ไปได้และความ

เหมาะสมของมาตรการต่อไป

ขณะที่ ของขวัญปีใหม่                                            

สำาหรับประชาชนจากรัฐบาล

นั้น เวลานี้ประเทศไทยก็ได้                                      

ดำาเนินการเปิดประเทศต้อนรับ                                 

นักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศ

โดยไม่ต้องกักตัว และการเร่ง                                              

ดำาเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบ 

คลุมประชากรเพื่อให้สามารถ

เปิดประเทศดังกล่าวได้ โดย

หากดูจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ก็จะพบว่ามีการอุปโภคบริโภค

ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อน 

ไหว และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ประ                                      

เด็นที่สำาคัญก็คือ ทุกคนในประ 

เทศจะต้องช่วยกันระมัดระวัง

ไม่ให้ โควิด-19 กลับมาแพร่                                       

ระบาดอีกคร้ัง เพื่อให้เศรษฐกิจ

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้

กระทรวงพลังงานกำาลังเร่ง

ดำาเนินการเรื่องการขอกู้ยืม

เงินเพิ่มเติมภายใต้พระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 

จำานวน 20,000 ล้านบาท 

เพื่อนำาเสนอให้คณะรัฐมนตร ี

(ครม.) ได้พิจารณาอย่างเร็ว                                       

ที่สุด เนื่องจากสถานะของ    

กองทุนน้ำามันฯ ในปัจจุบันมี

จำานวนเงินเหลืออยู่ ไม่มาก 

และจะสามารถช่วยตรึงราคา 

น้ำามันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาท 

ต่อลิตรได้จนถึงสิ้นปี 64 เท่า 

นั้น.

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

เปิดด่านตากใบ-บูเก๊ะตาดันค้าชายแดน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ                                                                              

มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ

ผลักดันเปิดด่านศุลกากรตากใบและด่านบูเก๊ะตา จ.นราธิ                                                                     

วาส ที่อาคารผู้ โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง ว่า หลังจาก

ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำากัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเล 

เซีย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เร่งหารือกับรัฐบาล

มาเลเซียให้มีการเปิดด่านตากใบกับบูเก๊ะตาโดยเร็วที่สุด 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับคำาตอบจากรัฐบาลมาเลเซีย

พร้อมเปิดด่านในวันที่ 15 พ.ย.2564 เป็นต้นไป คาดว่าหลัง

จากเปิด 2 ด่านนี้จะช่วยให้มูลค่าการค้าไทย-มาเลเซียเพิ่ม

ขึ้นไม่ต่ำากว่าปีละ 600 ล้านบาท และจะมีส่วนช่วยผู้ส่งออก 

นักธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถส่งสินค้าไปยัง

มาเลเซียได้มากขึ้น

BCP ปลื้มนักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ทะลัก

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น หรือ 

BCP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้เสนอ

ขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/64 รวมทั้งหมด 7,000 

ล้านบาท ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม โดยหุ้นกู้

ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก ครอบคลุม

ทุกประเภท อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ 

บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทและ

นิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการของ

ผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของบริษัท ซึ่งจะนำาเงินที่                                                                                

ได้จากการออกหุ้นกู้ในคร้ังน้ีไปชำาระคืนหน้ี และใช้เป็นเงินทุนหมุน 

เวียนธุรกิจต่อไป

พาณิชย์เผยกำาหนดการประชุมเอเปก ปี 65

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่นิวซีแลนด์ส่งมอบตำาแหน่งเจ้า

ภาพการประชุมเอเปกในปี 65 ให้ไทยเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้

รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลัก และเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมเอเปกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งจะมีการ

ประชุมที่สำาคัญ 2 ระดับ คือ ระดับรัฐมนตรี และระดับเจ้า

หน้าที่อาวุโสและเจ้าหน้าที่เทคนิคตลอดปี 65 โดยการประชุม

ระดับรัฐมนตรีจะจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกในเดือน 

พ.ค.65 สำาหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและเจ้าหน้า 

ที่เทคนิค จะมีการประชุมตลอดทั้งปีกว่า 10 ครั้งอีกด้วย

ORI โชว์ผลงาน 9 เดือนโกยกำาไรพุ่ง

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงาน 

9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.2564) อยู่ในระดับที่น่าพึง

พอใจ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 11,794 ล้านบาท เติบโตขึ้น 43% 

จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ส่งผลให้รายได้รวมขณะนี้คิดเป็น 

84% ของเป้ารายได้ทั้งปี 2564 ขณะเดียวกันมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 

2,386 ล้านบาท เติบโตขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 

โดยผลการดำาเนินงานในช่วงไตรมาส 3/2564 มีรายได้รวมอยู่

ที่ 4,123 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิที่ 709 ล้านบาท.

 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

วิภาวดีรังสิต • “การบินไทย” 

โชว์ 9 เดือนแรกปี 64 ทำา

กำาไร 51,121 ล้านบาท เดิน

หน้ากู้สินเชื่อใหม่จากเอกชน 

2.5 หมื่นล้าน คาดปีหน้า

ขาดทุนลดลง พร้อมกลับมา

กำาไรในปี 66

นายปิยสวัสดิ์ อัมระ

นันทน์ ประธานคณะผู้บริหาร

แผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การ 

บินไทย หรือ THAI เปิดเผย

ว่า ผลประกอบการรอบ 9 

เดือนปี 64 บริษัทและบริษัท

ย่อย ขาดทุนจากการดำาเนิน

งานไม่รวมรายการที่เกิดข้ึน

ครั้งเดียว 21,491 ล้านบาท 

รายได้รวม 14,990 ล้านบาท 

และมีรายการที่เกิดขึ้นครั้ง

เดียวสุทธิเป็นรายได้ 73,084 

ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผล

จากการดำาเนินการตามแผน

ฟื้นฟู อาทิ ปรับโครงสร้างหนี้ 

ขายทรัพย์สินและเงินลงทุน 

และปรับโครงสร้างองค์กร 

ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย

มีกำาไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก

ปี 2564 จำานวน 51,115 ล้าน

บาท

สำาหรับสถานะการเงิน                                              

ท่ีเข้มแข็งและม่ันคง มีกระแส 

เงินสดเพียงพอต่อการดำาเนิน

กิจการระหว่างการจัดหาสิน

เชื่อใหม่ คาดว่าจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดำาเนินการ

ตามแผนฟื้นฟูกิจการในระยะ

ต่อไปได้ในไตรมาสท่ี 1/65 ขณะ                                                     

น้ีต้องรอดูว่ากระทรวงการคลัง

จะสนับสนุนเงิน 2.5 หมื่นล้าน                                      

ตามแผนหรือไม่ หากไม่สนับ 

สนุน ทางกระทรวงการคลัง

จะดำาเนินการอย่างไร

นายปิ ยสวั สดิ์ ก ล่ า ว

ว่า หากกระทรวงการคลังไม่

สนับสนุนเงิน 2.5 หมื่นล้าน

บาท แต่อาจจะออกหุ้นเพิ่ม

ทุนใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือใช้

การแปลงหนี้เป็นทุน ทางการ

บินไทยก็ต้องปรับปรุงแผน

ฟื้นฟูใหม่ เพราะแนวทาง

เหล่าน้ีไม่ได้กำาหนดไว้ในแผน

ฟื้นฟูเดิม และต้องประชุมเจ้า

หนี้โหวตแผน รวมทั้งเสนอ

ศาลล้มละลายกลางด้วย ซึ่ง

หากรัฐไม่ใส่เงิน 2.5 หมื่น

ล้านบาท อาจทำาให้สัดส่วน

การถือหุ้นของรัฐลดลงจาก 

48% เหลือ 8%

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้

การบินไทยสถานการณ์ดีขึ้น

ต่อเนื่อง คาดว่าในปี 65 หาก

โควิด-19 ไม่ระบาดรุนแรง

ขึ้นอีก จะมีรายได้ไม่ต่ำากว่า 5 

หมื่นล้านบาท โดยปี 66 จะมี

รายได้ไม่ต่ำากว่า 1 แสนล้าน

บาท และในปี 67 จะมีราย

ได้ประมาณ 1.4-1.5 แสน

ล้านบาท และมีกำาไรอย่าง

แน่นอน.
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9เศรษฐกิจ

คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย 
เปดตัว Super APP ปลดล็อคประกันภัยไทย ไรขีดจํากัดเพ� อประชาชน 

เช� อมทุกบริการผานปลายนิ้ว งาย ครบ จบในแอปเดียว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ คปภ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(เลขาธิการ คปภ.) เปดเผยวา สํานักงาน คปภ. รวมกับ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย 

จัดพิธีแถลงขาวเปดโครงการ OICGateway และการ

ใหบริการ Application “กรมธรรมของฉัน” ภายในงาน 

Thailand InsurTech Fair ครั้งที่ 1 โดยเปดตัว

โครงการ OIC Gateway และการใหบริการ Application 

“กรมธรรมของฉัน” หรือ MyPolicy บน LINE Official 

Account “คปภ. รอบรู (@OICConnect)” อยางเปน

ทางการ เพ� อใหประชาชนและผูเอาประกันภัยเขาถึง

ขอมูลกรมธรรมของตนเองได โดยงาย สะดวก รวดเร็ว 

และสอดคลองกับยุคดิจิทัล       

โครงการ OIC Gateway เปนการพัฒนา

แพลตฟอรมกลาง หรือตัวกลางในการเช� อมโยงขอมูล

ระหวางสํานักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย 

รวมถึงหน�วยงานที่เกี่ยวของ โดยเปนการเช� อมโยง

ขอมูลดานประกันภัยแบบ Real-Time ในรูปแบบ 

Application Programming Interface (API) เขาดวยกัน 

ผานศูนยขอมูลของสํานักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐาน

ความม่ันคงและปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง 

ออกแบบและดําเนินการสอดคลองกับขอกฎหมาย

ตางๆ อาทิ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ 

เปนตน ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในหลายดาน ทั้งตอ

ประชาชนและบริษัทประกันภัย โดยบูรณาการความ

รวมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและ

พัฒนาระบบ OIC Gateway เพ� อใหทําหนาที่เสมือน

ทางดวนเช� อมโยงขอมูลระหวางสํานักงาน คปภ. และ

บริษัทประกันภัย รวมถึงหน�วยงานท่ีเกี่ยวของ เพ� อให

สามารถใชประโยชนจากขอมูลจากแหลงตางๆ ในมิติ

ที่หลากหลายขึ้น และไดเช� อมตอระบบ OIC Gateway 

เขากับ “คปภ. รอบรู (@OICConnect)” บน LINE 

Official Account ที่มีอยูแลว เพ� อพัฒนาเปน Super 

Application ดานประกันภัย ชวยลดความยุงยาก

ในการตรวจสอบขอมูลกรมธรรมประกันภัยของผูเอา

ประกันภัย จึงเปนที่มาของการใหบริการ “กรมธรรม

ของฉัน หรือ MyPolicy” สําหรับใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลกรมธรรมประกันภัยที่ตนเองถือครอง

ทั้งหมดทุกบริษัท ครบ จบ ในที่เดียว 

สําหรับโครงการ OIC Gateway สามารถตอยอด

และใหบริการได ในหลายมิติ โดยในระยะที่ 1 ของ

โครงการ จะมุงเนนการใหบริการแกประชาชนทั่วไป

เปนอันดับแรก ซึ่งจะใหบริการ “กรมธรรมของฉัน 

หรือ My Policy” และบริการเสริมอ� น ๆ บน LINE Official Account 

คปภ. รอบรู (@OICConnect) อาทิ บริการสืบคนขอมูลกรมธรรม

ประกันภัย  จากบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ บริการตรวจสอบสถานะ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัย บริการตรวจสอบ

ตําแหน�งที่ตั้งสํานักงาน คปภ. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และ

บริการตรวจสอบที่ตั ้งสํานักงานใหญบริษัทประกันภัย เปนตน แมวา

ขณะนี้หลายๆ บริษัทประกันภัยจะมีการพัฒนาชองทางหรือ Application 

ใหผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบขอมูลกรมธรรมประกันภัยของ

ตนเองที่มีกับบริษัทได แตในทางปฏิบัติ ผูเอาประกันภัยตองตรวจสอบ

ที่ละบริษัท ทําใหเกิดความยุงยากและเสียเวลา ดังนั้น การใหบริการ 

“กรมธรรมของฉัน หรือ MyPolicy” จึงชวยใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลกรมธรรมประกันภัยที่ตนเองถือครองทั้งหมดทุกบริษัท 

ครบ จบ ในที่เดียว และยังเปนการเพิ่มชองทางใหประชาชนคนไทย

สามารถเขาถึงขอมูลดานประกันภัยไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น ตอบโจทยผู

เอาประกันภัยในยุค Digital Lifestyle และในระยะที่ 2 อยูระหวางขยาย

ขอบเขตการใหบริการเพิ่มเติม ดวยการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลแก

ภาคธุรกิจ และยกระดับการปองกันและคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ� อ

สงเสริมนวัตกรรมดานประกันภัยควบคูไปกับความปลอดภัยในการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคลของผูเอาประกันภัย 

“สํานักงาน คปภ. ขอเชิญชวนประชาชนและผูเอาประกันภัย แอด 

LINE Official Account “คปภ. รอบรู (@OICConnect)” และลองตรวจสอบ

ขอมูลกรมธรรมประกันภัยที่เมนู “กรมธรรมของฉัน หรือ MyPolicy” 

ไดฟรีไมมีคาใชจาย เพ� อใหสามารถเขาถึงขอมูลกรมธรรมประกันภัย

ของทานไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย งาย ครบ จบ ในที่เดียว” 

เลขาธิการ คปภ. กลาวในตอนทาย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ อานนท วังวสุ สาระ ล่ําซํา

องยอมรับวาในปจจุบันความกาวหนาของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหการดําเนิน

ชีวิตของมนุษยนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

การนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรเขามามี

สวนในการพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจท้ังดาน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คมนาคม รวมถึงดาน

วิทยาการทางการแพทย โดยเฉพาะในชวงที่ทั้งโลก

กําลังเผชิญหนากับการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

อยางโควิด-19 นั้น ความรูทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง 

ทั้งในดานการพัฒนาอุปกรณการตรวจหาเชื้อไวรัส 

อุปกรณสําหรับปองกันการแพรระบาดและยารักษาโรค 

อีกทั้งการพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

ก็ลวนแลวแตมาจากการพัฒนาและวิจัยจาก

องคความรูทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น

สําหรับประเทศไทยเอง องคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชนตางใหความสนใจในการสงเสริมและ

สนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ� อพัฒนา

องคกรใหมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ

ระดับประเทศและนานาชาติ และดวยวิสัยทัศนของ

กลุม ปตท. ที่เล็งเห็นความสําคัญในดานดังกลาว 

จึงริเริ่มกอตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC และ

ไดรับการสนับสนุนจากกลุมพันธมิตรรวมอุดมการณ 

บนพ้ืนท่ีเพ� อการศึกษาของ Smart City วังจันทรวัลเลย 

(Wangchan Valley) เมืองนวัตกรรมแหงอนาคต 

มีจุดมุงหมายในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

พัฒนาประเทศของเราใหกาวไปขางหนาไดอยางเต็ม

ศักยภาพ และเปนพลังการขับเคล� อนชีวิตของผูคน 

เพ� อสรางการเติบโตและสรางคุณคาท่ีย่ังยืนในอนาคต

VISTEC เปดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมุงเนน

การสรางนักวิทยาศาสตรรุนใหมท่ีรอบรูและมีความ

เปนผูนําในการสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม อันสอดคลองกับบริบทความตองการ

ทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ผานการสราง

ผลงานวิจัยชั้นแนวหนา (Frontier Research) ที่

สงเสริมกลุมอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) 

ทั้งในดาน 1. อุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานดวย

แบตเตอร่ีประสิทธิภาพสูง (VISBAT) 2. อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ 

(BIOVIS) 3. อุตสาหกรรมหุนยนต ระบบอัตโนมัติ 

และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (VIS-BOT) 4. อุตสาหกรรม

ดิจิทัล (COVIDBOT และ CHIVID) และ 5. อุตสาหกรรม

การแพทยและผลิตอุปกรณทางการแพทย (ชุดตรวจหา

เช้ือไวรัสโควิด-19 : Rapid Genetic Detection Kit for 

COVID-19) และในป 2564 น้ีเอง VISTEC ยังคงมุงม่ัน

พัฒนาผลงานวิจัยที่มีความโดดเดน รวมถึงคิดคน

นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปพัฒนาตอยอด โดยแบงเปน 

4 ดาน คือ

ดานวิศวกรรมวัสดุ สํานักวิชาวิทยาการโมเลกุล 

(MSE) ไดบูรณาการความรูและความเชี่ยวชาญ

ดานเคมี วัสดุศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร 

อวดโฉมนวัตกรรมจาก VISTEC

สถาบันผูสรางบุคลากรวิทยาศาสตรชั้นแนวหนา

จนเกิดเปนงานวิจัยและพัฒนาวัสดุกึ่งตัวนําอินทรีย

ท่ีสามารถประยุกตใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยุคใหม 

อาทิ ไดโอดเปลงแสงอินทรีย (OLED) เซลลแสงอาทิตย

ยุคใหม อิเล็กทรอนิกสแบบยืดหยุนหรือพับงอได เชน 

โทรศัพทมือถือแบบพับงอได รวมถึงอิเล็กทรอนิกส

แบบพิมพ ได โดยนําวัสดุกึ่งตัวนําอินทรียที่เปนสาร

ประกอบของคารบอนมาออกแบบในระดับโมเลกุล

ใหมีคุณสมบัติเปนสารก่ึงตัวนําท่ีสามารถเปลงแสงไดดี 

ดูดกลืนแสงไดดี หรือนําไฟฟาไดดี สามารถนํามาใช

แทนวัสดุกึ่งตัวนําซิลิคอนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่

ใชกันอยูในปจจุบันได ซึ่งงานวิจัยดังกลาว ไดรับการ

สนับสนุนจากบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) มี

จุดมุงหมายเพ� อเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และสรางนวัตกรรมใหม โดยสามารถนําองคความรู

ดังกลาวมาทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรมเพ� อตอยอด

ไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยและใชงานไดจริงตอไป

ดานเทคโนโลยีดานพลังงาน VISTEC โดยการ

สนับสนุนของ ปตท. และกระทรวงพลังงาน ไดจัดตั้ง

ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 

หรือ Centre of Excellence for Energy Storage 

Technology (CEST) ถือไดวาเปนศูนยวิจัยทางดาน

อุปกรณกักเก็บพลังงานท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึง

ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา

แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง ซ่ึงปจจุบัน

ไดพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ใหมีคุณสมบัติในดาน

การกักเก็บพลังงานท่ีสูงข้ึน มีอายุการใชงานท่ียาวนาน 

และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล UN 38.3 

เพ� อใหม่ันใจวาแบตเตอร่ีท่ีพัฒนาและผลิตข้ึนโดยองค

ความรูของคนไทยสามารถนําไปประยุกตใชในภาค

อุตสาหกรรมไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ดานเทคโนโลยีหุนยนต และระบบปญญาประดิษฐ 

สํานักวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IST) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) เพ� อการสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหกับเยาวชนและสรางโอกาสใหเกิดสายอาชีพทาง

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีหุนยนตและระบบ

ปญญาประดิษฐที่ทันสมัย อาทิ งานวิจัยดานการ

พัฒนาระบบควบคุมโครงขายประสาทเทียมสําหรับ

หุนยนต ซ่ึงทําใหหุนยนตแบบ 6 ขา สามารถยกขากลาง

และขาหลังขามสิ่งกีดขวาง โดยอาศัยการนําขอมูล

จากเซนเซอรของขาหนามาเก็บไวในหน�วยความจํา

ระยะสั้น และสงขอมูลออกมาใชงานในชวงเวลา

ที่เหมาะสม เทคโนโลยีดังกลาวไดแรงบันดาลใจ

จากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต และนําไปสูแนวทางใหม

ในการควบคุมหุนยนตอัตโนมัติที่สามารถนําไปใชใน

การพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีการเรียนรูขั้นสูงของเคร� อง (Advanced 

machine learning technology) ใหมีความสามารถ

ในการปรับตัวในสถานการณใหมแบบ Real-time 

และรวดเร็ว อันจะเปนพื้นฐานสําคัญทางเทคโนโลยี

ที่ทําใหหุนยนตมีความเฉลียวฉลาด สามารถส� อสาร

ต

และทํางานรวมกบัมนษุยไดอยางมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

โดยงานวิจัยดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก ปตท. และ

ปตท.สผ. เพ� อพัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถนําไปปรับใช

ไดในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เชน อุตสาหกรรม

ที่ตองการหุนยนตสํารวจเพ� อทํางานในพื้นที่ขรุขระ

หรือมีส่ิงกีดขวาง และ อุตสาหกรรมประเภทงานบริการ 

เชน หุนยนตบริกรในรานกาแฟและรานอาหาร เปนตน

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ใชความเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) และคอมพิวเตอร

วิทัศน (Computer Vision) ไดสรางสรรคเทคนิค

จําลองวัตถุเสมือนจริงดวยระบบ “AI” ที่สามารถ

แปลงภาพถาย 2D รอบวัตถุ ใหออกมาในรูปแบบ

โมเดลสามมิติ (3D) โดยใหผลลัพธเสมือนจริง ยาก

ที่จะแยกแยะดวยตาเปลา เทคนิคนี้สามารถจําลอง

วัตถุที่มีความซับซอนทางดานแสงเงา เชน ขวดโหล

แกว หรือจานเซรามิคที่มีความเงางาม นอกจากนี้ยัง

สามารถแสดงผลแบบ Real-time ครั้งแรกของโลก 

ซึ่งรวดเร็วกวางานกอนหนาถึง 1,000 เทา งานวิจัย

น้ีสามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมประเภท

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) หรือการทํา 

E-catalog เพ� อใหผูบริโภคสามารถเห็นภาพสินคาที่

เสมือนจริงกอนการเลือกซื้อได 

ดานเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology 

for Better Life กลุมวิจัยประกอบดวย คณาจารย 

นิสิต และผูชวยนักวิจัย จากสํานักวิชาวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (BSE) ไดเริ่มตนโครงการ 

“ขยะเพิ่มทรัพย” (C-ROS : Cash Return from 

Zero Waste and Segregation of Trash) ขึ้น 

โดยการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยในการเร่ิมตน

โครงการครั้งแรกที่จังหวัดน�าน ภายใตช� อ “น�าน 

Zerowaste” งานวิจัยดังกลาวไดนําเทคโนโลยี

ชีวภาพแบบบูรณาการมาใช ในการสรางเซลลและ

พัฒนาเอนไซมชนิดใหม รวมถึงดําเนินการทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการ (Bio-

technology and Process Engineering) เพ� อใหได

ตนแบบของเซลลที่สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย

หลากหลายประเภทใหเปนเชื้อเพลิงชีวภาพและสาร

ชีวภัณฑไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง โดยยังคง

ความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปจจุบัน

เทคโนโลยีดังกลาวถูกนําไปใชจริงในกวา 10 ชุมชน 

นอกจากนี้ยังสามารถผลิตสารบํารุงพืช BioVis ชนิด

เขมขนโดยมีชองทางการจําหน�ายที่หลากหลาย 

เทคโนโลยี C-ROS มีจุดมุงหมายเพ� อเพ่ิมมูลคา

ใหกับขยะอินทรีย เพ� อเปนตนแบบในการสรางสังคม

ไทยใหเปน "สังคมไรขยะ" อันเปนการชวยสนับสนุน

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวม

ถึงสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่สามารถตอยอดเขาสู

สังคมใหญในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น

จากความเชี่ยวชาญในดานวิศวกรรมเอนไซมและ

ชีววิทยาสังเคราะห คือชุดตรวจ COVID-19 โดยใช

เทคโนโลยี CRISPR diagnostics ซึ่งมีจุดเดนที่

ความรวดเร็ว สามารถระบุผลไดอยางแมนยํา และ

สะดวกตอการใชงานเพ� อใหเปนประโยชนตอสถานการณ

ในปจจุบัน โดยชุดตรวจดังกลาวไดรับการรับรอง

ทางเทคโนโลยีจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ทีมวิจัยไดทําการพัฒนาชุดตรวจอยาง

ตอเน� อง เพ� อใหมีความสามารถในการตรวจจําแนก

สายพันธุเช้ือโควิด ตรวจโรคติดเช้ืออุบัติใหมและอุบัติซํ้า 

และโรคทางพันธุกรรมอ� นๆ นอกจากน้ี ยังเนนการสราง

รากฐานการผลิตสวนประกอบของชุดตรวจ และ

การพัฒนาคิดคนสวนประกอบใหมๆ ภายในประเทศ 

เพ� อสรางความย่ังยืนในการใชงานเทคโนโลยี CRISPR 

Diagnostics ในประเทศไทยตอไป

ตลอดการเดินทางกวา 6 ปของ VISTEC  

นอกจากผลงานวิจัยช้ันแนวหนา (Frontier Research) 

ท่ีมุงเนนพัฒนาและสรางคุณคาตอวงวิชาการใหกับสังคม

และประเทศไทย (High Quality and High Impact) 

VISTEC ยังไดรับการจัดอันดับใน Nature Index 

Ranking ใหเปนอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขา 

Chemical Sciences, Life Sciences และ All Sciences 

โดยหากพิจารณาเฉพาะสาขา Chemical Sciences น้ัน 

นอกจากครองอันดับ 1 ในประเทศไทยติดตอกัน

สามปแลว ยังไดรับการจัดอันดับใหเปนอันดับที่ 3 

ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) (อันดับที่ 

1 และ 2 เปนของมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร) 

ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงยังไดรับ

การจัดอันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยที่กอตั้งมา

ไมเกิน 30 ป จากทั่วโลกอีกดวย

จะเห็นไดชัดเจนเลยวาจากความต้ังใจของ

กลุม ปตท. ที่มุ งเนนใหสังคมไทยมีความกาวหนา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจนมาถึงการกอต้ัง 

VISTEC ขึ้น ทําใหประเทศไทยมีอีกหนึ่งเคร� องมือ

สําคัญท่ีจะตอยอดรวมถึงสรางท้ังนวัตกรรมและ

บุคลากรใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน

ระดับโลกได
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

‘fai-fah art fest 2021’ ร่วม ‘ชม ช้อป แชร์’ เพื่อ ‘ให้’

ไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี จัดนิทรรศการผลงานศิลปะและการแสดง “fai-

fah art fest 2021 ชม ช้อป แชร์ The Virtual” ในรูปแบบออนไลน์ 

ตั้งแต่วันนี้-10 ธ.ค.2564 โดยยกทัพผลงานศิลปะและการแสดงของเด็กๆ 

ไฟ-ฟ้า ที่ได้รับการจุดประกายและพัฒนาศักยภาพจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 

โดยทีทีบี ชมผลงานศิลปะ

ของเด็กๆ สามารถโหลด

ภาพศิลปะบําบัดผลงาน

เด็กไประบายสีผ่อนคลาย

จิตใจ ‘ช้อป’ ภาพวาดและ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเด็กๆ 

ไฟ-ฟ้า และชุมชน อาทิ 

ผ้าพันคอ หมวก งานศิลปะ และ ‘แชร์’ คลิปการแสดง พร้อมติด

แฮชแท็ก #faifahartfest2021 ทั้งนี้ทุกคลิกมีส่วนร่วมเป็นผู้ ให้ ทุกยอด

วิวมีค่า 1 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ 3 มูลนิธิในปันบุญ ได้แก่ มูลนิธิ

สร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิสถาบันดนตรีเพื่อคนตาบอด และวัดดอนจั่น  

สนใจคลิก https://www.ttbfoundat ion.org/th/ fa i fahart fest/ 

ประกวดเล่าเรื่องชิงสมาชิก ‘Oxford Reading Club’

Oxford Univerity ร่วมกับ “ซีเอ็ด” จัดประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการ

อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club... เปิดรับสมัครนักเรียน

ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา 

ชิงรางวัลสมาชิก Oxford 

Reading Club 1 ปี และของ

รางวัล เพียงแค่อ่านหนังสือจาก 

www.oxfordreadingclub.com 

แล้วอัดคลิป VDO ความยาว

ไม่เกิน 2 นาที เล่าเรื่องเป็น

ภาษาอังกฤษจากหนังสือที่

อ่านแชร์คลิปใน Facebook 

เปิดเป็นสาธารณะ ส่งลิงก์

คลิป VDO ลงทะเบียน

แข่งขันที่  www.se-ed .

com ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.2564 ประกาศผลการแข่งขัน 15 ม.ค.2565

‘หัวเว่ย’ โชว์ศักยภาพ 5G ‘งานมหกรรมวิทย์ปี 64’

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดแสดงนิทรรศการ

ด้านนวัตกรรมภายใต้ธีม “Experience the Limitless Life with 5G” ใน

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 จัดขึ้นที่อิมแพ็ค 

อารีน่า เมืองทองธานี เปิดตัวนวัตกรรมสุดล้ํา 5G EIC และโซลูชันหลักที่

นํามาให้ผู้เข้าชมสัมผัสพร้อมรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง ไฮไลต์ได้แก่ Cheetah 

Greet Bot - โรบอตให้บริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมรองรับ

การจดจําใบหน้าและการวิเคราะห์ข้อมูล Lucki Service Bot - โรบอตส่ง

สินค้าอัจฉริยะ และ Steriliz Air - เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโคโรนา

ได้ถึง 99.99% ทั้งในอากาศและพื้นผิว มี VR Live Broadcast การสตรีมสด

แบบเสมือนจริงด้วยความละเอียดสูง และ Cobot - ระบบ X-pert System 

Automation การประมวลผลเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ทดลองใช้งาน VR Headset 

ประมวลผลผ่านคลาวด์, AR Glasses แว่นอัจฉริยะทางการแพทย์ผ่าน

ระบบ 5G ใช้งานจริงแล้วที่ รพ.ศิริราช, สธ. และ รพ.พญาไท ศรีราชา.

นที่หอศิลป์แห่งชาติแลนด์มาร์คด้าน

ศิลปะใจกลางเมืองมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น 

เมื่อนําประติมากรรมร่วมสมัยชิ้นใหม่ 

“เรือรักของแม่” เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่

แม่มีให้ลูก ในรูปเรือวางบนผืนน้ํา บนหัวเรือมี

รูปทรงหนึ่งยืนเด่นตระหง่านอย่างสงบรอเวลา

ที่นาวาลําน้ี ไปถึงฝั่ง สร้างสรรค์ โดยลูกปลิว 

จันทร์พุดชา ก่อนหน้านี้หอศิลป์แห่งชาติติด

ตั้งประติมากรรม “ไอ้จุด” รูปลูกสุนัขขนาด

ใหญ่บริเวณลานสนามหญ้าเขียวขจี ผลงาน

ของวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร

ทั้งนี้ ประติมากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจาก

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอศิลป์แห่งชาติ

ด้วยงานประติมากรรมร่วมสมัย กระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) การผลักดันหอศิลป์แห่งชาติ

ไปยังจุดหมายพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

ศิลปะแห่งใหม่ ใช้ประติมากรรมจาก 2 ศิลปิน 

เพื่อนําคนรักศิลปะสู่พื้นที่ และเตรียมความ

พร้อมการเปิดใช้หอศิลป์แห่งชาติในปีขาลเสือ

ที่จะถึงนี้

นอกจากโชว์ผลงาน ยังประเดิมกิจกรรม 

“ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” เป็นแนวทางจัดกิจ 

กรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะในอนาคต ยุพา 

ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

กล่าวว่า การจัดแสดงผลงาน 2 ศิลปินอยู่

ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอศิลป์แห่งชาติ

ด้วยงานประติมากรรมร่วมสมัย ซึ่งเปิดโอกาส

ให้ศิลปินที่สนใจสร้างงานประติมากรรมวาง

ภายนอกอาคารหอศิลป์แห่งชาติ หลังจากจัด

แสดงประติมากรรม “ไอ้จุด” มีคนสนใจเข้า

มาเที่ยวชมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคน

ไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ชื่นชมงานศิลป์ และ

ตามมาด้วยงานศิลปะ “เรือรักของแม่” ไทยมี

ต้นทุนทางวัฒนธรรมมากมาย ไม่เฉพาะอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรม อนาคตหอศิลป์แห่งชาติ

จะเป็นศูนย์กลางจัดแสดงผลงานและแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ นอกจากนี้จะเป็น

แลนมาร์คแห่งใหม่ ถือเป็นการทํางานเชิงรุก 

ให้ความสุขกับประชาชนที่เข้ามาในพ้ืนที่หอ

ศิลป์แห่งชาติ

ศิลปินหญิงร่วมสมัย ลูกปลิว จันทร์

พุดชา อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกถึง

แรงบันดาลใจมาจากแม่ป่วย และไม่รู้ว่าแม่

จะอยู่กับลูกไปอีกนานแค่ไหน เมื่อไปเยี่ยม

ที่ โรงพยาบาลเกิดความรู้สึกสะเทือนใจถึง

แม่ผู้มีพระคุณ เกิดแนวคิดสร้างผลงานที่

ให้คนเห็นคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่กับบุคคล 

ที่เรารัก

เธอบอกว่า นําโครงสร้างร่างกายความ

เป็นแม่ 3 ตําแหน่ง ได้แก่ กระดูกแขน สื่อ

แม่คอยอุ้มชูเล้ียงดูและทํางานหนักเพื่อลูก

และครอบครัว กระดูกสันหลัง เป็นแก่นแกน

โครงสร้างร่างกายของแม่ที่ต้องแบกรับภาระ

ประติมากรรม‘เรือรักของแม่’

ลอยเด่นหอศิลป์แห่งชาติดึงนักเที่ยว

ของชีวิต กระดูกเชิงกราน บ้านหลังแรกที่

โอบอุ้ม ปกป้อง ดูแลลูกอยู่ภายในท้องแม่กว่า  

9 เดือน มาสร้างงานร่างกายของแม่ที่ทอดกาย

นอนเป็นลําเรือ แขนสองข้างเคยอุ้มชูกลาย

เป็นกาบเรือ โครงสร้างภายในท้องเรือเกิดจาก

กระดูกสันหลังและเชิงกรานของแม่ เรือเปรียบ

ร่างกายของแม่ที่ดิ้นรนต่อสู้ทํามาหากิน นําพา

ลูกไปสู่ฝั่งฝัน อยากให้คนเห็นพลังความรักที่แม่

มีต่อลูก และเวลาที่เหลือน้อย มันจะไม่สายเกิน

ไปที่ลูกจะดูแลพ่อแม่

“การติดตั้งประติมากรรม ‘เรือรักของ

แม่’ มีเสียงตอบรับดี คนชมว่าสวยและเหมาะ

สมกับพ้ืนที่ มีผืนน้ําและท้องฟ้า เกิดภาพที่

ชัดเจน และผลงานได้แสดงพลังอย่างชัดเจน 

ดึงคนให้มาเที่ยวชม ได้รู้จักพื้นที่และศักยภาพ

ของพื้นที่ ซึ่งเปิดทางให้วงการศิลปะ ปีหน้าหอ

ศิลป์แห่งชาติจะเสร็จสมบูรณ์จะมีผลงานของ

ศิลปินรุ่นเก่า ศิลปินร่วมสมัยให้ชม อีกทั้งเป็น

พื้นที่ให้นักศึกษาศิลปะมาแสดงฝีมือและแนว

ความคิดต่อไป” ลูกปลิวบอก

ด้าน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปิน

ศิลปาธร กล่าวว่า ไอ้จุดเร่ิมต้นจากงานเซรา

มิกขนาดเล็ก ก่อนพัฒนาผลงานต่อเนื่อง มี

โอกาสจัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เป็นผลงานที่คนจดจํา ช้ินงานกลับไปติดตั้ง

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จ.ราชบุรี 

บ้านเกิดของตน ‘ไอ้จุด’ ไปป่วนตามสถานที่

ต่างๆ ถือเป็นของใหม่ ของแปลก เป็นลูกหมา

ที่อยากรู้อยากเห็น คนเข้าถึงได้ง่ายๆ สื่อการ

มาถึงของศิลปะร่วมสมัยที่เข้ามามีส่วนร่วม

กับชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้น ซึ่งเข้า

กับพื้นที่แสดงงานหอศิลป์แห่งชาติ เพิ่มความ

สนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สําคัญเชื่อมโยง

ผู้คนที่หลากหลาย เพราะยังมีงาน “เรือรักของ

แม่” ซึ่งมีแนวคิดและเทคนิคต่างกันไป พื้นที่นี้

เปิดกว้างให้ศิลปินทุกกลุ่ม จะสร้างโอกาสให้

วงการศิลปะร่วมสมัยไทยมากข้ึน อยากชวน

เที่ยวชมกัน.

พื้

ประติมากรรม “เรือรักของแม่” ลอยเด่นนอกอาคารหอศิลป์แห่งชาติ

สนุกสนานกับประติมากรรม “ไอ้จุด” ที่หอศิลป์แห่งชาติดื่มกาแฟ แลงานศิลป์ “เรือรักของแม่” สื่อความรักแม่มีให้ลูก

เรือเปรียบเหมือนร่างกายแม่ที่ โอบอุ้มดูแลลูก

3นักวิจัยพัฒนาmRNAคว้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
ศิริราช • 3 แพทย์นักวิจัย รศ.ดร.กอตอลิน 

กอริโก, ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน และ ศ.ดร.ปี

เตอร์ คุลลิส ผู้พัฒนาเทคนิคสร้างเมสเซน

เจอร์ อาร์เอ็นเอ มาใช้ทางการแพทย์ และ

ผลิตเป็นวัคซีนป้องกันโควิดชนิด mRNA ได้

สําเร็จ คว้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปี 64

ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว

ผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจําปี 2564 โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรม

สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ใน

ฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประ

ชาสัมพันธ์ฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศ.นพ.

วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการ

รางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า

ฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วม

กันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 30 ประจํา

ปี 2564 ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก 

ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

ผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2564 ได้แก่ รศ.ดร.

กอตอลิน กอริโก (Katalin Karikó, ph.D.) 

จากสหรัฐอเมริกา/ฮังการี, ศ.ดร.นพ.ดรู 

ไวส์แมน (Drew Weissman, M.D., Ph.D.) 

จากสหรัฐอเมริกา และ ศ.ดร.ปีเตอร์ คุลลิส 

(Pieter Culllis, Ph.D.) จากแคนาดา

ทั้งนี้มีผู้ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจําปี 2564 ทั้งสิ้น 86 ราย จาก 35 

ประเทศ คณะกรรมการที่ปรึกษาทาง

วิชาการได้พิจารณากลั่นกรอง และคณะ

กรรมการรางวัลนานาชาติได้พิจารณา

จากผู้ ได้รับการเสนอชื่อรวม 3 ปี คือ  

ปี 2564, 2563, 2562 และนําเสนอต่อคณะ

กรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น

ประธานพิจารณาตัดสินเป็นข้ันสุดท้าย 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564

สําหรับ รศ.ดร.กอตอลิน กอริโก 

(Katalin Karikó, Ph.D.) ดํารงตําแหน่งรอง

ประธานอาวุโส บริษัท ไบโอเอ็นเทค อาร์

กระบี่ • “ตรีนุช” เตรียมชงบิ๊กโปรเจ็กต์ 

ให้นักเรียนอาชีวะอยู่ โรงเรียนประจํา 

เรียนฟรี มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบ เสนอ

ให้ ครม.เห็นชอบ นําร่อง 6 จังหวัดภาค

ใต้ฝั่งอันดามัน ก่อนขยายทั่วประเทศ คาด

เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้ 3.1 หมื่นต่อปี 

และแก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาให้

กลับมา

ที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาว 

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการ

ลงพื้นท่ีติดตามนโยบายรัฐบาลในส่วน

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัด

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล 

ว่า จากการที่ตนได้ตรวจเยี่ยมการจัดการ

ศึกษาในหลายพื้นที่ พบว่ามีนักเรียนที่

ไม่ได้เรียนต่อหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

(ม.) 3 และเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ได้เพราะ

อายุไม่ถึง 18 ปี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลด

ลงเนื่องจากไม่มีความรู้พื้นฐานอาชีพ ดัง

นั้นจึงได้กําหนดนโยบายให้ผู้จบชั้น ม.3 

ได้เรียนต่อ 100% ทั้งสายสามัญศึกษา

และสายอาชีพ ซึ่งในการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอก

สถานที่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

ศธ.จะเสนอโครงการ “อาชีวะสร้างโอกาส

ทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกําลัง

คนของประเทศ” หรือ “อาชีวะอยู่ประจํา 

เรียนฟรี มีอาชีพ” ของสํานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ที่

ประชุม ครม.พิจารณา ซึ่งการช่วยแก้

ปัญหาเด็กตกหล่นที่หลุดจากระบบการ

ศึกษา เป็นนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความ

สําคัญเป็นอย่างมาก

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า โครงการของ 

สอศ.เป็นการช่วยเหลือนักเรียนในพ้ืนที่

ห่างไกล ยากจน ขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาส

ทางการศึกษามากขึ้น ในลักษณะโรงเรียน

ประจํา ผู้เรียนได้เรียนฟรี มีที่พักพร้อม

อาหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในปีการ

ศึกษา 2565 จะนําร่องที่ 6 จังหวัดภาค

ใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง 

พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูลก่อนทั้งสิ้น 

16 แห่ง จากน้ันจะขยายโครงการไปใน

วิทยาลัยสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ รวมถึงฝึก

อบรม Upskill และ Reskill ให้เยาวชนด้วย 

มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 10 ปี ตั้งแต่

ปีงบฯ 2566-2575 ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะ

เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายวิชาชีพได้ 31,200 

คนต่อปี อีกทั้ง Upskill และ Reskill ได้ 

65,000 คนต่อปี ใช้งบประมาณเฉลี่ย 

1,200 ล้านบาทต่อปี.

‘ตรีนุช’เตรียมชงอาชีวะอยู่ประจำาเรียนฟรีเข้าครม.

เอนเอ ฟาร์มาซูติคอล สหพันธรัฐเยอรมนี 

รองศาสตราจารย์สมทบคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย 

สหรัฐอเมริกา/ฮังการี

ส่วน ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน (Drew 

Weissman, M.D., Ph.D.) ผอ.แผนกวิจัย

วัคซีนโรคติดเชื้อ และศาสตราจารย์ภาค

วิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหา

วิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐ 

อเมริกา

โดย รศ.ดร.กอตอลินสําเร็จการ

ศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเซเก็ด 

ประเทศฮังการี ส่วน ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์

แมน สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นฝึกอบรม ณ 

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ รัฐแมริแลนด์ 

สหรัฐอเมริกา กับ นพ.แอนโทนี ฟอซี  

(Dr. Anthony Fauci) ผู้รับพระราชทาน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2556 

สาขาการแพทย์

รศ.ดร.กอตอลิน และ ศ.ดร.นพ.ดรู 

ไวส์แมน ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยวิธีการนํา

เมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ มาใช้ในทางการ

แพทย์ โดยในปี พ.ศ.2549 ได้ร่วมกัน

ค้นพบว่า การใช้นิวคลิโอไซด์ดัดแปลง

ช่วยลดปฏิกิริยาของเซลล์ต่ออาร์เอ็นเอ

แปลกปลอมได้ ซึ่งเป็นก้าวสําคัญในการ

นําเมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอมาใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากตามธรรมชาติแล้วเมสเซนเจอร์ 

อาร์เอ็นเอแปลกปลอมที่ ให้เข้าไปจาก

ภายนอกเซลล์จะถูกกลไกต่อต้านไวรัส

ของเซลล์ตรวจจับ และเมื่อพบอาร์เอ็นเอ

แปลกปลอมก็จะกระตุ้นกลไกต่างๆ ที่จะ

ยับยั้งการแปลรหัสจากอาร์เอ็นเอ และ

กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ ซ่ึงกลไกเหล่านี้

เป็นอุปสรรคสําคัญในการนําเมสเซนเจอร์

อาร์เอ็นเอมาใช้ฉีดเข้าในร่างกายเพื่อการ

ป้องกันหรือรักษาโรค

การค้นพบดังกล่าว รวมทั้งการศึกษา

วิจัยต่อๆ มาของ รศ.ดร.กอตอลิน และ 

ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน ที่ทําให้มีการนําซู

โดยูริดีนมาใช้ในการสร้างเมสเซนเจอร์อาร์

เอ็นเอ และการคิดค้นวิธีการในการทําเมส

เซนเจอร์อาร์เอ็นเอที่มีซูโดยูริดีนให้บริสุทธิ์ 

เป็นรากฐานสําคัญในการนําเทคโนโลยีเมส

เซนเจอร์อาร์เอ็นเอมาใช้ ในการพัฒนา

วัคซีนต่อต้านโควิด-19 รศ.ดร.กอตอลิน 

กอริโก และ ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน ยังเป็นผู้

มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ ได้อย่างรวดเร็ว

โดยผลงานของนักวิจัยทั้งสองท่าน

ทําให้เกิดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเมสเซน

เจอร์อาร์เอ็นเอ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้ถูกพัฒนา

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอบสนองกับการระบาด 

ทําให้สามารถลดการติดเชื้อและการเจ็บ

ป่วยรุนแรง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสําคัญ

ในการควบคุมการระบาดในประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย

และชีวิตผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

ศ.ดร.ปีเตอร์ คุลลิส (Pieter Culllis, 

Ph.D.) ศาสตราจารย์ภาควิชาชีวเคมีและ

ชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยบริติช

โคลัมเบีย, แวนคูเวอร์ แคนาดา สําเร็จการ

ศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริติช

โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา และทํางาน

วิจัยด้านชีวเคมีของไขมันที่มหาวิทยาลัยนี้

ตลอดมาจนปัจจุบัน

ศ.ดร.ปีเตอร์ คุลลิส เป็นผู้บุกเบิกงาน

ด้านอนุภาคไขมัน ลิปิดนาโนพาร์ติเคิล ซึ่ง

มีการใช้ในทางการแพทย์ในลักษณะต่างๆ 

เช่น การนําส่งยาต้านมะเร็งไปยังเนื้อเยื่อ

มะเร็งโดยไม่ทําให้เกิดพิษต่อเนื้อเยื่อปกติ 

และอนุภาคไขมันที่ ศ.คุลลิสพัฒนา ที่น่า

สนใจมากที่สุดได้แก่ อนุภาคไขมันที่มีไขมัน

ท่ีสามารถทําให้มีประจุบวกได้ โดยไขมัน

ดังกล่าวไม่มีประจุเมื่ออยู่ในสภาพความ

เป็นกรดด่างที่เป็นกลาง แต่จะมีประจุ

บวกเมื่ออยู่ในสภาพเป็นกรด อนุภาคไข

มันเหล่านี้ ไม่ทําปฏิกิริยาและไม่เป็นพิษต่อ

เซลล์ เนื่องจากไม่มีประจุ แต่เมื่อถูกนํา

เข้าสู่เซลล์ภายในเอนโดโซมซึ่งมีสภาพเป็น 

กรดก็จะเปลี่ยนเป็นมีประจุบวก ซึ่งจะทํา 

ให้หลอมเชื่อมกับเยื่อไขมันของเซลล์ที่มี

ประจุลบ การหลอมเชื่อมของเยื่อไขมันดัง

กล่าวทําให้มีการนําส่งส่วนประกอบภายใน

ของอนุภาคไขมันเข้าสู่ไซโตปลาสซึมของ

เซลล์ วิธีการดังกล่าวได้มีการนํามาใช้ใน

การพัฒนาวัคซีนชนิดเมสเซนเจอร์อาร์

เอ็นเอ ซึ่งกําลังใช้ในการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในปัจจุบัน

ผลงานของ ศ.ดร.ปีเตอร์ นอกจากจะ

ทําให้มีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ได้สําเร็จ

แล้ว ยังทําให้มีวิธีการที่จะนํากรดนิวคลิอิก

เข้าสู่เซลล์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเปิดความ

เป็นไปได้อีกมากมายในการนําเทคโนโลยี

กรดนิวคลิอิกมาใช้ ในการป้องกันและ

รักษาโรคต่างๆ ในอนาคต ก่อประโยชน์ต่อ

สุขภาพอนามัยและชีวิตของมนุษย์หลาย

ร้อยล้านคนทั่วโลก.

จากซ้ายไปขวา ศ.ดร.ปีเตอร์ คุลลิส, รศ.ดร.กอตอลิน กอริโก, ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

นดีและดีใจด้วย..

กับรายการ “รอบโลกDAILY” ที่ผลสำารวจพบว่าได้รับความ

นิยมจากผู้ชม เรตติ้งขยับขึ้นแท่นอันดับ 1 ในกลุ่มรายการ

ประเภทเดียวกันไปเป็นที่เรียบร้อย

ก็..ไม่มีอะไรให้กังขา เพราะจากที่ได้ดูบ้าง-ไม่ได้ดูบ้าง ยังให้

นึกชื่นชม “คุณกรุณา บัวคำาศรี” ผู้บรรยายข่าว และผู้ควบคุมการ

ผลิตรายการรอบโลกเดลี่อยู่ในใจ..

เป็นหญิงแกร่ง-หญิงเก่ง และมีความเป็น “พิธีกรข่าว” ที่มี

ลีลานุ่มนวล นิ่ง สุขุม สุภาพทั้งกายและภาษา น่าศรัทธาและเกรง

ขาม!

จำาไม่ได้ว่าคุณกรุณาคว้ารางวัลทีวีมาแล้วมากน้อยแค่ไหน 

หรือหากยังไม่เคยได้ ผมก็ขอยกรางวัล “พิธีกรข่าวดีเด่น” ให้เธอ

เสียตรงนี้ เพราะเท่าที่เห็น-ที่มีอยู่หน้าจอแต่ละช่อง..

มีพอใกล้เคียงคุณภาพกับคุณกรุณาอยู่ก็แค่ไม่กี่คน!

และจะว่าไป ถ้าพิธีกรแต่ละคนจะได้บรรยายข่าว-เล่าข่าว 

แบบเนิบๆ เน้นๆ เนื้อๆ สุภาพวาจา สุภาพกิริยาอย่างคุณกรุณา..

ก็น่าจะช่วยให้บรรยากาศ-อารมณ์ของคนในชาติพอจะ

ซอฟต์ๆ ลงมาได้บ้างไม่มากก็น้อย!

นี่..ผมไม่ได้หมายจะพูด “สื่อก็มีส่วนสร้างความแตกแยก” 

แต่ก็ดูจะตอบโต้-เถียงกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ปนนินทาในสังคมไม่

ได้..ว่ามั้ย?

แต่เรื่องนี้ ไม่ใช่นินทา เป็นแค่วิพากษ์-วิจารณ์ เพราะหลังที่

คุณโต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำากับ พาสองดารานักแสดงนำาจาก

ภาพยนตร์เรื่อง “ร่างทรง” ไปออกรายการ “โหนกระแส”..

ให้คุณหนุ่ม-กรรชัย กำาเนิดพลอย ผู้ดำาเนินรายการถาม

โน่น-น่ี-น่ัน แบบท่ีไม่บ่อยคร้ังจะได้เห็นคุณหนุ่มน่ังคุยกับผู้กำากับหนัง

ในโหนกระแส!

และด้วยไม่ค่อยได้เห็นกระมัง จึงได้ยินเสียงวิพากษ์-วิจารณ์

ตามหลังว่า ถ้าไม่ใช่เป็นการฉลองความสำาเร็จ ก็น่าจะเป็นการช่วย

โปรโมต-ปั่นกระแสให้กับหนังร่างทรง!

ไม่ใช่ “ร่างทรง” กระแสไม่ดี หากแต่ด้วยความเอื่อยเฉื่อย

ของผู้คนในสังคม บวกกับความวุ่นวายทางการเมือง ผสมโควิด 

เศรษฐกิจปากท้อง..

ของดี-หนังดี จึงยังไม่ค่อยดีนักกับเรื่องรายได้-คนดู!

คุณโต้งบอก..เกินคาดที่หนังเก็บเงินได้แล้วกว่า 90 ล้าน แต่

ความจริงที่ปรากฏอยู่ในบ็อกซ์ออฟฟิศ..13 พฤศจิกา. “ร่างทรง” 

เก็บได้ 2.14 ล้าน ยอดรวม 46.14 ล้านเท่านั้น!

ถ้าลำาพังเป็นหนัง (ไทย) เรื่องอื่น-ค่ายอื่น ป่านนี้ก็คงจะ

ฉลองความสำาเร็จกันเอิกเกริกไปแล้ว แต่เพราะเป็นหนังของคุณ

โต้ง-บรรจง เป็นหนังร่วมทุนไทย-เกาหลี เป็นหนังปะยี่ห้อ “จีดี

เอช”..

ต่อให้เก็บได้ 90 ล้านบาทแล้วจริง ก็ถือว่า..ยังไม่ประสบ

ความสำาเร็จที่ดีมากนัก!

การออก “โหนกระแส” ของผู้กำากับ-ดารานำา จึงน่าจะเป็น 

“ก๊อกสอง” ของการปลุกกระแส-กระตุ้นให้คนแห่เข้าโรงหนัง ส่วน

จะเป็นไปตามคาดหรือไม่ก็ต้องดูตัวเลขกันในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม จากที่ผมเองไปดูมา ก็ต้องบอกว่า ฝีมือคุณ

โต้ง-บรรจงกับการทำาหนังผีไม่ได้หยุดอยู่กับที่ และเรื่องนี้ก็นับเป็น

หนังผีปนสารคดีที่ทำาให้คนขวัญอ่อนสยอง-ขนหัวลุกได้อย่างน่าทึ่ง

หากพอจะมีเวลา ก็ลองแวะไปดู-ไปชมกัน โดยเฉพาะหมอ

ชลน่าน กับคุณพิธา ไม่น่าพลาด จะได้รู้..

“ร่างทรง” เป็นอย่างไร?.

อาชีพ ‘ร่างทรง’?

ยิ

• เจมส์ จตุรงค์ ศิลปินแกรม

มี่โกลด์ บวชทดแทนบุญบิดามารดา 

และทำาบุญมหากฐิน ที่วัดนิกรบำารุง 

ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.ที่

ผ่านมา โดยมีเหล่าแฟนคลับและ

เพื่อนศิลปินเดินทางมาร่วมบุญกัน 

อาทิ ตรี ชัยณรงค์, ส้ม พฤกษา, ลำาเพลิน วงศกร 

และเบลล์ นิภาดา โดยได้ฉายาทางธรรมว่า จตุรงค์ 

โชติปัญฺโญ แปลว่า ผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง

• ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสายฟู้ดเลิฟ

เวอร์ ร้านไหนเด็ด ร้านไหนดังต้องออกไปลอง จนถึง

ขั้นต้องมีคอนเทนต์พากินพาชิมของอร่อยของตัว

เองกันเลยทีเดียว สำาหรับนักแสดงหนุ่มหล่อหน้า

ตี๋ อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ ล่าสุดเตรียมร่วม

งานเปิดตัว “LOFTER” (ลอฟท์เตอร์) Eat Happily 

Like A Thai ศูนย์รวมอาหารอร่อยในตำานานทั่วกรุง

กว่า 30 ร้าน มารวมไว้ที่ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัลชิดลม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ชั้น 7 ห้าง

เซ็นทรัลชิดลม

• ทำาเอาแฟนๆ ฮือฮาเมื่อ เจมส์-จิรายุ ตั้ง

ศรีสุข กับ โบ-เมลดา สุศรี 

โคจรมาเจอกันครั้งแรกใน

ภาพยนตร์รักสายมูสุดยิ่งใหญ่

แห่งปี อโยธยา มหาละลวย 

ของค่ายโมโน ฟิล์ม ภายใต้การ

กำากับของ ใหม่-ภวัต พนังคศิริ 

ซึ่งได้ปล่อย MV ออกมาให้ได้

ชมแล้วกับเพลง “โอม (แค่เธอเท่านั้น)” โดยได้ศิลปิน

หนุ่ม Txrbo (เทอร์ โบ-นพรัตน์ อัศวลักษณ์ศกุน) กับ

สาว J JAZZSPER (เจนจ๋า-จันทรลักษณ์ บูรณถาวร

สม) ร่วมร่ายมนตร์สะกด ภาพยนตร์อโยธยา มหา

ละลวย เตรียมฉาย 2 ธ.ค.นี้ ทุกโรงภาพยนตร์!

• ทะลุ 1 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อย กับมิว

สิกวิดีโอเพลง ส่งเธอได้เท่านี้ (GOODBYE) ที่ 4 

หนุ่ม LOMOSONIC (โลโมโซนิก) เพิ่งปล่อยออก

มาให้ดูได้เพียงแค่ 1 วัน แต่ยอดวิวพุ่งสูงปรี๊ด ด้วย

เนื้อหาเพลงที่ให้พลังใจ บวกกับมิวสิกวิดีโอที่ดูแล้ว

ดึงอารมณ์ให้ค่อยๆ ซึมลึกไปถึงขั้วหัวใจ ใครที่ยังไม่

ได้ดูรีบกดเข้า Youtube: Genierock หรือ Facebook: 

LOMOSONIC และ genie records.

มักเกิ้ล

ละโสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำาหรับ

นักร้องหนุ่ม ดิม-หรินทร์ สุธรรม

จรัส จากวง Tattoo Colour ที่

ล่าสุดควงแฟนสาว กวาง-กวิสรา ภัทร

หิรัญ เข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันก่อน ณ ห้อง

ศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแบง 

ค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

พิธีเช้า บ่าวสาวที่มาในชุด

แต่งงานดีไซน์ใหม่สุดพิเศษที่ทำามาเพื่อ

วันสำาคัญนี้โดยเฉพาะ พร้อมกับบรรยากาศ

ในงานวิวาห์ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น 

ด้วยพิธียกขันหมากแบบไทย และยกน้ำาชาแบบจีน โดย

มีเพื่อนๆ พี่น้องและผู้ใหญ่ที่สนิทเข้ามาร่วมแสดงความยินดี

โดยหนุ่มดิมได้เผยว่า “พิธีช่วงเช้าคงจะเป็นเจ้าบ่าวครับที่ไม่

เหนื่อย แต่เจ้าสาวนี่ผมรู้เลยว่าเหนื่อย เพราะตี 3 ต้องตื่นมาแต่ง

หน้า แล้วเจ้าบ่าวตื่นตี 5 แต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็เชิญมามากไม่ได้ 

ก็จะมีเฉพาะคนที่สำาคัญๆ เราก็ไม่เหนื่อยหรอกครับ เพราะแต่ละ

คนเขาก็สละเวลามางานเราทุกคน

ประตูเงินประตูทองต้องขอบคุณพี่หม่ำาครับ วันนี้พี่หม่ำาพา

ทะลุประตูเงินประตูทองครับ บอกว่าอย่าเว้าหลายๆ จ่ายโลดๆ 

แต่ละประตู แต่ละด่านก็มีหลายแบบเลยครับ ทั้งให้บอกรักเป็น

ภาษาญี่ปุ่น เป็น A B C แต่โชคดีอย่างที่บอกว่า วันนี้มีแม่ทัพดี 

เขาก็เลยกินเงินเรามากไม่ได้ ที่ต้องให้บอกรักเป็นภาษาญี่ปุ่น คือ

เหมือนกับว่าพี่ชายเขาไปเรียนที่ญี่ปุ่นมา แล้ว

เขาให้ผมพูดตาม ซึ่งมันก็พูดยากอยู่แล้ว 

ถาม 1 ครั้ง ก็ต้องเสีย 1 ซอง ให้พูด

ตอนนี้ก็จำาไม่ได้แล้วครับ

ส่วนชว่งโควดิแต่ไม่ได้เลื่อน

งานแต่งเพราะพระท่านดูฤกษ์ 

ซึ่งเราก็สะดวกวันนี้ แล้วพอมี

สถานการณ์ โควิดที่รุนแรงก็คุยกัน

ว่าจะเลื่อนไหม แต่ด้วยความที่ผม

รับปากกับป๊า-ม้าของกวาง แล้วก็ทาง

บ้านผมก็คุยกันมาเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้แขก

จะมาได้แค่ 50 คนก็ต้องจัด อย่างน้อยจะได้ไม่เสีย

ฤกษ์ที่ดูไว้แล้ว แต่ว่าวันนี้ก็โชคดีที่ทางรัฐบาลเขาประกาศผ่อนปรน

ก็เลยได้ประมาณนี้ครับ

พูดถึงเจ้าสาวเหรอ ผมรักเขาแหละ ด้วยความที่เขาเป็นคน

ที่อยู่ด้วยกับเราแล้วทำาให้เรารู้สึกว่าอีกด้านหนึ่งของเราถูกเอาออก

มาใช้ เช่น ผมเป็นคนไม่จัดของให้เป็นระเบียบ เขาก็จะบอกให้ไป

จัดไปเก็บไปทำา เวลาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็จะเตือนว่าคิดดีๆ มื้อหนึ่ง

มันกี่บาทแล้ว เราก็คิดว่าถ้ามีคนแบบนี้ก็ดีสิ ในอนาคตจะได้ช่วย

กันทำามาหากินแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่าย เหมือนมาดูแลชีวิตกันและกัน 

แล้วก็มั่นใจว่าเขารักเราแน่ๆ วันหนึ่งเราโทรหากันแค่ 2-3 ครั้ง ไม่

เคยโทรจี้ เพราะเราไว้ใจกัน ก็เลยคิดว่าคนนี้แหละที่อยู่ด้วยแล้ว

สบายใจ อยู่ด้วยแล้วดูแลชีวิตเราได้ เราก็สามารถพาชีวิตเขาไปได้ 

แล้วครอบครัวเขา

ก็น่ารัก ครอบครัว

เราก็รักเขา ก็ลุย

เลย ที่สำาคัญที่สุด

เลยคืออยากมีลูก 

เพราะหลายๆ คน

ก็พาหลานมาเล่น

กันแล้ว แล้วเราก็

เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน

ให้เพื่อนมานาน

มาก จนรู้สึกว่าถ้าอยากมีก็ต้องทำาให้มันถูกต้องตามประเพณี

สินสอดไม่มีอะไรมากมายครับ อย่างแหวนตอนที่ผมไปทำา

ก็บอกของเจ้าบ่าวเอาเพชรนิดเดียว ที่เหลือเอาไปใส่ให้เจ้าสาว 

เพราะผมไม่ค่อยชอบอะไรแวววาว ก็รวมแล้วไม่ได้กี่บาท น่ารัก

จิ๋วๆ เพชรไม่ได้ใหญ่โตมาก แต่ปีต่อๆ ไปอาจจะซื้อใหญ่กว่านี้ก็ได้ 

ส่วนสินสอดก็จะมีหลวงปู่แหวน ของสิริมงคล เครื่องเพชรคุณแม่ 

แล้วก็สินสอดอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้เยอะ อันนี้เป็นสินน้ำาใจจากคุณแม่

เฉยๆ

ส่วนฮันนีมูนเห็นกวางบอกจะไปสแกนดิเนเวีย แต่เขาก็

เพิ่งเปิดร้านชาบูแถวอารีย์ แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไป เพราะงาน

ออฟฟิศเขาก็ทำาอีก เรื่องทายาท อยากมีลูกสัก 100 คน จริงๆ คือ

แพลนจะมีลูกทันทีอย่างจริงจัง อาจจะมีสักสองคน”

ด้านเจ้าสาวคนสวยเปิดใจว่า “จริงๆ เราคบกันมานานแล้ว

ค่ะ 9 ปี แล้ว พี่ดิมก็เป็นคนไม่เจ้าชู้เลยค่ะ กวางรู้สึกได้ว่าเขารัก

กวางมาก ที่สำาคัญคือเขารักครอบครัวกวาง อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึก

ว่าผู้ชายคนนี้แหละที่กวางจะแต่งงานด้วย ขอบคุณในทุกๆ อย่าง

ที่เขาทำาให้เรามาโดยตลอด ความเสมอต้นเสมอปลายที่เขามี และ

ความที่เขาดูแลเรา รวมถึงครอบครัวของกวางเองเป็นอย่างดี ทำาให้

กวางรู้ว่าผู้ชายคนนี้สำาคัญกับเราแค่ไหน ก็ขอบคุณมากค่ะ”

ร่วมแสดงความยินดี • ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา, กีร์-วิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการบริษัท 

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด, จ๋อง-พงศ์นรินทร์ อุลิศ ผู้บริหารแคท เรดิโอ ผู้จัดกิจกรรม 

“ISUZU presents CAT FILM เอาเพลงมาทำาเป็นหนัง” ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

บอล-วิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำากับภาพยนตร์, วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการ happening และ 

ดีเจจากแคท เรดิโอ ร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าผู้กำากับหน้าใหม่ที่คว้ารางวัลรวมกว่า

แสนบาทจากการทำาหนังที่มีความยาวเพียง 5 นาที.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ส

พลาดเหมือนกันสำาหรับนักข่าว

อเมริกัน ที่ยิงคำาถามแบบไม่ได้คิด 

จะด้วยเพราะไม่ทำาการบ้านสักนิด 

หรือขาด

สติก่อน

สัมภาษณ์

ก็เป็นไป

ได้ นั่น

ทำาให้ เคที 

เคราส์ ที่

สัมภาษณ์

สด ลี จอง

แจ นัก

แสดงนำาจาก “Squid Game” ต้องหน้าแตก

กลายเป็นไวรัลทางโซเชียลมีเดียไปแบบไม่

น่าจะทันรู้ตัว

ช่วงนาทีที่ ลี 

จองแจ นักแสดงชาว

เกาหลีใต้ วัย 48 เข้า

ร่วมงาน LACMA 

Art+Film Gala ที่ลอส

แองเจลิส เมื่อวัน

ที่ 10 พฤศจิกายนที่

ผ่านมา เพื่อโปรโมต 

“Squid Game” ซี

รีส์ดังจากทาง Netflix 

ตอนน้ันมีนักข่าวจาก 

Extra เคที เคราส์              

เข้าประชิดตัวเพื่อ

สัมภาษณ์

และที่น่า

ประหลาดใจคือ เธอ

ถามไปว่า “ฉันแน่ใจว่าจากนี้คุณคงไม่

สามารถออกจากบ้านได้ โดยไม่มีใครรู้จักอีก

แล้ว อะไรคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้ง

ใหญ่ที่สุดสำาหรับคุณ

นับตั้งแต่ซีรีส์นี้ออก

มา”

คนยิงคำาถาม

คงไม่รู้หรือลืมไปหรือ

ไงว่าลีเป็นดาราดัง

ในเกาหลีใต้อยู่แล้ว 

และอยู่ในวงการมา

หลายทศวรรษ เป็น

ท็อปสตาร์ของชาว

โสมมาตั้งแต่ยุค 90

ลี จองแจ ตอบผ่านล่าม “ใช่ คุณพูด

ถูกจริงๆ แหละ การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่

ท่ีสุด ต้องเป็นการท่ีผมกลายเป็นท่ีรู้จักจากทุก

คนทุกท่ีแล้ว ผมหมายถึงในสหรัฐอเมริกานะ”

“ตอนที่ผมไปร้านอาหาร ออกไปเดิน

ตามท้องถนน มีหลายคนที่จำาผมได้ บาง

ครั้งพอพวกเขาจ้องมาที่ผม ผมรู้สึกตกใจนิด

หน่อย แล้วคิดว่า “ทำาไมพวกเขาถึงจ้องผม

แบบนั้น”

 สตาร์คน

ดังจากแดนโสมกล่าว

ต่อ “แต่พอตาเราสบ

กัน พวกเขาจะพูดถึง 

“Squid Game” ข้ึนมา

ทันที “มันคือช่วงเวลา

ท่ีผมรู้สึกว่าเราทำามัน

ออกมาได้ใหญ่จริงๆ”

เป็นคำาตอบที่

ดี แต่สำาหรับนักข่าว

ถือว่าไม่รอด โดน

โซเชียลวิจารณ์ยับ

สำาหรับคำาถามที่น่า

ขายหน้า ซึ่งบางคน

ก็บอกว่าไม่ให้เกียรติ

นักแสดงมากๆ.

มี

‘ดิม หรินทร์’ฝ่าโควิดแต่ง‘กวาง’

ไม่รอช้าเตรียมเปิดอู่ปั๊มลูกทันที

นักข่าวมะกันหน้าแตกสัมภาษณ์‘ลี จองแจ’

คิดว่าสตาร์เกาหลีเพิ่งดังจากSquid Game

เยาวชนไทยเก่ง! ซิว 8 รางวัล ปิดเรือใบ

‘ออพติมิสต์ เอเชียน แอนด์ โอเชียเนีย’

แล่นใบเยาวชนไทยสร้างผลงาน

ได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บถ้วยและเหรียญ

รางวัลไว้ในกำามือได้ถึง 8 รางวัล ปิดฉาก

เรือใบ “ออพติมิสต์ เอเชียน แอนด์ โอ

เชียเนีย แชมเปียนชิพ 2021” ได้อย่าง

ประทับใจ โดยเฉพาะ ม.ล.เวฆา ภาณุ

พันธ์ นักแล่นใบเยาวชนไทย ถือเป็นดาว

รุ่งที่น่าจับตามองที่สุด

การแข่งขันเรือใบ “ออพติมิสต์ เอ

เชียน แอนด์ โอเชียเนีย แชมเปียนชิพ 

2021” ที่หน้าสโมสรเรือใบราชวรุณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ บริเวณชายทะเลเขา

พระตำาหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี ซึ่งไทย

เป็นเจ้าภาพ ปิดฉากการแข่งขันเรียบร้อย

แล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีพิธีเชิญ

ธงสมาพันธ์ออพติมิสต์นานาชาติ หรือ 

IODA (ไอโอด้า) ลงจากยอดเสา และส่ง

มอบต่อให้แก่ผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อ

ไป 

สำาหรับผลการแข่งขัน ประเทศ 

ไทยสามารถเก็บได้ถึง 8 รางวัล นำาโดย 

ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์ นักแล่นใบเยาวชน

วัย 14 ปี คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภท 

Overall (โอเวอร์ออล) เป็นนักกีฬาที่ทำาผล

งานได้ดีที่สุดจากนักแล่นใบที่เข้าแข่งขัน

ทั้งหมด 64 ลำา จาก 8 ประเทศ

นอกจากนี้ ในประเภททีมเรซซิ่ง ประ 

เทศไทย โดยทีมไทยแลนด์ 1 นำาทีมโดย 

ชนาธิป ทองกล่ำา ทีมเรซซิ่ง ยังครองเหรียญ

ทองในทวีปเอเชีย (Overall Asian Team 

Racing Cup) ในการแข่ง Team Racing 

(ทีมเรซซิ่ง) ซึ่งมีสมาชิกในทีม 5 คน ตาม

มาด้วยเหรียญเงินจากทีมไทยแลนด์ 2 

นำาทีมโดย ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์ พร้อมลูก

ทีมอีก 4 คน

ประเภทนักกีฬาหญิงของทวีป

เอเชีย ประเทศไทยกวาดครบ 3 รางวัล 

โดย พชรพรรณ องคะลอย ได้ครอง

เหรียญทอง ตามมาด้วย ปริญ ทรัพย์

ยิ่ง เหรียญเงิน และปิดท้ายด้วยเหรียญ

ทองแดง โดย นพภัสสร ขุนบุญจันทร์

ประเภทนักกีฬาหญิง Overall (โอ

เวอร์ออล) พชรพรรณ องคะลอย คว้า

เหรียญเงิน ตามมาด้วย ปริญ ทรัพย์ยิ่ง 

คว้าอันดับ 3 ได้เหรียญทองแดง โดยมีนัก

แล่นใบจากประเทศตุรกี Madine Tatlican 

เมดีน ทัตลิแคน ได้เหรียญทอง

ประเภทเอเชียนคัพ Asian Cup 

ประเทศไทยได้ครองที่ 1 กับที่ 3 โดยมี

ญี่ปุ่นเป็นอันดับ 2 ที่ 1 ม.ล.เวฆา ภาณุ

พันธ์ ที่ 2 โซชึ ฟูจิตะ จากประเทศญี่ปุ่น 

ที่ 3 ชนาธิป ทองกล่ำา จากประเทศไทย.

linkthaipost@gmail.com



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

     วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เร� อง   แจงการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ

เรียน   ลูกคาผูมีอุปการะคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ

 บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนแจงใหทานทราบวา 

บริษัทฯจะยายท่ีต้ังสํานักงานใหญไปยังท่ีอยูใหม โดยมีผลต้ังแต วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เบอร โทรศัพท เบอรแฟกซ ยังคงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

รายละเอียดท่ีอยูใหมและเบอรติดตอ:

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เลขท่ี 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ช้ัน 33 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร: (662) 624 1000                              แฟกซ: (662) 238 0836

ทั้งนี้ การชําระเงินใดๆใหแกบริษัทฯ รวมทั้งการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 

ที่จาย ใบกํากับภาษี ใบเสร็จ และเอกสารหรือการลงทะเบียนอ� นๆ ที่จะทําในหรือหลังจาก

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอความกรุณาใหจัดทําตามที่อยูใหมดังกลาว

บริษัทฯ ขออภัยในความไมสะดวกที่อาจเกิดขึ้นในวันที่มีการยายสํานักงาน หาก

ทานมีขอสงสัยตองการสอบถาม สามารถติดตอเจาหนาท่ีไดท่ี โทร. (662) 624 1000 บริษัทฯหวัง

วาจะมีโอกาสไดรับใชทานตอไปและพบกัน ณ ที่ทําการแหงใหมเร็วๆนี้

   ขอแสดงความนับถือ

     -นายตัน ชวน ลี-

           ประธานเจาหนาที่บริหาร

เคร� องสําอาง KMA (เคเอ็มเอ) ใน

ความดูแลของ บริษัท โอซีซี สงมอบความสุข

ใหสาวๆสายบิวตี้เลิฟเวอร ลดทั้งราน 20% 

พรอม Special Gift สุดพิเศษ เม� อชอปสินคา

ครบ 250 บาท รับฟรี! Peach Mellow Tone 

Up Cream Sachet ชอปสินคาครบ 450 บาท 

รับฟรี! Perfection Lip Case และ เม� อชอป

สินคาครบ 750 บาท รับฟรี! Luminous 

Pearl Loose Powder ชอปไดแลววันนี้-30 

พฤศจิกายน ชองทาง https://shop.kma-

cosmetics.com หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ 0-2295-4545 ตอ 243,241

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รวมกับพันธมิตร 

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่ ขอเชิญรวม

สัมผัสประสบการณความอรอยจากทั่วทุก

มุมโลก ไดที่งาน WORLD FOOD FEST BY 

เวิลดแกส สนุกกิน ฟนท่ัวโลก เช็คอิน สุดยอด

จานเด็ดนานาชาติกวา 1,000 เมนู ตั้งแต

ระดับมิชลินสตาร ไปจนถึงสตรีทฟูดช� อดังปง

ทุกจาน อาทิ รานTIM HO WAN ซาลาเปา

อบไสหมูแดง มิชลิน 1 ดาวจากฮองกง, ราน 

HAWKER CHAN ตํานานไกซีอิ๊ว มิชลิน 1 

ดาว , A CUP BY AH NAM กวยเตี๋ยวเสน

ไขฮองกง , TACOS NO. 40 ทาโก อาหาร

แม็กซิกันซอสตนตํารับ, โอโคโนมิยากิไข เมนู

ตนตําหรับสูตรญี่ปุนแทๆ, อาหารเกาหลีทั้ง 

ตอกบกกิ, จาจังราบกกิ, กิมบับออริจินอล, ไก

ทอดซอสเกาหลี 3 รสชาติ, ไสกรอกเยอรมัน

โฮมเมด, SMOKED SALMON PIZZA, 

เอแคลรฝร่ังเศส, ขาหมูกรอบ, ลูกช้ินพอเพียง, 

จีระพันธ ไกเนื้อทอง, กุยชายมหานคร, 

สุวิมลหอยจอ, โคตรเก๊ียว, และอ� นๆอีกมากมาย 

กวา 1,000 เมนู กิจกรรมเริ่มแลววันนี้ – 17 

พฤศจิกายน ท่ีศูนยการคาเซ็นทรัล พระราม 3   

พบกับสินคาไอทีและแก็ดเจ็ตคุณภาพ

ดีราคาเปนมิตรภายใน ภายในราน "2288 

โมไบล" (2288 Mobile) สาขา ศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท ศูนยรวมมือ

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอรท โรงแรมหรูระดับ 

5 ดาว มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับประกาศนียบัตร

โรงแรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ระดับ

ดีเยี่ยม (Gold) ประจําป 2564 

โครงการโรงแรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจัด

ทําขึ้นโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ� อรับรอง

มาตรฐานของโรงแรมท่ีมีการจัดการดานการใชทรัพยากร

และพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และ

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของโรงแรมที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

ประกาศนียบัตรระดับดีเยี่ยม (Gold) มอบใหกับ

โรงแรมท่ีไดรับคะแนนประเมินสูงกวา 80% ตามมาตรฐาน

ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และเปนการ

รับรองวาดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอรทไดปฏิบัติตามขอ

ดุ าน กร บ บ  ร อรท รับปร กา นยบั ร 
โรงแรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ระดับดีเยี่ยม (Gold)

กําหนดในการจัดการและดูแลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอรท ใหบริการหองพักและ

หองสวีทจํานวน 240 หอง ในรีสอรตบนชายหาดขาว

สะอาดความยาว 1.8 กิโลเมตร พรอมทิวทัศนอันงดงาม

ของน้ําทะเลสีฟาครามฝงทะเลอันดามัน สระวายน้ําสอง

สระริมชายหาด รานอาหารหลากหลาย และสปาในสวน

เมืองรอน เหมาะอยางยิ่งทั้งสําหรับคูรัก ครอบครัว 

และเพ� อนฝูง

มูลนิธิ EDF รับมอบชุดตรวจโควิด-19 เพ� อสงตอใหนักเรียนไทยที่ดอยโอกาส    มูลนิธิ EDF 

(มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ� อการพัฒนา) โดย สรรเพชร นิลรัตน กรรมการผูจัดการ และธัญญากร 

รัตนประสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายรณรงคทุนการศึกษา รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit ตรวจหาแอนติเจนดวยตนเองแบบเก็บตัวอยางน้ําลาย

ภายใตแบรนด KISSH จํานวน 5,000 ชุด จาก สันติพงษ สิริขจรเดชสกุล กรรมการ บริษัท

เจเนอรัลไซแอนซ เอ็นเตอรไพรส เพ� อสงมอบตอให โรงเรียนดอยโอกาสในโครงการของมูลนิธิ 

รวมทั้งใชทดสอบกอนการจัดกิจกรรมซีเอสอารในโครงการที่มูลนิธิทํารวมกับนักเรียนโรงเรียน

ตางๆ ทั่วประเทศ หน�วยงาน องคกร หรือผูที่สนใจรวมทํากิจกรรมซีเอสอาร หรือมอบทุนการ

ศึกษาใหนักเรียนยากจนสามารถติดตอมูลนิธิ EDF ไดที่โทร.0-2579-9209-11 อีเมล public@

edfthai.org หรือคนหาขอมูลการดําเนินงานที่เว็บไซต www.edfthai.org เฟซบุกแฟนเพจ 

https://www.facebook.com/edfthai โดยการบริจาคหรือทํากิจกรรมผานมูลนิธิสามารถนําไป

หักลดหยอนภาษีเงินไดประจําปตามกฎหมาย

ถือและอุปกรณไอที ครบทุกความตองการ 

อาทิ โทรศัพทมือถือ พาวเวอรแบงค  ลําโพง 

กลองติดหนารถ  หูฟง สายชารต  และยังมี

บริการ รับซื้อ - ขาย โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต 

ซอมแซมทุกปญหาโดยทีมงานและชางมือ

อาชีพจากศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร   

อาทิ  ติดฟลม โทรศัพทไฮโดรเจล และ แบบ

กระจก เปลี่ยนจอ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ซอม

เคร� องตกนํ้า โดยภายในรานมีโซนใหคําปรึกษา

การใชงานสินคาไอทีทุกชนิด พรอมเปน

เพ� อนที่รู ใจดานสินคาไอทีใหกับทุกๆ คน เปด

ใหบริการทุกวัน บริเวณ เซ็นเตอร โซน  ต้ังแต

เวลา 11.00 น. - 20.00 น. สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม โทร.09-2823- 2288 

สํานักพิมพวิช และ มูลนิธิสุนทราภรณฯ 

ขอเชิญทุกทานรวมใหเกียรติตอนรับ พล

อากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ

ประธานกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี และรวมฉลองครบรอบ 

๘๒ ป แหงการกอตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ 

อัจฉริยภาพทางดนตรีเพ� อเปนอนุสรณฝากไว 

ผานเร� องเลาจากผูทรงคุณวุฒิรวมสมัย 

พรอมเปดตัวหนังสือ “๘๒ ปสุนทราภรณ 

อนุสรณฝากไว” ใหเกียรติรวมเสวนาโดย 

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิ

สุนทราภรณฯ คุณอรอนงค เสนะวงศ เลขาธิการ 

มูลนิธิสุนทราภรณ ฯ ทายาท รุนที่ 3 วง

ดนตรีสุนทราภรณ ดร.สุวัฒน ทองธนากุล 

ผูส� อขาวอาวุโส ดร.เสนีย แดงวัง แฟนคลับ

สุนทราภรณ และ อ.ไพบูลย สําราญภูติ 

(คีตา พญาไท) ผูเขียน ดําเนินรายการโดย 

วิชัย วรธานีวงศ พรอมรับชมมินิคอนเสิรต

จากวงดนตรีสุนทราภรณ และนักรองรับเชิญ

พิเศษ รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปนแหงชาติ  

วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 13.30 - 

16.30 น. ณ ล็อบบี้ เลาจน โรงแรมมณเฑียร 

ริเวอรไซด ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) 

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถ รอบรูในศาสตรทางการ

พยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ มีคุณธรรม

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

มีอุดมการณ มีความเช� อมั่นและศรัทธาตอ

วิชาชีพและเปนพลเมืองดีที่สรางสรรค

ประโยชนตอสังคม

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจัดใน

ชั้นเรียน มีการเรียนวิชาพื้นฐานและวิชา

เฉพาะสาขาที่เปนวิชาชีพ มีการศึกษาภาค

ปฏิบัติครอบคลุม ทั้งการปฏิบัติในหองปฏิบัติ

การเสมือนจริงโดยฝกกับสถานการณจําลอง

จนมีความชํานาญ แลวจึงเริ่มการศึกษาภาค

ปฏิบัติในสถานการณจริงในหอผูปวยของ

โรงพยาบาลและการปฏิบัติในชุมชน โดยการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ จะมีอาจารยที่มี

คณะพยาบาลศาสตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ป) 

เนนความเปนเลิศทางวิชาชีพ และสรางพยาบาลใหเปนผูประกอบการ

ความเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ เปนผูสอน กํากับ 

ประเมินผล แนะนํา ใหนักศึกษามีความม่ันใจ

และสามารถใหการพยาบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร มีแผนในการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Inter Professional 

Education และมีจุดเดนของหลักสูตรใน

การสรางพยาบาลให เปนผู

ประกอบการ มีความเปนเลิศ

ทางวิจัยและนวัตกรรม เสริมสราง

ทักษะการเรียนรู ในหองปฏิบัติ

การเสมือนจริง เพ� อเปนผูนํา

แหงการเปล่ียนแปลงดานระบบ

สุขภาพระดับประเทศ ในปการ

ศึกษา 2565 รับสมัครรอบที่ 1 

โครงการเพชรจุฬาภรณ (Port-

folio) จํานวน 60 คน ระยะ

เวลาการรับสมัคร วันนี้ – 20 

พฤศจิกายน โดยมีรายละเอียด

การรับสมัครดังตอไปนี้

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร

2. มีสัญชาติไทย มีความประพฤติ

เรียบรอย สุขภาพแข็งแรง ไมมีความพิการ

ที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ ไมมีตาบอด

สีชนิดรุนแรง

3.  ความสูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร 

ดัชนีมวลกาย (BMI) นอยกวา 30 กิโลกรัม

ตอตารางเมตร

4.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 

5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3.50

5. ความสามารถภาษาอังกฤษระดับ

ดีมาก คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับ 3.50 ขึ้นไป (กรณีมีผลการทดสอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษดวยขอสอบ

มาตรฐาน ไดแก MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, 

TOEIC, TOEFL, IELTS จะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

สนใจสมัครที่ https://reg.cra.ac.th/

cra_erp_edu/admission หรือสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2576-6700 ตอ 8222 

(ในวันและเวลาราชการ) ติดตามขาวสาร 

https://www.facebook.com/nurse.pccms

ผนึกกําลังเปดตัวบริษัทรวมทุน TERO SABUY      ไบรอัน แอล มารการ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอรเทนเมนท  จับมือ ชูเกียรติ 

รุจนพรพจี ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี 

เปดตัวบริษัทรวมทุน TERO SABUY (เทโร สบาย) ผนึกกําลังดาน

ส� อโฆษณาและเทคโนโลยี เช� อมตอธุรกิจบันเทิงครบวงจร พรอม

บริหารจัดการลิขสิทธ์ิการตูนและศิลปนในเครือเทโร รวมถึงกระจาย

สินคาเขาสูชองทางการจัดจําหน�าย ผานตูอัตโมมัติเวนด้ิงท่ีมีครอบคลุม 

21 จังหวัดทั่วประเทศ

มหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021    สินิตย เลิศไกร 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานแถลงขาวมหกรรม 

Thailand e-Commerce Expo 2021 กิจกรรมคาออนไลนสุดยิ่งใหญ

สงทายป จัดโดยกระทรวงพาณิชย พรอมรวมมือกับแพลตฟอรม

พันธมิตรดานอีคอมเมิรซกวา 30 หน�วยงาน เสริมพลังใหผูประกอบการไทย

เติบโตบนโลกออนไลน ผานทาง www.Thailand e-CommerceExpo.com เริ่ม

กิจกรรม 15 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม โดยจัดงานแถลงขาวเม� อวันพุธ

ท่ี 10 พฤศจิกายน ณ หองประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย   

วิโรจน มีนะพันธ รองกรรมการผูจัดการใหญดานกํากับองคกร

และกิจการสัมพันธ บริษัท ไทยออยล รับมอบโลขอบคุณ ในฐานะ

ผูสนับสนุนกิจกรรม “เดิน-ว่ิง  2020 Olympic 

Day -Virtual Run” จาก คุณพิชัย ชุณหวชิร 

(ซาย) รองประธานคณะกรรมการโอลิมปค

ไทยออยลรวมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day-Virtual Run

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ สตูดิโอ 9 อาคารมีเดีย 

สตูดิโอ สถานีโทรทัศนชอง 7

กิจกรรม เดิน-ว่ิง 2020 Olympic Day-

Virtual Run เปนกิจกรรมที่คณะกรรมการ

โอลิมปคแหงประเทศไทยฯ จัดขึ้นผาน

ระบบออนไลนเพ� อทดแทนการวิ่งใน

รูปแบบเดิม เพ� อสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการออกกําลังกาย และ

เสริมสรางสังคมใหมีสุขภาวะที่ดีอยางยั่งยืน 

ตามเปาการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ 

(SDGs) 

ซัคเซสมอร (SCM) เผยผลการดําเนินงานไตรมาส 3/64 กําไร 

60.1 ลานบาท เม� อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 18 ลานบาท คิด

เปนกําไรเพิ่มขึ้น 233.4% (QoQ) ผลรวมยอดกําไร 9 เดือน อยูที่ 146.7 

ลานบาท เม� อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 กําไร 37.5 ลานบาท 

กําไรเติบโตเพิ่มขึ้น 291.1% (YoY) และมีมติจากที่ประชุมใหแจกวอร

แรนดฟรี!! (SCM-W1) ใหกับผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3:1 โดยไมคิด

มูลคา ท้ังน้ีระบุวันกําหนดรายช� อผูถือหุน (record date) ท่ีมีสิทธ์ิไดรับการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (SCM-W1) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2564 และขึ้นเคร� องหมาย XW ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

ซัคเซสมอร (SCM) โตไมหยุด! แจงกําไร Q3/64 เพิ่มขึ้น 233.4% 
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ท่ี  ทนร.บ. 061 / 2564 

  วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เร� อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

เรียน ทานผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  2. รายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ R Code)

  3. ขอมูลของกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน�งตามวาระท่ีไดรับการเสนอช� อใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม

  4. ขอบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) อันเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองแสดงใหแกบริษัทฯ ในการลงทะเบียนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

  6. ขอมูลกรรมการตรวจสอบ เพ� อใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม

  7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

  8. รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส� ออิเล็กทรอนิกส

  ดวยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผานส� ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น โดยถายทอดสดจากหองประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เพ� อพิจารณาเร� องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร� องท่ีประธาน  แจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256  ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 1  พ ศจิกายน พ.ศ. 256

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีก หมายกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุมน้ีแลว ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองและเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อ

วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

วาระท่ี    พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2564 (A a  Re ort) ของบริษัท  

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ ดังปรากฏอยูในรายงานประจําป 2564 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ในรูปแบบ R Code) ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบ

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 1 กรก าคม พ.ศ. 2564 ของบริษัท  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด   

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามท่ีก หมายกําหนด บริษัทฯ ตองจัดทํางบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯ และจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตกอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติิ

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจําปของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรก าคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ         

ของบริษัทฯ รวมถึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามท่ีก หมายกําหนดแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจําป 2564 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เพ� อพิจารณาและอนุมัติ

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2564 แกผูถือหุนของบริษัท

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได  

หากบริษัทฯ มีความจําเปนจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ� อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป

จากการดําเนินการในป 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสําหรับป 2564 จํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสามลานส่ีแสนหน่ึงหม� นหาพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน)

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา ดังน้ี

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่ 31 กรก าคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิประจําป 2564 เปนจํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสามลานสี่แสนหนึ่งหม� นหาพัน 

แปดรอยย่ีสิบบาทถวน) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 กรก าคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 

90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิรอยละ 30.67 ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีช� อปรากฏ ณ วันกําหนดรายช� อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ

เสนอจายเงินปนผลในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท้ังน้ี สิทธิในการไดรับเงินปนผลยังมีความไมแน�นอน เน� องจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนกอน 

ว าระท่ี 6   พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดใหกรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยกรรมการ

ท่ีครบกําหนดออกตามวาระน้ัน อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหน�งใหมได ปจจุบัน มีรายช� อกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 14 ทาน ดังน้ี

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา  ตันไพจิตร กรรมการ

2. นายประภัทร   สุทธาเวศ  กรรมการ

3. นายนรเทพ   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายทศพร   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

5. นายชัยฤกษ   วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

การทํางานท่ีหลากหลายวิชาชีพ แตเน� องดวย ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร ไมประสงคท่ีจะกลับเขาดํารงตําแหน�งกรรมการอีกตอไป จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหน�งอีกวาระหน่ึง (ลําดับท่ี 1 - 4) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหมอีก 1 ทาน (ลําดับท่ี 5) ดังน้ี

1. นายประภัทร   สุทธาเวศ  กรรมการ

2. นายนรเทพ   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

3. นายทศพร   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายชัยฤกษ   วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. พ.อ. นพ.แดน  ตันไพจิตร 

ท้ังน้ี กรรมการลําดับท่ี 4. จะดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดวย โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามคํานิยามและขอกําหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกตามวาระท่ีไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหน�งอีกวาระ และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (3))

วาระท่ี  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซ่ึงกําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตาง ๆ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการเติบโตของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากล่ันกรองคาตอบแทนจากความเหมาะสมตาง ๆ  และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2565 ในอัตราเดียวกับป 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเปนจํานวนเงินไมเกินปละ 800,000 บาทตอทาน (อัตราเดียวกับป 2564) 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 1 กรก าคม พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงต้ัง       

ผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 เน� องจากเห็นวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีมาตรฐาน

การทํางานท่ีดี มีความรูและความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี คาสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเม� อเทียบกับปริมาณงาน รวมท้ังยังสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีี

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท้ัง 3 คน มีความอิสระ โดยไมเปนผูท่ีมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ / ผูถือหุนรายใหญ / กรรมการบริษัท / ผูบริหารแตอยางใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา สมควรพิจารณาเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6650 หรือนายสําราญ แตงฉํ่า ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564                           

ถึงวันท่ี 31 กรก าคม พ.ศ. 2565 โดยกําหนดคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีท้ังส้ิน จํานวน 1,170,000 บาท 

และมีคาใชจายอ� นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ� นฯ เปนอัตราเดียวกับป 2564) ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองอยางเหมาะสมแลว    

วาระท่ี  รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อรายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม� อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นสมควรใหรายงานผลการดําเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี)

 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดรายช� อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 แลว จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส โดยพรอมเพรียงกันในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะใชวิธีการลงทะเบียนเขาประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผานส� ออิเล็กทรอนิกสเพียงชองทางเดียวเทาน้ัน   

สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหแกบุคคลอ� นเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส� ออิเล็กทรอนิกสและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใครขอใหทานผูถือหุนโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (7) หรือ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thainakarin.co.th  

โดยหาก คัสโตเดียน (Custodian) ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกขอมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Pro y Voting ของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย (TSD) โดยจะตองบันทึกขอมูลลวงหนาถึงเวลา 

17.00 น. กอนวันประชุม 1 วัน นอกจากน้ี ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักด์ิ ขัดคํา หรือ รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช (รายละเอียดขอมูลกรรมการตรวจสอบตามส่ิงท่ีสงมาดวย (6)) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได

เพ� อใหการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขาประชุมผานส� ออิเล็กทรอนิกส โปรดศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนและวิธี

การเขารวมประชุมจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส� ออิเล็กทรอนิกส ตามสิ่งที่สงมาดวย (8) โดยบริษัทฯ ขอความรวมมือใหทานดําเนินการลงทะเบียนคําขอการใชงานระบบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 

7 วัน เพ� อท่ีบริษัทฯ จะไดดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป

อน่ึง บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2564 ในรูปแบบ R Code (ไฟลอิเล็กทรอนิกส) เทาน้ัน และจัดสงใหผูถือหุนตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) แลว โดยทานผูถือหุนสามารถดาวน โหลดรายงานประจําปโดยการสแกน R Code ตาม

ส่ิงท่ีสงมาดวย (2) น้ีได

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

 (นายแพทยเจริญ มีนสุข)

 ประธานกรรมการ

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ดังน้ี (หน�วย : บาท)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 2565 2564

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 375,000 375,000

คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 795,000

รวม 1,170,000 1,170,000

ขอมูลผูสอบบัญชี มีรายช� อดังตอไปน้ี

ช� อผูสอบบัญชี เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวนปที่ลงนามในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัท

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 4799 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช� อในงบการเงินบริษัทฯ

นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี 6650 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช� อในงบการเงินบริษัทฯ

นายสําราญ แตงฉ่ํา 8021 1 รอบปบัญชี (พ.ศ. 2564)

หน�วย : ลานบาท

รายการ 2564 256 2562

สินทรัพยรวม 2,550.64 2,244.84 2,126.99

หนี้สินรวม 401.99 314.13 349.10

สวนของผูถือหุนรวม 2,148.65 1,930.71 1,777.89

มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว 180.00 180.00 180.00

รายไดรวม 2,063.08 2,037.46 2,185.07

กําไรสุทธิ 293.41 256.33 317.53

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.63 1.42 1.76

ผลประกอบการและการจายปนผล 256 2562 2561

กําไรสุทธิ (บาท) 256,334,756.00 317,525,378.00 356,061,884.00

จํานวนหุน (หุน) 180,000,000 180,000,000 180,000,000

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.45 0.55 0.60

อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิ (%) 31.60 31.18 30.33

คณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

2565 2564

ประธานกรรมการบริษัท 18,000 18,000

กรรมการบริษัท 14,000 14,000

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

 (นายแพทยเจริญ มีนสุข)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

2565 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 18,000

กรรมการตรวจสอบ 14,000 14,000

“นมวัวแดง” เปดเกมรุกตลาดป 2022 

แตกเซกเมนตตลาด “ผลิตภัณฑโยเกิรตพรอมด� ม” 

ประเดิมฤกษ 11:11 เปดตัวผลิตภัณฑนมไทย-

เดนมารค 4 รสชาติ เจาะฐานคนรุนใหม-วัย

ทํางานที่รักสุขภาพ ชูจุดขายไมผสมนมผง ทํา

จากนมโคแท 100% เจาแรกและเจาเดียวใน

ประเทศ ด� มแลว สดช� น สดใส วางเปาแชร

สัดสวนในตลาดไมต่ํากวา 5% 

นายสมพร ศรีเมือง 

รอง ผู อํ า นวยการทํ า ก า ร

แทนผูอํานวยการองคการ

ส ง เสริม กิจการโคนมแหง

ประเทศไทย(อ.ส.ค.)   กลาววา 

เพื่อเป็นการขยายฐานกลุ่ม

ลู ก ค า ผ ลิ ต ภั ณฑ น ม ไ ท ย -

เดนมารคใหกวางขวางข้ึน อ.ส.ค. 

มีแผนเร่งส่งเสริมเพื่อรักษา

และขยายฐานตลาดนมพรอม

ด� มทุกเซกเมนตเพิ่มขึ้นทั้งตลาดนมพรอมด� ม

กลุมเจเนอรัล มิลค และโยเกิรตพรอมด� ม 

โดยถือฤกษ 11 เดือน 11 เปดตัวผลิตภัณฑ

โยเกิรตพรอมด� ม ยู.เอช.ที.ตราไทย-เดนมารค 

ขนาดปริมาตรสุทธิ 200 มล. 4 รสชาติ ไดแก 

รสสม ,รสสับปะรด , รสเลมอน และรสสตรอเบอรร่ี 

พรอมจัดโปรโมช่ันออนไลน เม� อส่ังซ้ือนม รสใด

ก็ไดผานชองทางออนไลน ผาน Lazada และ 

Shopee ในราคา 315/หีบ (3โหล) พรอมจัด

สงฟรีทันทีระหวางวันท่ี 11 - 13 พฤศจิกายน 

2564 นี้เทานั้น โดยป 2565 อ.ส.ค. วางเปา

นมวัวแดง” แขงดุรับปเสือทอง 
ถือฤกษ11:11 เปดตัวผลิตภัณฑใหม 4 รสชาติ เขยาตลาด “นมโยเกิรตพรอมด� ม”

ครองสวนแบงตลาดกลุมผลิตภัณฑ โยเกิรต

พรอมด� มเพิ่มขึ้นประมาณ 5% และมีแผน

ขยายสัดสวนการตลาดนมกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเร� อยๆ 

เนื่องจากเห็นเป็นตลาดท่ีตอบโจทย์เทรนด์

ของผูบริโภคที่หันมาใสใจและรักสุขภาพกัน

มากขึ้นในปจจุบัน 

นายสมพร กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับ

ผลิตภัณฑ โยเกิรตพรอมด� ม ยู.เอช.ที.ตราไทย-

เดนมารคทั้ง 4 รสชาติ เปน

ผลิตภัณฑ ใหมลาสุดของ 

อ.ส.ค. ที่มุ งวางเปาหมาย

ทางการตลาดเจาะตลาด

กลุ ม คนรุ น ใหม และวั ย

ทํางานที่ตองการเคร� องด� ม

ท่ีดื่ มแล้ วมี ความสดชื่ น

กระฉับกระเฉงในการทํางาน 

สําหรับ จุดเดนของผลิตภัณฑ

ท้ัง 4 รสชาติ คือ เปนโยเกิรต

พรอมด� มที่ผลิตจากนมโคแท 100% ไมผสม

นมผงทําจากโยเกิรตแท (real yoghurt) ผาน

กระบวนการหมักจากเช้ือจุลินทรียท่ีมีประโยชน 

รางกายดูดซึมสารอาหารไดงาย มีน้ําตาล

แลคโตสนอยกวานมโคปกติ 4 เทา เน� องจาก

ถูกจุสินทรียยอยไปในกระบวนการหมัก เด็ก 

ผูสูงอายุ สามารถรับประทานได มีปริมาณ

โปรตีน 4 กรัมตอกลอง ที่สําคัญคือเปนแหลง

แคลเซียมตามธรรมชาติในรูปที่ดูดซึมไดงาย

เหมาะกับการรับประทานเปนอาหารวาง 

เพ� อเพิ่มความสดช� น มีรสชาติเปรี้ยวหวาน 

สามารถเก็บไดนานโดยไมตองแชเย็น แตยิ่ง

แชเย็นยิ่งอรอย ยิ่งแชแข็งกินเปนไอศกรีม

เชอรเบทใสเคร� องปนก็เปนเมนูสมูทตี้ผลไมได 

นายสมพร  กลาวถึงสถานการณตลาด

ผลิตภัณฑนมนมไทย-เดนมารคในปที่ผานมา

ดวยวา แมจะประสบปญหาการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แตดวยความเขมแข็งของแบรนด ไทย-

เดนมารคทีมีการปรับกลยุทธทางการตลาดให

สอดคลองกับสถานการณอยางตอเน� อง  และ

การเปนผูนําในผลิตภัณฑนมโคสดแท 100% 

ไมผสมนมผงสงผลใหยังคงครอบสัดสวนตลาด

โดยรวมเพิ่มขึ้น มีเพียงตัวเลขมูลคาตลาด

นมยูเอชทีในชองทางโมเดิรนเทรดโดยรวม

เทานั้นที่มีอัตราการเติบโตติดลบถึง 8% แต

อ.ส.ค. ไดโหมกิจกรรมท่ีหลากหลายในการเขาถึง

กลุมลูกคาอยางตอเน� องตลอดปสงผลใหสามารถ

จําหน�ายในชองทาง traditional  trade ไดเพิ่ม

มากข้ึนจากป 2563 ถึง 27 % ดังน้ันจึงม่ันใจวา

ในป 2565 อ.ส.ค.จะสามารถทํายอดขายรวมจะทะลุ

เกินเปาท่ีต้ังไว 10,000 ลานบาทอยางแน�นอน    

ท้ังน้ี    สําหรับสถานการณอุตสาหกรรม

นมในประเทศที่ผานมา  ตลาดนมในประเทศ

กลุม Main stream มีมูลคาประมาณ 10000 

ลานบาท ถือวาเปนเซกเมนตที่คอนขางอิ่มตัว    

ดังนั้น อ.ส.ค. จึงไดเรงพัฒนาผลิตภัณฑใหม

แตยังคงคุณคาความเปนนมโคสดแทเพ� อเจาะลูกคา

ในเซกเมนตอ� นเพิ่มเติมเพ� อรักษาผูนําตลาด

ผลิตภัณฑนมในประเทศใหม่ันคงยาวนานท่ีสุด    

มอบทุนการศึกษาแพทยสตรี   ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ 

ประธานมูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษา

ตอเน� อง สําหรับนักศึกษาแพทยสตรี รุนท่ี 2 ประจําป 2564 เปนเงิน 

783,334 บาท ใหแก พญ.มยุรา กุสุมภ นายกสมาคมแพทยสตรี

แหงประเทศไทยฯโดยมี ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร และ 

พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต มารวมในพิธีดวย ที่ สํานักงานใหญ บมจ.

ทีโอเอ เพนท

แฟมิลี่มารทจัดแคมเปญ “หมากคิมชวนฟน สวีตสุดเอ็กซคลูซีฟ”

เมทินี พิศุทธิ์สินธพ Chief Operating Officer Small Format 

และ อรรฆยา จิตภักดี Head of Operationsบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมตอนรับลูกคาแฟมิลี่มารทที่สะสมยอดซื้อ

สูงสุดจากแคมเปญ “หมากคิมชวนฟน สวีตสุดเอ็กซคลูซีฟ” กิจกรรมสุด

พิเศษ รวมรับประทาน Omakase Dinner เติมเต็มความสุขทุกเวลา 

กับ หมาก-ปริญ สุภารัตน และ คิม-คิมเบอรลี แอน โวลเทมัส เทียมศิริ  

ณ ราน Sushi CYU ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ผลจากการประเมินประสิทธิผลการ

ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนของบริษัทชั้นนําระดับโลก โดย S&P 

Dow Jones Indices และ RobecoSAM 

ประจําป 2021 ปรากฏวา บริษัท ซีพี ออลล 

จํากัด (มหาชน) ผูบริหารเซเวน อีเลฟเวน 

และเซเวน เดลิเวอร่ี ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิก

ของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (Dow Jones 

Sustainability Indices) หรือ 

DJSI อุตสาหกรรม Food & 

Staples Retailing และติดดัชนี

ความยั่งยืน DJSI Emerging 

Markets  เปนปที่ 5 ติดตอกัน 

(2017-2021) และกลุมดัชนี 

DJSI World ตอเน� องเปนปที่ 

4 (2018-2021) และยังเปน

ผูนําอุตสาหกรรม (Industry 

Leader) ดังกลาวอีกดวย ถือเปน

ส่ิงท่ีการันตีถึงการบริหารธุรกิจ

ใหเติบโต ไปพรอมกับการสรางคุณคาแหง

ความยั่งยืนในทุกมิติตลอดระยะเวลากวา 30 

ปที่ผานมา

นายธานินทร บูรณมานิต ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล กลาววา 

ตลอดระยะเวลา 33 ป ซีพี ออลล มุงมั่น

พัฒนาอยางตอเน� อง เพ� อความสะดวก และ

ความเปนอยูที่ดีขึ้นของชุมชน สังคม แตละ

ยางกาวของความสําเร็จ บริษัทฯ ไมเพียง

คํานึงถึงการพัฒนาธุรกิจสูความเปนเลิศ แต

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (DJSI) เผย ซีพี ออลล ขึ้นแทนผูนําอันดับ 1 ของโลกป 2021

การพัฒนาอยางย่ังยืนเพ� อสรางความเขมแข็ง

ใหกับประเทศชาติ ประชาชน และองคกร 

ตามคานิยม 3 ประโยชนของเครือเจริญโภคภัณฑ

นั้นเปนสิ่งที่ไดยึดมั่นเสมอมา ซึ่งการยังคงได

รับคัดเลือกเปนสมาชิก DJSI อยางตอเน� อง 

จึงถือเปนความภาคภูมิใจอันมาจากความ

รวมมือรวมใจ และเปนภารกิจที่ทุกคนใน

องคกรจะตองรักษาเจตนารมยอันดีนี้ ไว

“ ด ว ย ป ณิ ธ า น ร ว ม

สรางสรรคและแบงปนโอกาส

ตอกัน เราไดสงมอบโอกาส

สูสังคมไมวาจะเปน SME เกษตรกร 

กลุมเปราะบาง ภายใตแนวคิด

กองหนุนความรู กองหนุน

ความรวมมือ และกองหนุน

ชองทางขาย ขณะเดียวกัน

ไดใหอนาคตทางการศึกษาแก

เยาวชน และผูดอยโอกาสผาน

โครงการสานอนาคตการศึกษา 

CONNEXT ED และทุนการศึกษาปญญาภิวัฒน 

เพื่อเป็นการวางรากฐานให้พึ่งพาตนเองได้ 

ดานส่ิงแวดลอมเราดําเนินกลยุทธ 7 Go Green 

ซึ่งไมเพียงแตภายในองคกรเทานั้น แตยัง

สรางการมีสวนรวมทั้งกับคูคา ลูกคา และ

ชุมชน เพ� อการลดการใชพลาสติกอยางเปน

ระบบตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา สําหรับ

ดานธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ เรามีการ

สงเสริมธรรมาภิบาลตลอดหวงโซอุปทานทั้ง

การสรางแรงบันดาลใจในหมูพนักงาน และ

สรางความเปล่ียนแปลงใหกับคูคา เพ� อใหม่ันใจ

วาคนของเรามีความซ� อสัตย ทุกกระบวนการ

โปรงใสตรวจสอบได และต้ังแตการแพรระบาด

ของโควิด-19 เราไมเคยรีรอท่ีจะเขาไปมีสวนรวม

ในการบรรเทาความเดือดรอนในหมูผูไดรับผลก

ระทบ อีกท้ังสนับสนุนภารกิจท่ีเก่ียวของ เพราะ

ซีพี ออลล เปนองคกรที่อยูเคียงคูสังคมไทยใน

ทุกวิกฤต ซึ่งผลพวงจากปจจัยนี้ ไดนํามาซ่ึง

ชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal) เราก็พรอม

ปรับปรุงพัฒนาสินคา และบริการเพ� อตอบสนอง

คนไทยใหไดรับความสะดวก แตสรางความย่ังยืน

สูสังคมตอไป” นายธานินทร กลาวเสริม

กลุมเหล็กสหวิริยา เขารวม

ในพิธีทอดผาปาสมทบทุน "โครงการ

ทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย" 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ� อนอมเกลาฯ 

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เน� องในวันคลายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม 

๒๕๖๔ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ 

ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปนประธานฝายฆราวาส พระเทพ

สิทธิวิมล เจาคณะภาค ๑๕ เจาอาวาสวัด

คลองวาฬ พระอารามหลวง เปนประธาน

ฝายสงฆ เขารวมพิธี ณ วัดกุยบุรี ตําบลกุยบุรี 

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย

ยอดเงินจากการทอดผาปาโครงการทุน

เลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ประจําป ๒๕๖๔ นี้ รวมเปน

เงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานหน่ึงแสนบาทถวน)

กลุมเหล็กสหวิริยารวมทอดผาปา โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ ไทย ประจวบคีรีขันธ

กิจกรรมทอดผาปา โครงการทุนเลาเรียน

หลวงสําหรับพระสงฆ ไทย เกิดขึ้นจากพระ

ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหจัดตั้งขึ้น เพ� อสนับสนุนพระภิกษุและ

สามเณรใหมี โอกาสศึกษาพระปริยัติธรรม

และพระธรรมวินัยอยางลึกซึ้งและนําไป

เผยแผเพ� อเปนหลักในการยึดเหนี่ยว

จิตใจใหแกพุทธศาสนิกชน โดย

ผูรับทุนจะตองเปนพระภิกษุหรือ

สามเณรท่ีมีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตร

ที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความ

ประพฤติเรียบรอย มีวิริยะอุตสาหะ

ในการศึกษาเลาเรียน จนสําเร็จหลักสูตร

และมีจิตอาสา โดยพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาไตร

ประกอบพิธีทอดผาปาสนับสนุน

โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ

ไทยเปนประจําทุกป สรางโอกาสในการ

ศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงใหแกพระภิกษุ

และสามเณร จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ

เพ� อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง 

และเปนท่ีพึ่งหลักของพุทธศาสนิกชนใน

สังคมไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องคการมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม รวมกันจัดพิธีลงนามบันทึก

ความเขาใจความรวมมือทางวิชาการ เพ� อ

ประสานความรวมมือและบูรณาการองค

ความรู้ของทั้งสองฝ่ายในด้านวิชาการเพื่อ

การศึกษา คนควา วิจัยและการใหบริการ

วิชาการ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 

อาคารราชภัฏเฉลืมพระเกียรติ (อาคาร 27) 

ศูนยเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นายวิรัตน ปราบทุกข ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปดเผยวา 

การลงนามความรวมมือในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค

เพ� อประสานความรวมมือและบูรณาการองค

ความรู ในดานการใหบริการวิชาการเพ� อการ

ศึกษา คนควา วิจัย ใหเกิดประโยชนกับ

หน�วยงานทั้งสองใหมากที่สุด โดยมีความ

สวพส. จับมือ ม.ราชภัฏเชียงใหม ลงนาม MOU เพ� อการศึกษา คนควา วิจัยและการใหบริการวิชาการ

รวมมือดานตางๆ อาทิ ความรวมมือทาง

วิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ทั้งสองฝายทั้งดานการศึกษา คนควาวิจัย 

การใหบริการวิชาการและการพัฒนาทาง

ดานการบริหารจัดการ , ความรวมมือในการ

ใหบริการวิชาการและถายทอดองคความรู

ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนขอมูลและ

จัดกิจกรรมอ� นๆ รวมกัน เพ� อใหบริการ

วิชาการแกหน�วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน

ทองถิ่นและประชาชนทั่วไป และความ

รวมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในดาน

วิชาการ การเรียนการสอน เกิดประโยชน

จากประสบการณการทํางานจริง และความ

รวมมือกันในดานอ� นๆ ตามพันธกิจของหน�วยงาน 

ซ่ึงแตละฝายจะไดพิจารณาเห็นชอบรวมกันตอไป

ขณะที่ รศ.ดร.ชาตรี มณี โกศล 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม กลาววา การบันทึกความ

เขาใจความรวมมือทางวิชาการนี้มีกําหนด

ระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2564 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นับเปน

ความรวมมือที่จะชวยกันตอยอดทางดานการ

ศึกษา การคนควาวิจัย ซึ่งจะชวยสงเสริมให

บุคลากรและนักศึกษาไดรับความรู และนําความรู

ท่ีไดไปพัฒนาตอยอด โดยทาง ม.ราชภัฏเชียงใหม 

ยินดีจะใหความรวมมืออยางเต็มที่เพ� อใหเกิด

ประโยชนตอสังคมไดมากที่สุด

ชาย ศรีวิกรม นายกสมาคมผูประกอบ

วิสาหกิจในยานราชประสงค (RSTA) พรอม

ดวย จิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการ 

สาํนักงานสงเสริมการจัดประชุมเเละนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) หรือ TCEB และ บุญเพิ่ม 

อินทนปสาธน นายกสมาคมการคาสงเสริม

การจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย 

หรือ TIEFA รวมเปดงาน “เทศกาลราชประสงค 

8 องคเทพ พรอมทําพิธีสักการะทาวมหาพรหม 

เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่ทําพิธีแบบ

ไฮบริด มีการทําพิธีตามวิถีพราหมณฮินดู 

และถายทอดสดออนไลน (Live Streaming) 

พิเชษฐ  สิทธิอํานวย  กรรมการ

ผูอํานวยการ บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง 

พรอมดวย บรรณรงค พิชญากร กรรมการ

ผูจัดการอาวุโส กิจการคาหลักทรัพย รวมเปด 

The Stock Master ปที่10 โครงการสราง

นักลงทุนคุณภาพแบบ “รูจริงกับสนามจริง” 

ภายใตแนวคิด “สรางพลังเงินลงทุน สําหรับ

มือใหม” หลักสูตรการเรียนออนไลนที่แชท

หลักทรัพยบัวหลวง เปดโครงการ The Stock Master ป 10 ภายใตแนวคิด สรางพลังเงินลงทุน สําหรับมือใหม

ถามตอบไดแบบสวนตัว ภายใต 3 เนื้อหาหลัก

คือ Create, Accumulate และ Protect โดย

ไดรับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษพรอม

พันธมิตรมารวมใหความรู ซึ่งมีผูสนใจสมัคร

เขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ติดตาม

ความเคล� อนไหวของโครงการไดที่ www.

facebook.com/bualuangsec

เริ่มแลว “เทศกาลราชประสงค 8 องคเทพ” พรอม ‘บวงสรวงทาวมหาพรหมประจําป 2564’   

ผานชองทาง Facebook  ‘We Love Ratch-

aprasong” ใหผูศรัทธาจากทั่วทุกมุมโลกได

รวมพิธีแบบ New Normal 

พรอมยกระดับการทองเที่ยว

มิติใหมตามแคมเปญ Land 

of Wisdom ยานภูมิปญญา

อัจฉริยะ โดยมี แพนเคก-

เขมนิจ จามิกรณ ศิลปนนัก

แสดง รวมรําบวงสรวงสักการะ

ทานทาวมหาพรหมในครั้งนี้

ดวย งานจัดขึ้น ณ ศาลทาว

มหาพรหม โรงแรมแกรนด 

ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ยานราชประสงค 



แม่นยำ� และผลกระทบต�่งๆ ในทุกมิติ  ซึ่ง

ต้องดำ�เนินก�รด้วยคว�มรอบคอบ และที่

สำ�คญัจะตอ้งไมท่ำ�ใหผู้เ้อ�ประกนัภยัเดอืดรอ้น 

และต้องไม่เป็นก�รรอนสิทธิของประช�ชนผู้

เอ�ประกันภัย

4.จะเร่งเชิญบริษัทประกันวิน�ศภัยที่ 

เสนอข�ยกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบ

เจอจ่�ยจบ ม�สอบถ�มและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ประกอบก�รจัดทำ� Stress Test เพื่อประเมิน

คว�มทนท�นของร�ยบรษิทัและระบบประกนั

ภยัภ�ยใตส้ถ�นก�รณค์ว�มเสีย่งจำ�ลองสำ�หรบั

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19

5.บริษัทประกันวิน�ศภัยท่ีได้รับผลกระ 

ทบ อ�จพิจ�รณ�เข้�ร่วมโครงก�รผ่อนผัน

เพิ่มเติม เพื่อเสริมม�ตรก�รเยียวย�ให้บริษัท

มสีภ�พคลอ่งพรอ้มทีจ่ะจ�่ยค�่สนิไหมทดแทน

ให้ผู้เอ�ประกันภัยได้ม�กขึ้น

6.ห�กสม�คมฯ ตอ้งก�รเสนอม�ตรก�ร

ผ่อนผันเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือบริษัทประกัน

วิน�ศภัยที่ ได้รับผลกระทบ ให้เร่งนำ�เสนอ

เพื่อสำ�นักง�น คปภ.จะได้กลั่นกรองและเร่ง

นำ�เสนอต่อบอร์ด คปภ.โดยเร็ว

7.ห�กบริษัทประกันวิน�ศภัยใดที่ประ

สบปัญห� ต้องก�รดำ�เนินก�รเพื่อมิให้ปัญห�

ก�รข�ดสภ�พคล่องลุกล�มบ�นปล�ย ก�ร

เสนอแนวท�งปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันภัยโควิด-19 โดยเสนอท�งเลือกที่น่�

สนใจในก�รปรบัเปลีย่นเงื่อนไขคว�มคุม้ครอง

ต�มกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือ

ปรับเปลี่ยนไปให้คว�มคุ้มครองต�มกรมธรรม์

ประกันภัยประเภทอื่น ที่อ�จเป็นประโยชน์

แก่ผู้เอ�ประกันภัยม�กขึ้น ส�ม�รถกระทำ�

ได้เฉพ�ะกรณีที่เป็นเรื่องคว�มสมัครใจของผู้

เอ�ประกันภัยเท่�นั้น ไม่ส�ม�รถไปบังคับผู้

เอ�ประกนัภยัใหย้อมรบัก�รบอกเลกิกรมธรรม์

ประกันภัย หรือยอมรับเงื่อนไขคว�มคุ้มครอง

ใหม่ของบริษัท  

นอกจ�กนี้ ในกรณีของบริษัท เดอะ 

วัน ประกันภัย จำ�กัด  (มห�ชน) ได้ ให้ผู้

บริห�รของบริษัทชี้แจงและตรวจสอบข้อเท็จ

จริงแล้ว  ได้รับก�รยืนยันว่�ก�รดำ�เนินก�ร

ของบริษัทเป็นก�รเสนอท�งเลือกให้แก่ผู้เอ�

ประกันภัย โดยเป็นไปด้วยคว�มสมัครใจของ

ผูเ้อ�ประกนัภยั จะไมม่กี�รบงัคบัผูเ้อ�ประกนั

ภัยแต่อย่�งใด 

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� มีกรมธรรม์

ประกันภัยโควิด-19  ประม�ณ 44 ล้�น

กรมธรรม์ เป็นแบบเจอจ่�ยจบประม�ณ 10  

ล�้นกรมธรรม์ จ�่ยค�่สนิไหมทดแทนประม�ณ

กว่� 30,000 ล้�นบ�ท และค�ดว่�จะเพิ่มสูง

ขึน้ ซึง่จะตอ้งไปดรู�ยละเอยีดดว้ยว่�มกี�รยื่น

เคลมเท�่ไรและมีก�รจ่�ยไปเท�่ไร จึงส�ม�รถ

ประเมินผลกระทบได้.

จุรินทร์ 

รฐัมนตรชีว่ยว�่ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร และ

น�ยส�ธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงส�ธ�รณสุข ประชุมติดต�มคว�ม

คืบหน้�โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้

ปลูกย�งพ�ร�และป�ล์มน้ำ�มัน และเป็น

ประธ�นในพธิมีอบเชค็ชำ�ระหนีแ้ละมอบโฉนด

ที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒน�เกษตรกรแก่

เกษตรกรจังหวัดพังง� ที่อ�ค�รอเนกประสงค์ 

โรงเรียนท้�ยเหมืองวิทย�  จังหวัดพังง�

น�ยส�ธิต ปิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข 

กล�่วกบัประช�ชนช�วพงัง� ว�่ ภเูกต็กบัพงัง�

ฉีดวัคซีนไปแล้วครอบคลุม 70% ซึ่งประเทศ

เร�จะเดินหน้�ฉีดวัคซีนให้ครบ 100 ล้�น

โดส ขณะเดียวกันก็ยังขอคว�มร่วมมือพี่น้อง

ประช�ชนให้ระมัดระวังตัว และใช้อุปกรณ์

ป้องกันอยู่ตลอดเวล� เมื่ออยู่ในพื้นที่ชุมชน 

สว่น อสม.เร�ผลกัดนัใหต้อ้งไดร้บัค�่ตอบแทน

เพิ่มจ�ก 1,000 เป็น 1,500 บ�ท กำ�ลังเตรียม

เรื่องเข้� ครม. 

ด้�นน�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รมช.

มห�ดไทย กล่�วว�่ วนันี้ ไดล้งพืน้ทีส่ำ�รวจก�ร

ออกโฉนดที่ดินให้เกษตรกร ประช�ชนในเขต

จังหวัดอันด�มัน ต�มนโยบ�ยน�ยจุรินทร์ใน

ก�รให้คว�มช่วยเหลือดูแลประช�ชนอย่�งทั่ว

ถงึ และวนันีอ้ย�กชวนคนพงัง�และประช�ชน

สนับสนุนประช�ธิปัตย์ เพื่อให้น�ยจุรินทร์

เป็นน�ยกรัฐมนตรี เพร�ะก�รทำ�ง�นและผล

ง�นของหัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์คนนี้ใน

ตำ�แหนง่รองน�ยกรฐัมนตรแีละ รมว.พ�ณชิย์

นั้น ไม่มีอะไรน่�สงสัยในคว�มส�ม�รถเลย 

ขอยืนยันว่�เป็นคนที่มีคว�มพร้อมและเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศช�ติ

ส่วนคุณหญิงกัลย� โสภณพนิช รมช.

ศึกษ�ธิก�ร กล่�วกับประช�ชนช�วอำ�เภอ

ท้�ยเหมืองเช่นกันว่� ช�วพังง�ผลิตบุคล�กร

ที่มีคุณภ�พและมีคว�มสำ�คัญต่อประเทศช�ติ

คือ น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยเป็นอดีต 

รมว.ศึกษ�ธิก�ร และเป็นผู้ผลักดันก�รปฏิรูป

ก�รศึกษ�  ก�รเรียนก�รสอนรูปแบบทัน

สมัย และนำ�นโยบ�ยของพรรคประช�ธิปัตย์

เรื่อง Coding ม�ช่วยเสริมก�รเรียนก�ร

สอนให้ลูกหล�นของพี่น้องประช�ชน เน้นให้

ก้�วทันเทคโนโลยีผ่�นนโยบ�ยของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร โดยตนเป็น รมช.ศึกษ�ฯ ขณะนี้ 

และชว่ยกนัสนบัสนนุน�ยจรุนิทร์ใหเ้ปน็น�ยก

รัฐมนตรี 2 สมัยไปเลย

โดยน�ยจุรินทร์กล่�วว่� วันนี้ม�ทำ�

ภ�รกิจ 3 เรื่อง คือ 1.คณะรัฐมนตรีมอบให้ตน 

เปน็ผูช้ว่ยกลัน่กรองโครงก�รสำ�คญัของจงัหวดั

อันด�มัน 6 จังหวัด (ระนอง, พังง�, ภูเก็ต, 

กระบี่, ตรัง และสตูล) ได้ โครงก�รสำ�คัญ 16 

โครงก�ร รวมงบประม�ณ 2,128 ล้�นบ�ท 

โดยจังหวัดพังง� 3 โครงก�ร ประกอบด้วย 

1.โครงก�รสน�มบินพังง� 2.โครงก�รสร้�ง 

ตกึใหม่ของโรงพย�บ�ลพงัง�และโรงพย�บ�ล

ตะกั่วป่� เพื่อเป็นตึกฉุกเฉิน 3.โครงก�ร                      

พัฒน�ริมทะเลเข�หลักและท้�ยเหมืองเป็น

แหล่งท่องเที่ยว

2.ตนเป็นประธ�นกองทุนฟื้นฟูและ 

พัฒน�เกษตรกร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบ�ล

ชวน 2 (น�ยชวน หลีกภัย เป็นน�ยกรัฐมนตรี

ครั้งที่ 2) เพื่อช่วยแก้ปัญห�หนี้สินที่เกิดจ�ก

ก�รทำ�เกษตร ไม่ให้ที่ดินตกเป็นของธน�ค�ร

หรอืสถ�บนัก�รเงนิ เพร�ะอ�จจะสญูเสยีทีด่นิ

ทำ�กิน โดยโอนหนี้จ�กสถ�บันก�รเงินม�เป็น

หนี้กองทุนฯ และชำ�ระกับกองทุนฯ แทน วัน

นี้ดอกเบี้ยเป็นศูนย์และไม่มีก�รยึดที่ดินทำ�กิน 

วันนี้ม�มอบโฉนดคืนและมอบเกียรติบัตรให้ผู้

ที่ผ่อนชำ�ระหนี้กองทุนฯ ครบแล้ว และมอบ

งบฟื้นฟูและพัฒน�ชีวิตเกษตรกร

และ 3.เรื่องชีวิตคว�มเป็นอยู่ ช่วงที่

ผ�่นม�ผลไม้ร�ค�ด ีสว่นย�งพ�ร�ชว่งนีถ้อืว�่

ร�ค�ดี แต่ถ้�ช่วงไหนร�ค�ตกก็จะมีนโยบ�ย

ประกนัร�ยไดเ้กษตรกรเข�้ม�ชว่ย ซึง่นโยบ�ย

ประกนัร�ยไดเ้กษตรกรจะประกนัร�ยไดพ้ชื 5 

ชนิด คือ ข้�ว, มัน, ย�ง, ป�ล์ม และข้�วโพด 

ซึ่งเป็นนโยบ�ยของพรรคประช�ธิปัตย์และ

เป็นเงื่อนไขในก�รเข้�ร่วมรัฐบ�ล ซึ่งนโยบ�ย

ประกันร�ยได้จะทำ�ให้มีร�ยได้ 2 ท�ง จ�ก

ก�รข�ยในตล�ดและเงนิสว่นต�่งโอนเข�้บญัช ี

ธ.ก.ส.โดยตรง เข้�ม�ช่วยให้มีร�ยได้ต�มร�ย

ได้ที่ประกัน ซึ่งจะขับเคลื่อนต่อไปขึ้นปีที่ 3 

แล้ว ม�ถึงวันนี้ป�ล์มร�ค�ดีม�ก สูงกว่�ร�ย

ไดท้ีป่ระกนัไปแลว้ ประกนัทีก่โิลกรมัละ 4 บ�ท 

ตอนนี้ถึง 10 บ�ทแล้ว ซึ่งห�กร�ค�ต่ำ�กว่� 4 

บ�ทกจ็ะมีเงนิสว่นต�่งเข�้ม�ชว่ยจ�กนโยบ�ย

ประกนัร�ยไดเ้กษตรกร และเหตทุี่ป�ล์มร�ค�

สูงเกิดจ�กนโยบ�ยของกระทรวงพ�ณิชย์ 

“ผมได้สั่งห้�มนำ�เข้�ป�ล์มท�งบก นำ�

ไปผสมเป็นน้ำ�มันดีเซล B5,  B7, B10 และ

เปดิตล�ดใหม ่ปนีีส้ง่ออกป�ลม์น้ำ�มนัไปอนิเดยี

ได้แล้วถึง 14,000 ล้�นบ�ท ที่ผ่�นม�ป�ล์ม

ม�เลเซียออกน้อยและติดโควิด แต่อีกไม่กี่วัน

ป�ล์มม�เลย์จะออกแล้ว อ�จกระทบร�ค�

ป�ล์มในประเทศได้ และข้อมูลจ�กสำ�นักง�น

กองทนุฟืน้ฟแูละพฒัน�เกษตรกรระบวุ�่ วนันี้

ไดมี้ก�รมอบเชค็เงนิโครงก�รฟืน้ฟแูละพฒัน�

อ�ชีพเกษตรกรจำ�นวน 7  องค์กร 7 โครงก�ร 

จำ�นวนเงิน 3,435,000 บ�ท มอบโฉนดที่ดิน

และเกยีรตบิตัรจำ�นวน 12 คน และมอบใบรบั

รองก�รขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรจำ�นวน 

58 องค์กร จำ�นวนสม�ชิก 5,409 คนด้วย” 

น�ยจุรินทร์กล่�ว.

ส.ว.จ่อคว่ำ�

 

หลังก�รชี้แจงและรับฟัง น�ยเสรีเปิด

เผยว่� มี ส.ว.จำ�นวนม�กเข้�ร่วมรับฟังร�ย

ละเอียดและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น โดย

มีหล�ยประเด็นที่พิจ�รณ� รวมถึงแนวโน้ม

ของก�รออกเสียงของ ส.ว.ว่�จะไม่ให้ผ่�น

เนื้อห�ดงักล่�ว เพร�ะมีคว�มยอ้นแยง้กบัร่�ง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 

ว่�ด้วยระบบเลือกตั้ง ที่รัฐสภ�ลงมติเห็นชอบ

ไปแล้ว และเชื่อว่�ก�รลงมติของรัฐสภ�ใน

ว�ระรับหลักก�ร ที่ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่�กึ่ง

หนึ่งของสม�ชิกที่มีอยู่ของสองสภ� จะไม่ได้

รับเสียงเกินครึ่งแน่นอน 

“ขณะน้ีทร�บว่�พรรคพลังประช�รัฐ

ประก�ศว�่ไมร่บัเนือ้ห� สว่นพรรคเพื่อไทยเชื่อ

ว่�จะงดออกเสียง เนื่องจ�กเนื้อห�ร่�งแก้ไข

รัฐธรรมนูญฉบับประช�ชน ที่เสนอให้ ส.ส.มี 

500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 350 คน และ 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 100 คนนั้น ย้อนแย้งกับร่�ง

แก้ไขรฐัธรรมนูญฉบบัทีร่อก�รประก�ศใช ้โดย

พรรคเพื่อไทยลงมติสนับสนุน  ห�กพรรคเพื่อ

ไทยลงมติรับหลักก�ร จะเกิดคำ�ถ�มด้วยว่�

พรรคเพื่อไทยเลน่อะไร ดงัน้ันไมต่อ้งจบัจอ้งว�่ 

ส.ว.จะลงมตใิหถ้งึ 1 ใน 3 หรอืไม ่ เพร�ะเสยีง

รับหลักก�รอ�จไม่ถึงกึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ�”

น�ยเสรีกล่�วด้วยว่� ในวงห�รือของ 

ส.ว.ยังพิจ�รณ�ต่อประเด็นท่ีมีผู้ค�ดก�รณ์ว่� 

ห�กรฐัสภ�คว่ำ�ร�่งรฐัธรรมนูญฉบบัประช�ชน 

จะทำ�ใหเ้กดิขบวนก�รเคลื่อนไหวท�งก�รเมอืง

รนุแรง โดยมองว�่ก�รชมุนมุยงัคงเกดิขึน้และ

ไม่ส�ม�รถนำ�ประเด็นไปปลุกม็อบเพิ่มเติมได้ 

ส่วนตัวมองด้วยว่�ก�รชุมนุมของประช�ชน

เกิดขึ้นม�ก่อนที่รัฐสภ�จะพิจ�รณ� และมี

คว�มรุนแรงอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นห�กรัฐสภ�

ไม่รับเนื้อห� เชื่อว่�ก�รชุมนุมยังคงมีอยู่ใน

จำ�นวนเท่�ที่มี

“ผมขอถ�มกลับว่�ห�กรัฐสภ�รับร่�ง

แก้ไข ม็อบจะยุติชุมนุมเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริง

คือไม่ เพร�ะก�รชุมนุมเรียกร้องเป็นประเด็น

อื่น ส่วนกรณีร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอม�

นั้น เชื่อว่�เป็นเจตน�ที่จะเสนอเพื่อห�เหตุ

ชุมนุม และตั้งใจเสนอเน้ือห�ที่ไม่ต้องก�รให้

ผ่�นรัฐสภ� และให้ส.ว.ตกเป็นแพะรับบ�ป” 

น�ยเสรีกล่�ว

ด�้นน�ยวนัชยั สอนศริ ิสม�ชกิวุฒสิภ� 

เชื่อว่� ส.ว.จะลงมติไม่รับหลักก�ร เพร�ะมี

เนื้อห�ที่เป็นก�รปฏิวัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

และปฏิวัติก�รกระทำ�ของคณะรักษ�คว�ม

สงบแห่งช�ติ (คสช.) ทั้งตัวบุคคลและองค์กร 

เพร�ะกลุ่มที่ยื่นร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญโฆษณ�

ไว้ว่�เป็นฉบับ “ล้ม-ล้�ง-โละ-เลิก” อีกทั้งยัง

กำ�หนดเนื้อห�ที่ ไม่เกิดก�รถ่วงดุลต�มหลัก

ก�รของรัฐธรรมนูญในระบอบประช�ธิปไตย 

นอกจ�กน้ียังกำ�หนดให้สภ�มีอำ�น�จสูงสุด

ขย�ยไปยังกลไกของกองทัพ ตุล�ก�ร  องค์กร

อิสระ

“ผมเชื่อว่�ผู้เสนอร่�งแก้ไขมีเจตน�ทำ�

เนื้อห�ให้ไม่ผ่�นรัฐสภ�อยู่แล้ว และมีเนื้อห�

เคียดแค้น ทำ�เพื่อคว�มสะใจม�กกว่�ต้องก�ร

นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขอย่�งแท้จริง ผมมองด้วยว่�

รัฐธรรมนูญในระบอบประช�ธิปไตยไม่ควร

เปน็แบบน้ี และเมื่อดปูระเดน็ร�ยละเอียดแลว้

เชื่อว่�จะผ่�นไม่ได้” น�ยวันชัยกล่�ว

ส่วนท่�ทีของรัฐบ�ล พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะ

หัวหน้�พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) ให้

สัมภ�ษณ์ว่� ก็แล้วแต่เข�ประชุมกัน วิปรัฐ

บ�ลว่�อย่�งไรก็ว่�ต�มนั้น

ขณะที่น�ยนิโรธ สุนทรเลข� ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) ในฐ�นะ                                                               

ประธ�นวิปรัฐบ�ล กล่�วว่� ต้องนำ�เสนอ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� เลข�ฯ พรรค เพื่อนำ�                                                                

เรยีนท�่นหวัหน�้พรรค และนดัประชมุ  ส.ส.ฟงั

คว�มเห็นและมีมติชัดเจนต่อไป เพร�ะเรื่องนี้

เลข�ฯ พรรคเน้นว่�ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

ต้องดูผลดีผลเสียของร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับประช�ชนด้วยคว�มรอบคอบ บนพื้น

ฐ�นเพื่อประโยชนข์องประช�ชน ประเทศช�ต ิ

และสังคมโดยรวมเช่นกัน 

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยก                                                               

รัฐมนตรีและ รมว.พ�ณิชย์ ในฐ�นะหัวหน้�                                                                

พรรคประช�ธิปัตย์ กล่�วว่� พรรคประช�ธิปัตย์

มีก�รประชุม ส.ส.พรรคเพื่อพิจ�รณ�เรื่องดัง

กล่�ว โดยต้องฟังคำ�ชี้แจงของผู้เสนอร่�งว่�มี

เหตุผลที่ม�ที่ไปอย่�งไร และตั้งคำ�ถ�มให้เกิด

คว�มกระจ่�งก่อนที่จะพิจ�รณ�ให้คว�มเห็น

ครั้งนี้ ซึ่งก�รลงมติก็จะต้องมีก�รห�รือร่วม

กันภ�ยในวิปรัฐบ�ลก่อนลงมติ

ที่พรรคเพื่อไทย แกนนำ�พรรคร่วมฝ่�ย

ค�้นนำ�โดย นพ.ชลน�่น ศรแีกว้ หวัหน�้พรรค

เพื่อไทย รว่มกนัแถลงผลก�รประชมุพรรครว่ม

ฝ่�ยค้�น โดย นพ.ชลน่�นกล่�วว่� พรรคร่วม

ฝ�่ยค�้นไดพ้จิ�รณ�เรื่องร�่งแก้ไขรฐัธรรมนญู

ที่จะเข้�สู่ที่ประชุมรัฐสภ�วันที่ 16 พ.ย.นี้ 

เห็นเป็นเอกฉันท์ว่�ควรรับหลักก�รในว�ระ

ท่ี 1 เร�จะมีเหตุผลเพื่ออภิปร�ยประกอบใน

ก�รรับหลักก�ร แต่ละพรรคจะมุ่งเน้นไปที่

ประเด็นที่ตนสนใจ ในร่�งรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับนี้ 

สิ่งที่ทำ�ให้เร�มีมติรับหลักก�รคือ 1.มี                                                       

เจตน�และจุดมุ่งหม�ยเพื่อหยุดยั้งก�รสืบ                                                

ทอดอำ�น�จ ทำ�ให้รัฐธรรมนูญเป็นประช�ธิป                                                      

ไตยม�กย่ิงข้ึน เช่น ก�รยกเลิกหมวดปฏิรูป                                                    

ประเทศ และยุทธศ�สตร์ช�ติ  2 .ปรับ 

โครงสร้�งของระบบรัฐสภ� จ�กเดิมที่มี ส.ส. 

และ ส.ว. ให้เหลือเพียงสภ�ผู้แทนร�ษฎรสภ�

เดียว 3.ก�รสร้�งกลไกในก�รตรวจสอบที่ยึด                                                                 

โยงกับประช�ชน เช่น ให้มีผู้ตรวจก�รของ

สภ� 3 คณะ อ�ท ิศ�ลทห�ร, ศ�ลรฐัธรรมนญู 

และองค์กรอิสระ  

นพ.ชลน่�นกล่�วว่� 4.ก�รปรับโครง 

สร้�งอำ�น�จและหน้�ที่ขององค์กรอิสระ รวม

ไปถึงท่ีม�ของศ�ลรัฐธรรมนูญและองค์กร

อิสระ 5.ก�รยกเลิกก�รสืบทอดอำ�น�จของ 

กลุ่มผู้ที่กระทำ�ก�รยึดอำ�น�จทั้งก่อน  ปัจจุบัน 

และอน�คต 6.ก�รสร้�งกลไกก�รแก้ไขรัฐ 

ธรรมนูญ ให้เป็นอำ�น�จของสภ�ผู้แทนฯ ใน                                                                

ก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่�ก�รร่�งรัฐธรรมนูญ

ครัง้นีจ้ะเปน็ก�รปลดชนวนคว�มขดัแยง้ทีอ่�จ

จะเกิดขึ้นได้ เพร�ะเป็นประเด็นที่ทุกคนให้

คว�มสนใจ 

น�ยปิยบุตร แสงกนกกุล เลข�ธิก�ร

คณะก้�วหน้� ให้คว�มเห็นว่� ครั้งนี้จะเป็น

บทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่� ระบบผู้แทนจะสนอง

ต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนม�กน้อยแค่

ไหน เปิดให้ประช�ชนมีสิทธิ์ในก�รเข้�ชื่อ

เสนอกฎหม�ย เข้�ชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ

ได้ ประช�ชนก็ทำ�ต�มกระบวนก�รทั้งหมด 

แต่แล้วเมื่อถึงเวล� ส.ว.ที่ม�จ�กก�รแต่งตั้ง

ของ  พล.อ.ประยุทธ์กลับมีอำ�น�จที่จะขัด

ขว�งได้ตลอดชวนพี่น้องประช�ชนช่วยกัน

จบัต� พรรคไหน ส.ส.คนไหน โหวตลม้ร�่งของ

ประช�ชนอีกครั้ง.

คปภ.ห้�มบอกเลิก

และบรษิทัประกนัวนิ�ศภยัทีเ่สนอข�ยประกนั

ภัยโควิด-19 แบบ “เจอจ่�ยจบ” ที่ขอให้ คปภ.

ยกเลิกเงื่อนไขก�รใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์

ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย

โควิด-19 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1.ก�รดำ�เนินก�รแก้ปัญห� สำ�นักง�น 

คปภ.จะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประช�ชน

ผู้เอ�ประกันภัยเป็นสำ�คัญ   

2.คำ�สั่งน�ยทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง

ใหย้กเลกิเงื่อนไขก�รใชส้ทิธบิอกเลกิกรมธรรม์

ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย

โควิด-19 สำ�หรับบริษัทประกันวิน�ศภัย ลง

วันที่ 16 กรกฎ�คม 2564 ยังมีผลบังคับต�ม

กฎหม�ยอยู่ บริษัทต้องปฏิบัติต�มคำ�สั่งน�ย

ทะเบียนดังกล่�ว ส่วนประเด็นที่ยังเห็นไม่

สอดคล้องกัน จะได้มีก�รห�รือร่วมกันเพื่อให้

ได้ม�ตรก�รที่เหม�ะสมต่อไป

3.ที่ผ่�นม� คปภ.ได้ผ่อนคล�ยกฎกติก�

ให้ไปแล้วหล�ยเรื่อง แต่ม�ตรก�รช่วยเหลือ

บริษัทที่จะช่วยแก้ปัญห�ได้ตรงจุดจะต้อง

ขึ้นอยู่กับสถิติ ตัวเลขข้อมูลต่�งๆ ที่ถูกต้อง

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เมียนมาปล่อยนักข่าวอเมริกัน
ฟิลิปปินส์เปิด รร.ครั้งแรกหลังโควิดระบ�ด

โบโก • ร�ยง�นเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิก�ยน อ้�ง

คำ�กล่�วของเจ้�หน้�ที่ด้�นก�รศึกษ�ของฟิลิปปินส์ว่� โรงเรียน

รัฐบ�ล 100 โรง จ�กม�กกว่� 61,000 โรงทั่วประเทศ ได้รับ

คัดเลือกให้เข้�ร่วมก�รทดลองเปิดชั้นเรียนตัวต่อตัวอีกครั้งเป็น

เวล� 2 เดือน ฟิลิปปินส์ยุติก�รเรียนก�รสอนในชั้นเรียนม�ตั้งแต่

เดือนมีน�คม 2563 ในช่วงที่ประเทศเผชิญก�รระบ�ดของไวรัส

โคโรน� โดยเปล่ียนไปใช้ “ก�รเรียนรู้แบบผสมผส�น” ทั้งก�ร

เรียนออนไลน์, ก�รใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และก�รถ่�ยทอดก�รสอนผ่�น

โทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย โรงเรียนส่วนม�กในโครงก�รนำ�ร่อง

นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่�งไกล, อยู่ในเขตเทือกเข� หรือเป็นชุมชนเก�ะที่

ถือว่�มีคว�มเสี่ยงต่ำ�ต่อก�รแพร่เชื้อไวรัส โครงก�รนำ�ร่องนี้เปิด

ตั้งแต่ระดับอนุบ�ล, ประถมศึกษ�ปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษ�ตอน

ปล�ย โดยจำ�กัดจำ�นวนนักเรียนในชั้นเรียนและเวล�เรียน พร้อม

กับใช้กฎข้อบังคับเข้มงวด ท้ังก�รสวมหน้�ก�กอน�มัย, ก�รล้�ง

มือ และก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม

ตร.จับช�ย 3 คนสอบระเบิดรถที่ลิเวอร์พูล

ลอนดอน • ร�ยง�นเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิก�ยน

อ้�งคำ�แถลงที่โพสต์ท�งทวิตเตอร์ของตำ�รวจเขตเกรตเทอร์แมน

เชสเตอร์ว่� ตำ�รวจจับกุมช�ย 3 คน อ�ยุ 29 ปี, 26 ปี และ 21 

ปี ได้ที่เขตเคนซิงตันของเมืองลิเวอร์พูล โดยอ�ศัยอำ�น�จต�ม

กฎหม�ยต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย ตำ�รวจได้รับแจ้งว่�เกิดเหตุ

ระเบิดรถยนต์ก่อนเวล� 11.00 น.ของวันอ�ทิตย์ต�มเวล�ท้อง

ถิ่น (18.00 น.วันเดียวกันของไทย) ที่ด้�นนอกโรงพย�บ�ลสตรี

ลิเวอร์พูล ก่อนหน้�พิธีรำ�ลึกวันทห�รผ่�นศึกที่จะจัดภ�ยในวิห�ร

เมืองลิเวอร์พูลซ่ึงอยู่ใกล้กับรถยนต์ท่ีระเบิด เป็นรถแท็กซี่ท่ีเพิ่ง

ม�จอด แรงระเบิดส่งผลให้ผู้ โดยส�รเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ คน

ขับได้รับบ�ดเจ็บถูกส่งเข้�รักษ�ในโรงพย�บ�ลและอ�ก�รทรงตัว 

มือมีดแทงหญิงวัย 80 ที่ จ.ฟุกุชิมะ

โตเกียว • เอเอฟพีอ้�งร�ยง�นของตำ�รวจและสื่อท้องถิ่นญ่ีปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิก�ยนว่� เกิดเหตุช�ยแทงหญิงสูงอ�ยุ

ที่ด้�นหน้�สถ�นีรถไฟแห่งหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะท�งตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศ ตำ�รวจภูมิภ�คของญ่ีปุ่นเผยว่�ควบคุม

ตัวผู้ก่อเหตุได้ ขณะที่สื่อท้องถิ่นร�ยง�นว่�ผู้เห็นเหตุก�รณ์ช่วย

กันจับตัวมือมีดร�ยน้ีไว้ได้ สถ�นีโทรทัศน์เอ็นเอชเคร�ยง�นว่�

เหยื่อมือมีดร�ยนี้เป็นหญิงอ�ยุร�ว 80 ปี เจ้�หน้�ที่ส่งเข้�รักษ�

ตัวในโรงพย�บ�ล สถ�นีโทรทัศน์ทีวี-ยูฟุกุชิมะเผยว่� หญิงคนนี้

ถูกแทงที่ท้องแต่ยังมีสติพูดได้ แม้ญี่ปุ่นมีคดีอ�ชญ�กรรมรุนแรง

เกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่�นม� เกิดเหตุทำ�ร้�ยร่�งก�ย

ที่สถ�นีรถไฟหรือภ�ยในขบวนรถไฟ เมื่อวันฮัลโลวีนที่ผ่�นม� มือ

มีดวัย 24 ปีแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์ตัวร้�ยจ�กเรื่องแบทแมนโดนจับ

หลังแทงผู้ โดยส�รคนหนึ่งได้รับบ�ดเจ็บบนรถไฟและพย�ย�มจุด

ไฟเผ�รถไฟในกรุงโตเกียว มีร�ยง�นว่�เข�ก่อเหตุโดยเลียนแบบ

ช�ยวัย 69 ปีที่พย�ย�มจุดไฟในขบวนรถไฟชินกันเซนส�ยที่วิ่งใน

ภูมิภ�คคิวชูเมื่อต้นเดือนตุล�คม. 

ย่�งกุ้ง • รัฐบ�ลเมียนม�ประก�ศปล่อยตัวแดนนี เฟนส์เตอร์ นัก

ข่�วช�วอเมริกันที่ทำ�ง�นให้สื่ออิสระในเมียนม�และเพิ่งถูกตัดสิน

จำ�คุก 11 ปีในสัปด�ห์ที่ผ่�นม�แล้ว พร้อมกับสั่งเนรเทศเข�ออก

นอกประเทศ โดยมีร�ยง�นว่�เข�กำ�ลังขึ้นเครื่องบินเดินท�งออก

จ�กเมียนม�ในวันจันทร์

ก�รปล่อยตัวแล้วและจะถูก

เนรเทศ จะมีก�รเปิดเผยร�ย

ละเอียดในภ�ยหลัง” ซอ มิน 

ตุน โฆษกรัฐบ�ลเมียนม�กล่�ว

แหล่ ง ข่ � ว ใ น รั ฐ บ � ล                 

เมียนม�อีกคนเผยกับเอเอฟพี                                                  

โดยขอปิดบังตัวตนว่� เฟนส์

เตอร์ถูกพ�ตัวออกจ�กเรือนจำ�

อินเส่งในนครย่�งกุ้งแล้วเดิน

ท�งไปยังกรุงเนปยีดอ เพื่อขึ้น

เครื่ องบินออกนอกประเทศ 

แหล่งข่�วท่ีเป็นเจ้�หน้�ที่ประ 

จำ�สน�มบินเนปยีดอยืนยันเช่น

กันว่� เฟนส์เตอร์ขึ้นเครื่องบิน

ออกจ�กเมียนม�แล้ว แต่เข�

ไม่เผยจุดหม�ยปล�ยท�งของ

เที่ยวบินนั้น

เฟนส์เตอร์ซึ่งทำ�ง�นเป็น

บรรณ�ธิก�รจัดก�รให้สำ�นักข่�ว                                               

ท้องถิ่น ฟรอนเทียร์เมียนม� ม�                                            

น�นประม�ณ 1 ปี ถูกคุมขัง

น�น 176 วันนับตั้งแต่เข�โดน

เจ้�หน้�ที่เมียนม�จับกุมที่สน�ม

บินระหว่�งประเทศย่�งกุ้ง ขณะ 

เตรียมเดินท�งกลับบ้�นเกิด 

ร�ยง�นกล่�วด้วยว่� วัน

อังค�รน้ี เฟนส์เตอร์วัย 37 ปี 

มีกำ�หนดข้ึนศ�ลเพื่อไต่สวน

ข้อกล่�วห�กระทำ�คว�มผิด

ต�มกฎหม�ยก่อก�รร้�ยและ

ก�รปลุกระดมโค่นล้มอำ�น�จ

ปกครอง ซึ่งอ�จทำ�ให้เข�ถูกจำ�

คุกตลอดชีวิตห�กศ�ลตัดสินว่�

มีคว�มผิด

วันศุกร์ที่แล้ว เข�เพิ่งถูก

ศ�ลเมียนม�ตัดสินจำ�คุก 11 

ปี ในคว�มผิดฐ�นปลุกป่ันให้

ต่อต้�นทห�ร, สมรู้ร่วมคิดกับ

ก�รกระทำ�คว�มผิด และฝ่�ฝืน

กฎหม�ยคนเข้�เมือง 

แอนดรูว์ น�เชมสัน เพื่อน

ร่วมง�นของเข�ท่ีฟรอนเทียร์

เมียนม� กล่�วว่� ข่�วน้ีเป็น

ข่�วดีสำ�หรับทุกคนในครอบครัว

และเพื่อนของเข� แต่แน่นอน 

ว่�เฟนส์เตอร์ ไม่ควรต้องติดคุก

น�น 6 เดือนตั้งแต่แรก และ

นักข่�วเมียนม�ทุกคนท่ียังถูก

คุมขังก็ควรได้รับก�รปล่อยตัว

ทันทีเช่นกัน 

ยังไม่ชัดเจนว่�เหตุใดรัฐ                                           

บ�ลเมียนม�จึงตัดสินใจปล่อย                                              

ตัวเข� แต่ร�ยง�นบีบีซีกล่�ว                                                 

ว่� บิล ริช�ร์ดสัน อดีตเอกอัคร 

ร�ชทูตสหรัฐซ่ึงเดินท�งเยือน 

กรุงเนปยีดอและได้พบกับพลเอก

อ�วุโส มิน อ่อง หล่�ย เมื่อต้น

เดือนน้ี อ�จจะเจรจ�เพื่อขอให้

เมียนม�ปล่อยตัวนักข่�วผู้นี้ 

เอเอฟพีกล่�วว่� อดีต

ผู้ว่�ก�รรัฐนิวเม็กซิโกท่ีเป็น

นักเจรจ�ต่อรองช่วยเหลือตัว

ประกันสำ�เร็จในหล�ยประเทศ 

เคย เปิ ด เผย เมื่ อต้น เดื อนที่

ผ่�นม�ว่� กระทรวงก�รต่�ง

ประเทศสหรัฐขอร้องเข�อย่�

ไ ด้ ห ยิ บ ย ก ก รณี ข อ ง เ ฟนส์

เตอร์ขึ้นห�รือกับผู้นำ�เมียนม�

ระหว่�งก�รเยือน

ครอบครัวของเฟนส์เตอร์

เคยกล่�วกับส่ืออเมริ กันเม่ือ

เดือนสิงห�คมว่� เชื่อว่�เฟนส์

เตอร์ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่�ง

ถูกคุมขัง

เมียนม�อยู่ในภ�วะโกล�                                              

หลวุ่นว�ยนับตั้งแต่ทห�รก่อรัฐ 

ประห�รยึดอำ�น�จจ�กรัฐบ�ล

พลเรือนของน�งอองซ�น ซู

จี เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ องค์กร

สังเกตก�รณ์ท้องถิ่นประเมินว่� 

มีผู้ต่อต้�นรัฐประห�รเสียชีวิต

จ�กก�รปร�บปร�มของกอง

กำ�ลังฝ่�ยคว�มม่ันคงม�กกว่� 

1,200 คน 

สื่อมวลชนก็ตกเป็นเป้�                                                   

หม�ยก�รปร�บปร�ม ระหว่�ง

ที่รัฐบ�ลทห�รควบคุมก�รเผย                                                    

แพร่ข่�วส�ร, ปิดกั้นอินเทอร์ 

เน็ต และเพิกถอนใบอนุญ�ต

ของสื่อท้องถิ่น โดยกลุ่มรีพอร์ต

ติงอ�เซียนกล่�วว่� มีนักข่�วถูก

จับกุมม�กกว่� 100 คน และ

ขณะน้ีมีอย่�งน้อย 30 คนที่ยัง

ถูกคุมขัง.

เวลลิงตัน  • เผ่�เม�รีชนพ้ืนเมือง

ในนิวซีแลนด์ออกม�เรียกร้องเมื่อ

วันจันทร์ ขอให้ผู้ชุมนุมต่อต้�น

ก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่�นำ�ก�ร

เต้นฮ�ก�แบบค�เมท (Ka Mate) 

ม�เต้นระหว่�งประท้วง

เอเอฟพีร�ยง�นว่� Ngati 

Toa เผ่�ย่อยของเผ่�เม�รี ชน

พ้ืนเ มืองของนิวซีแลนด์ ซ่ึง

กฎหม�ยนิวซีแลนด์รับรองว่�เผ่�

น้ีเป็นผู้พิทักษ์วัฒนธรรมก�รเต้น

ฮ�ก�แบบค�เมท ซ่ึงมีก�รเต้น

ฮ�ก�แบบน้ีในก�รชุมนุมต่อต้�น

ม�ตรก�รควบคุมไวรัสโคโรน�

และบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อ

เร็วๆ น้ี ท่ีหน้�อ�ค�รรัฐสภ�ใน

กรุงเวลลิงตัน

ชนเผ่�น้ีซ่ึงมีสำ�นักง�นอยู่                                                    

นอกกรุงเวลลิงตัน ออกแถลงก�รณ์

เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิก�ยนว่� 

ขอประณ�มก�รเต้นฮ�ก�แบบ

ค�เมท เพื่อผลักดันและส่งเสริม

ก�รส่งส�รในเร่ืองก�รต่อต้�น

วัคซีนโควิด-19 เร�ขอยืนกร�น

ให้ผู้ประท้วงหยุดใช้สมบัติท�ง

วัฒนธรรมของเร�ในทันที

ก�รเต้นฮ�ก�ของเผ่�เม�รี

มีหล�ยรูปแบบ แต่ก�รเต้นฮ�ก�

แบบค�เมทท่ีนักกีฬ�รักบ้ีทีมช�ติ

นิวซีแลนด์ หรือท่ีเรียกว่� “ออล

แบล็กส์” เต้นก่อนก�รแข่งขันม�

ม�กกว่�หน่ึงศตวรรษ เป็นก�ร

เต้นฮ�ก�ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด

ก�รเต้นฮ�ก�ท่ีมีก�รกระ 

ทืบเท้�, กรอกต�, แลบล้ิน ได้

รับก�รอนุรักษ์ ไว้อย่�งม่ันคงใน

วัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ โดย

มีก�รเต้นฮ�ก�ในง�นสังคมท่ีมี

คว�มสำ�คัญ เช่น ง�นแต่งง�น

และง�นศพ

ก�รเต้นฮ�ก�แบบค�เมท

สร้�งสรรค์ข้ึนโดยเท เร�ป�ร�ฮ�  

หัวหน้�เผ่� Ngati Toa เมื่อร�ว

ปี 2363 เพื่อฉลองท่ีเข�หลบหนี

ม�จ�กเผ่�ศัตรูได้ระหว่�งสงคร�ม 

รัฐสภ�นิวซีแลนด์ผ่�น

กฎหม�ยรับรองให้เผ่� Ngati Toa 

เป็นผู้พิทักษ์ก�รเต้นฮ�ก�แบบ

น้ีในปี 2557 แต่ไม่มีบทลงโทษ

สำ�หรับผู้นำ�ก�รเต้นฮ�ก�แบบน้ี

ไปใช้ในท�งท่ีผิด

ก่อนหน้�น้ี ชนเผ่�น้ีเคย

ออกม�วิจ�รณ์เรื่องก�รเต้นฮ�ก�

แบบน้ีท่ีนำ�ม�ใช้ท�งก�รค้� รวม

ถึงมีก�รเต้นแบบเสียดสีหรือไม่

เค�รพต่อพิธีกรรมน้ี 

เฮลมุท มอดลิก หัวหน้�

เผ่� Ngati Toa วิจ�รณ์ผู้ชุมนุมต่อ

ต้�นวัคซีนท่ีนำ�ก�รเต้นฮ�ก�แบบ

ค�เมทไปใช้ว่� บรรพบุรุษของ

เร�ม�กม�ยต้องสูญเสียชีวิตจ�ก

โรคระบ�ดก่อนหน้�น้ี ทำ�ให้เผ่�

ของเร�เจ็บปวดม�ก เร�มีคว�ม

เห็นท่ีชัดเจนม�กว่� วัคซีนโควิด-

19 เป็นวิธีก�รป้องกันท่ีดีท่ีสุดท่ี

เร�มีอยู่ในขณะน้ี และสนับสนุน

ให้ครอบครัวของเร�ได้รับวัคซีน

อย่�งถ้วนหน้�.

เผ่�เม�รีวอนม็อบต้�นวัคซีนหยุดเต้นฮ�ก�

ร�ยง�นเอเอฟพีเม่ือวัน

จันทร์ที่ 15 พฤศจิก�ยน 2564 

อ้�งคำ�กล่�วของโฆษกรัฐบ�ล

ทห�รเมียนม�ในวันเดียวกันว่� 

แดนนี เฟนส์เตอร์ นักข่�วช�ว

อเมริกันซ่ึงถูกจับกุมเม่ือเดือน

พฤษภ�คม ได้รับก�รปล่อยตัว

แล้วและจะถูกเนรเทศออกจ�ก

เมียนม� 

“เร�ยืนยันได้ว่�เข�ได้รับ                                                       

เปิดเรียน • 

นักเรียนประถม

ศึกษาฟิลิปปินส์

นั่งเรียนภายใน

คอกพลาสติก

ตามมาตรการ

เว้นระยะห่าง

ที่โรงเรียน

ประถมลอง

กอสในจังหวัด                                  

ปันกาสินัน 

ในวันแรกที่

โรงเรียนกลับ

มาเปิดเมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน 

หลังปิดไปตั้งแต่

การระบาดของ

โควิด-19. 
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15กีฬา

‘มาโน’ เลือก 30 คน หลัง AFF กำาหนดการเดินทาง

หัวหมาก • มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย 

เตรียมส่งรายชื่อ 30 นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน 2020 ในวันที่ 24 พ.ย.นี้ สาเหตุดังกล่าวเป็น

เพราะมติในที่ประชุมของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) ที่ตัดสิน

ใจแล้วว่าการแข่งขันครั้งนี้จะแข่งขันในรูปแบบบับเบิล เพื่อปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของประเทศสิงคโปร์ และเพื่อให้

รัฐบาลสิงคโปร์ยกเว้นการกักตัว 14 วัน โดยมาโน โพลกิง กล่าวว่า 

“ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือในการปล่อย

ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2020 จาก

ที่ได้ลงทะเบียนเบื้องต้นไปทั้งหมด 70 คน อย่างไรก็ตาม สหพันธ์

ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และสิงคโปร์ ได้กำาหนดให้มีการส่งรายชื่อ

ผู้เล่น 30 คนสุดท้าย ภายในวันที่ 24 พ.ย.นี้ ด้วยเงื่อนไขในการ

เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 เราจะ

ต้องทำาการคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่น โดยเฉพาะในการ

แข่งขันฟุตบอลไทยลีกคงไม่สามารถเรียกนักกีฬาทั้ง 70 คน เข้ามา

รวมตัวกันได้ก่อนวันลงทะเบียนวันสุดท้าย แต่ผมก็เชื่อว่านักกีฬา 

30 คนสุดท้าย ที่เลือกก่อนการเดินทางในวันที่ 29 พ.ย. จะเป็น

ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุด และพร้อมที่จะสู้ศึกครั้งนี้” สำาหรับการแข่งขัน

ฟุตบอลเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 กำาหนดวันที่ 5-18 ธ.ค.2564

‘ปูนทอง’ หวด 45 นาที เข้ารอบ 2 หวดไอทีเอฟ

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 5 รายการ “ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เจ

ไฟว์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัด

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 

15 พ.ย.2564 เป็นเมนดรอว์วันแรก ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก 

ระหว่างนักหวดเยาวชนไทยด้วยกัน ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ เยาวชน

ทีมชาติไทย มืออันดับ 680 เยาวชนโลก และเป็นมือวางอันดับ 3 

ของรายการ ลงสนามพบ วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ ปรากฏว่า ปูน

ทองใช้ประสบการณ์หวดเอาชนะได้ 2-0 เซต 6-1, 6-0 ใช้เวลาแข่งขัน 

45 นาที ผ่านเข้ารอบ 2 พบ จาเดน เดวานดากาตัน จากอินโดนีเซีย ท่ี

ชนะ ดนุนัย ภู่เกษร 6-1, 6-1 ด้านประเภทหญิงเด่ียว รอบแรก กมร

วรรณ ก้อนศิลา นักหวดไทยวัย 15 ปี มืออันดับ 858 เยาวชนโลก และ

มือวางอันดับ 7 ของรายการ พบ ณิชารีย์ บัวเพ็ชร วัย 15 ปี จากไทย

เช่นกัน ปรากฏว่า สู้กันถึง 3 เซต และเป็นกมรวรรณท่ีแพ้เซตแรกไป

ก่อน พลิกกลับมาเฉือนเอาชนะได้ 2-1 เซต 3-6, 6-1 และ 6-1 ได้เข้า

รอบ 2 ไปพบกับ วิฮานา มานิคานธี นักเทนนิสจากอินเดีย ท่ีชนะ พิมพ์

ลภัส ลิม ลูกคร่ึงไทย-สิงคโปร์ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-1, 6-3 

‘แม็กซ์’ไม่ธรรมดา

กวาดถ้วยเดี่ยว-คู่

นานาชาติที่อียิปต์

โปรตุเกสแพ้คารังลุ้นเพลย์ออฟ

‘กมลชนก-พิมพ์พัณ’ ที่ 1 โตโยต้ากาซูเชียงใหม่

เชียงใหม่ • การแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซ “โตโยต้า กาซู เรซ

ซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2021” Spirit to push the limits สนามที่ 3 

เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.2564 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

จ.เชียงใหม่ ประเดิมด้วยรุ่นแรกด้วย วีออส เลดี้ วันเมคเรซ ที่มีนัก

แสดงสาว “มารี เบิร์นเนอร์” สังกัดโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม ลง

สนาม โดยอันดับ 1 กมลชนก บุญคร่ำา ทีม Sittipol Group, ที่ 2 กุล

นิภา อินทรศิริ  (Forteezza Racing Team), ที่ 3 สรัญญา กิจหว่าง 

(Skzic Tunebyaot Racing Team), รุ่นวีออส วันเมคเรซ เป็นการ

แข่งขันของนักแข่งหน้าใหม่ รวมถึงนักแสดงหนุ่ม “ปังปอนด์-อัคร

วุฒิ” สังกัดโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม และมีนักแข่งหญิงคนเดียวคือ 

นีเน่-เมฆรัชคีฏาก์  ผลปรากฏว่า อันดับ 1 อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ 

(B-quik Racing), ที่ 2 ณัฐนันท์ คฤโฆษ (Nexzter S-Oil By Super 

Oil Thailand), ที่ 3 บัณฑิต ลัดดาแย้ม (WISE & TKS Motorsport), 

รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ กับบทพิสูจน์ของกระบะสายพันธุ์แกร่ง 

ที่ 1 ปรม พวงงาม (Carzanova Racing Team) ที่นำาม้วนเดียวจบรับ

แชมป์แรกของตัวเองสำาเร็จ, ที่ 2 เขมรัช ขอนพุดซา (บุญธรรมออ

โต้เซอร์วิสอุตรดิตถ์ทีม) และที่ 3 พิตติพล พรหมโชติกุล (Nexzter 

paco racing team) ส่งท้ายที่รุ่นโคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วัน

เมคเรซ ที่ 1 พิมพ์พัณ หงษ์ปาน (Sittipol Group), ที่ 2 Kentaro 

Chiba, ที่ 3 สุรศักดิ์ ดาเก็ง (Nexzter Racing Team) สำาหรับสนาม

ที่ 4 แข่งวันที่ 4-5 ธ.ค.2564 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต 

‘ด.ช.พัทธพล’ แชมป์รุ่น 8 ปีรถคาร์ทโตโยต้า”

กรุงเทพฯ • โครงการ “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรน

นิ่ง 2021” ปีที่ 20 ที่เป็นความร่วมมือของ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ทรูวิช่ันส์ จำากัด 

(มหาชน) เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย. ที่สนามรถคาร์ท อีซี่คาร์ทด็อทเน็ต 

อาร์ซีเอ พระราม 9 สำาหรับกิจกรรมการฝึกอบรมรถคาร์ทสำาหรับ

เยาวชนอายุ 8-11 ปี เพื่อมุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์

นอกห้องเรียนที่หาไม่ได้จากที่อื่นๆ การรู้จักเคารพกติกาและกฎ

จราจร และได้สนุกกับการขับรถโกคาร์ท ในคอนเซ็ปต์ “สนุกและ

ปลอดภัย”  สอนให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องเครื่องหมาย

จราจรและกฎจราจร ที่เยาวชนได้เห็นในชีวิตประจำาวันตามสถาน

ที่ต่างๆ และภาคปฏิบัติในการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของรถโก

คาร์ท โดยผลการเรียนรู้ทดสอบจับเวลาในแต่ละกลุ่มอายุ มีดังนี้ 

รุ่น 8 ปี อันดับที่ 1 เด็กชายพัทธพล แก้วกาญจนเศรษฐ์ ทำาเวลาได้ 

36.757 วินาที ที่ 2 เด็กชายนิโคลัส ไฮน์ ทำาเวลาได้ 37.748 วินาที 

ที่ 3 เด็กชายพีรวัศ พีรภูติ ทำาเวลาได้ 38.223 วินาที ที่ 4 เด็กชาย 

องอาจ ศรีล้อม ทำาเวลาได้ 38.616 วินาที ที่ 5 เด็กหญิงชญาดา 

ลิขิตตชัย ทำาเวลาได้ 39.195 วินาที โดยกลุ่มอายุ 8 ปี ที่ทำาเวลาดี

ที่สุด 15 อันดับแรกจะได้เข้าเรียนคอร์สแอดวานซ์ต่อเนื่อง ในวัน

ที่ 28 พ.ย.2564. 

ไทยคว้าแชมป์โลกเปตองทีมหญิง8สมัย

‘ค็อกรัก’แรงปลายซิวสวิงฮิวสตัน

ไม่รอด • เดอวอนเต แคมพ์เบลล์ (เบอร์ 59) ทีมรับของ กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส หลุดเข้าไปแซก รัสเซลล์ วิลสัน ควอเตอร์แบ็กของ ซีแอตเติล 

ซีฮอว์กส์ ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล ที่แลมโบฟิลด์ ในกรีนเบย์ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเจ้าบ้านแพ็กเกอร์สชนะไป 17-0

ลิสบอน • คริสเตียโน โรนัลโด ท่ีกำาลังลุ้นจะทาบสถิติลงเล่นฟุตบอลโลก

รอบสุดท้าย 5 สมัยยังต้องรอต่อไป หลังเซอร์เบียบุกมาชนะโปรตุเกส

ถึงลิสบอน 2-1 คว้าตั๋วเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้ายที่

กาตาร์แน่นอนแล้ว จากการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา

แชมป์โลกทีมหญิง • ทีมเปตองสาวไทย (ทองสี ตะมะโคตร, พันธ์

ทิพา วงศ์ชูเวช, นันทวัน เฟื่องสนิท และอัมพวัน สุวรรณพฤกษ์) 

สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 8 ให้ไทยในประเภททีม

หญิง หลังพลิกกลับมาแซงชนะฝรั่งเศสสุดมันส์ 13-12 ในเกมรอบ

ชิง การแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก 2021 ประเภททีมหญิง ที่เมือง

ซานตา ซูซานนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2564 

สเปน • การแข่งขันเปตองชิง

แชมป์โลก 2021 ประเภททีมหญิง 

ที่เมืองซานตา ซูซานนา ประเทศ

สเปน โดยมี 36 ชาติเข้าร่วม

ชิงชัย ล่าสุดเมื่อ 14 พ.ย.ที่ผ่าน

มา (เวลาท้องถิ่น) แข่งขันเป็นวัน

สุดท้าย โดยนักกีฬาแม่นลูกเหล็ก

ไทยกรุยทาง ผ่านเข้ามาถึงรอบ

ก่อนรองชนะเลิศได้ถึง 2 ทีม

ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีม

ไทย 1 ทีมแชมป์โลก 2019 ท่ีมี                      

ทองสี ตะมะโคตร, พันธ์ทิพา

วงศ์ชูเวช, นันทวัน เฟื่องสนิท 

และอัมพวัน สุวรรณพฤกษ์ ต้อง

ออกแรงเหนื่อย กว่าจะเอาชนะ

เดนมาร์กไปได้ด้วยสกอร์ 13-11 

ผ่านเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือกกับ

ไทย 2 ท่ีมี สุนิตรา พ่วงอยู่, ลลิตา                

เชี่ยวชาญ, วัลวิภา ดารารัตน์ 

และจีระวรรณ กัลยา ซึ่งเอาชนะ

มาดากัสการ์ รองแชมป์โลก เมื่อ

ปี 2017 ไปด้วยสกอร์ 13-6

เกมรอบรองฯ เป็นทีมไทย 

1 ที่เหนือกว่าและนิ่งกว่า อาศัย

ประสบการณ์และความเก๋า โยน

เอาชนะไป 13-0 ทำาให้ไทย 1 

ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์โลกทีม

หญิงอีกหนึ่งสมัยกับฝรั่งเศส ชาติ

ต้นตำารับกีฬาเปตอง ด้านไทย 2 

แม้จะพ่ายแพ้ในเกมนี้ แต่ยังได้

เหรียญทองแดงติดมือเป็นรางวัล

ปลอบใจ

เกมในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อ

ช่วงดึกวันที่ 14 พ.ย.64 ตาม

เวลาไทย ไทยสู้กับฝรั่งเศสอย่าง

สนุก โดยตลอดเกมผลัดกันนำาและ                                       

ตาม ซึ่งก็เป็นฝรั่งเศสที่จ่อแชมป์                                     

ขึ้นแท่นนำาก่อน 12-11 แต่สุด 

ท้ายเป็นไทยที่กลับมาทำาคะแนน

แซงเอาชนะไปได้ 13-12 ป้องกัน

แชมป์โลกเอาไว้ได้อีกสมัย พร้อม

กับขยับสถิติคว้าแชมป์โลกประ 

เภททีมหญิงเป็นสมัยที่ 8 มาก

ที่สุดในโลก

สรุปประเภททีมหญิง ไทย

คว้ารวม 1 เหรียญทอง จากทีม

หญิง ไทย 1, กับ 1 เหรียญเงิน 

จากชูตติ้งหญิง และ 1 เหรียญ

ทองแดง จากทีมหญิงไทย 2 โดย

ทีมเปตองไทยยังเหลือโปรแกรม

ลงชิงชัยอีก 2 รายการ ประเภท

ทีมชายและชูตติ้งชาย วันที่ 19-

21 พ.ย.64 ที่เมืองซานตา ซูซาน

นา สเปนเช่นเดิม โดยประเภท

ทีมชาย ไทยส่ง 4 นักกีฬา ประ 

กอบด้วย ธนากร สังข์แก้ว, เอกรินทร์ 

แก้วลา, อนุพงษ์ คำาฟู และรัชตะ 

คำาดี ร่วมชิงชัย พร้อมวาง “คอน

โด” ธนากร สังข์แก้ว ลงแข่งขัน

ในประเภทชูตติ้งชาย

นายไกรสีห์ กรรณสูต นา 

ยกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประ 

เทศไทย เผยว่า พอใจกับผลงาน

ของนักเปตองทีมหญิงที่สามารถ

คว้ามาได้ 1 ทอง 1 เงิน และอีก                     

1 ทองแดง ถือว่าทะลุเป้าที่ตั้ง

ไว้ 1 ทอง จากประเภททีมหญิง 

ซึ่งความสำาเร็จในครั้งนี้ ขอขอบ                

คุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ 

เทศไทย (กฟผ.) ผู้สนับสนุนหลัก

ของสมาคมกีฬาเปตอง และการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่

ให้การสนับสนุนสมาคมด้วยดีมา

ตลอด สำาหรับประเภททีมชายที่

จะลงแข่งขันต่อไป ยังตั้งเป้าว่า

จะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่ง

สำาหรับนักเปตองทีมหญิง                                             

ชุดแชมป์โลก จำานวน 12 คน 

โค้ชอีก 1 คน จะกลับถึงสนามบิน                                                

สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EK186 

วันที่ 16 พ.ย. เวลา 12.30 น. 

หลังจากนั้นนักกีฬาทั้ง หมดจะ

ต้องเข้ากักตัวที่โรงแรมทันที เพื่อ

ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 2019 จำา                                            

นวน 1 วัน อย่างเคร่งครัดตาม                                         

มาตรการของศูนย์บริหารสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไว 

รัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หากว่า

นักกีฬาคนไหนมีผลตรวจเป็นลบ

จะสามารถกลับบ้านได้ทันที.

อียิปต์ • การแข่งขันเทนนิสเยาวชน

นานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “เจ

โฟร์ ไคโร 2021” ที่ประเทศอียิปต์ 

เมื่อคืนวันท่ี 14 พ.ย.2564 ประเภท

ชายเด่ียว รอบชิงชนะเลิศ “แม็กซิ” 

แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ นักเทน 

นิสเยาวชนไทย วัย 17 ปี ลูกครึ่ง

ไทย-ออสเตรเลีย มืออันดับ 348 

เยาวชนโลก และเป็นมือวางอัน 

ดับ 2 ของรายการ ชนะ โซรัน ลู

ดอสกี นักหวดจากเซอร์เบีย มือ

อันดับ 328 เยาวชนโลก และมือ

วางอันดับ 1 ของรายการ 2-0                                       

เซต 6-4, 6-3 ได้แชมป์ชายเด่ียว 

พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชน

โลก 60 คะแนน ส่วนรองแชมป์

รับ 36 คะแนน

ส่วนประเภทชายคู่ รอบ

ชิงชนะเลิศ แม็กซิมัสจับคู่กับ ฮุส

เซน เอล ทาวิล จากอียิปต์ เป็น

คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 

เอาชนะคู่ของ เอลดิน ฮูเซโนวิช 

และอามาร์ ฮูเซโนวิก จากนอร์ท 

มาซิโดเนีย 2-0 เซต 6-2, 6-0 ได้

แชมป์ชายคู่อีกรายการ พร้อมคะ                                                   

แนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 45 คะ 

แนน รองแชมป์รับ 27 คะแนน

จากผลงานดังกล่าว สำา    

หรับแชมป์ประเภทชายเดี่ยว นับ

เป็นการคว้าแชมป์รายการที่ 3 

ของแม็กซิมัส หลังจากผ่านเข้าชิง

ชนะเลิศมาแล้ว 5 ครั้ง นับตั้งแต่

เริ่มเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันในระ  

ดับไอทีเอฟ จูเนียร์ เมื่อปี ค.ศ.

2018 ส่วนแชมป์ประเภทชายคู่ นับ                                                      

เป็นแชมป์รายการที่ 2

แม็กซิมัสเปิดเผยว่า ก่อน

หน้าน้ีด้วยปัญหาสถานการณ์ โค

วิด-19 ทำาให้ไม่ได้แข่งขันมานาน 

และหลังจากตัดสินใจเดินทางไป

แข่งขันที่ต่างประเทศ ในช่วง 3                                          

เดือนท่ีผ่านมา แทบไม่ชนะเลย แต่ 

ก็ไม่ยอมแพ้ พยายามสู้ต่อ และใน

ท่ีสุดก็สามารถทำาได้ เหมือนปลด

ล็อกตัวเอง ดีใจมากท่ีได้แชมป์ ทำาให้

มีกำาลังใจในการแข่งขันต่อไปขอ                                                                                

ขอบคุณสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทย และ PTT หรือ 

ปตท.ที่ให้การสนับสนุน. 

เทกซัส • เจสัน ค็อกรัก มาแรง                                         

ในช่วง 9 หลุมสุดท้ายของเมมโม 

เรียลพาร์ก กด 4 เบอร์ดี้ติดต่อกัน

ก่อนจบรอบสุดท้าย 5 อันเดอร์

พาร์ 65 ก่อนคว้าชัยชนะ 2 สโตรก                                      

ในศึกยูเอสพีจีเอทัวร์รายการฮิวส                                                      

ตัน โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 7.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

245 ล้านบาท ในเทกซัส สหรัฐ 

อเมริกา เมื่อวันท่ี 15 พ.ย.ท่ีผ่านมา   

เจสัน ค็อกรัก ทำาสกอร์

รวม 4 วัน 10 อันเดอร์พาร์ 270 

ซ่ึงทำาให้นักกอล์ฟอเมริกันคว้าแชมป์

พีจีเอทัวร์เป็นรายการที่ 3 ในรอบ 

12 เดือนกว่า  

เขาคว้าแชมป์ยูเอสพีจีเอ

ทัวร์รายการแรกในชีวิต ในราย การ

ซีเจคัพท่ีชาโดว์ครีกในลาสเวกัส                                                                    

เมื่อเดือนตุลาคม 2020 และเมื่อ

เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาคว้าแชมป์

โคโลเนียลในฟอร์ทเวิร์ธท่ีเทกซัส  

“ขอบคุณพระเจ้าที่ผมยัง

ยืนอยู่ตรงนี้” ค็อกรักกล่าว โดย

ในช่วงเช้าของวันเสาร์เขาต้องลง

มาเก็บการแข่งขันรอบ 2 ให้จบ 

ซึ่งเขาเล่น 7 หลุมที่เหลือด้วยการ

ตีเกินไปถึง 7 โอเวอร์พาร์ ทำาให้

ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันตาม

หลังผู้นำา 10 สโตรก 

ค็อกรักออกสตาร์ทรอบสุด                                       

ท้ายด้วยการตามหลัง สกอตตี                                       

เชฟเฟลอร์ ผู้นำาอยู่ 2 สโตรก ก่อน

เปิดฉากอย่างร้อนแรงด้วยเบอร์ด้ี

ระยะ 2 ฟุตที่หลุม 3 ตามด้วยการ

แท็ปอินเบอร์ดี้ที่หลุม 4 

หลังจากไปพลาดออกโบกี้

ที่หลุม 6 ค็อกรักกลับมาร้อนแรง

อีกครั้งในช่วง 9 หลุมสุดท้ายเริ่ม

ด้วยการพัตต์เบอร์ดี้ระยะ 12 ฟุต 

ลงไปที่หลุม 13 ตามด้วยเบอร์ดี้

พัตต์ระยะ 23 ฟุตที่หลุม 14 

เขาได้เบอร์ด้ีท่ีหลุม 15 และ 

16 จากการพัตต์ระยะ 6 และ 5 

ฟุตตามลำาดับ พร้อมขยับขึ้นไป

เป็นอันดับ 1 บนลีดเดอร์บอร์ด 

ทางด้านเชฟเฟลอร์ นัก

กอล์ฟมือ 21 ของโลก ซึ่งเป็น

หนึ่งในตัวเลือกของกัปตันทีมยู

เอสไรเดอร์คัพชุดคว้าชัยชนะเมื่อ

เดือนกันยายนท่ีผ่านมาน้ันมาแผ่ว

เองในช่วง 9 หลุม หลังจากการ

เสีย 3 โบกี้ และเขายังต้องตาม

ลุ้นแชมป์พีจีเอทัวร์รายการแรก

ในชีวิตต่อไปหลังจบรอบสุดท้าย

เข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 69

เชฟเฟลอร์จบอันดับ 2 ร่วม

ด้วยสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 272 

เท่ากับ เควิน ทเวย์ ที่ในรอบ

สุดท้ายตีเข้ามาอีก 2 อันเดอร์

พาร์ 68.

สเปนและโครเอเชียเป็นอีก 

2 ชาติที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุด 

ท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก 

2022 ที่กาตาร์จะเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง

ต้องขอบคุณชัยชนะ 1-0 เหนือ

สวีเดนและรัสเซียในวันเดียวกัน

คริสเตียโน โรนัลโด เป็น

เจ้าของสถิติลงเล่นในฟุตบอลชิง

แชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร รอบ

สุดท้ายมาแล้ว 5 สมัย และกำาลัง

ลุ้นจะลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบ

สุดท้าย 5 สมัยเช่นเดียวกัน ซึ่ง

โอกาสค่อนข้างสดใส เมื่อ เรนา

โต ซานเชส ซัดให้เจ้าบ้านออกนำา

ตั้งแต่นาทีที่ 2 ของการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่

เหลือเป็นเซอร์เบียที่ครองเกมได้

เหนือกว่า และดูซาน ทาดิช ก็

ซัดประตูตีเสมอทำาสำาเร็จในนาที

ที่ 33 ในขณะที่โรนัลโดนั้นเงียบ

ตลอดทั้งเกม โดยไม่มีลุ้นที่จะทำา

ประตูที่ 88 ในชีวิตของเขาเลย

เกมทำาท่าจะจบลงด้วยผล

เสมอ แต่เป็น อเล็กซานดาร์ มิ

โตรวิช ที่ทำาประตูชัยให้เซอร์เบีย

ในช่วงทดเวลาเจ็บ เป็นการแก้ตัว

หลังจากเมื่อปีเศษๆ ที่ผ่านมา มิ

โตรวิชเป็นซาตานของแฟนบอล

เซอร์เบีย เพราะเขาเป็นคนเดียว

ที่ยิงลูกโทษไม่เข้าแพ้สกอตแลนด์ 

จนเซอร์เบียไม่ได้เข้าไปเล่นในยูโร 

2020 รอบสุดท้าย 

มิโตรวิช กองหน้าจากฟูแลม

ผู้ โขกประตูชัยให้เซอร์เบีย กล่าว

ว่า “มันเป็นเกมที่น่าทึ่งมาก วันน้ี

พวกเราเป็นทีมท่ีเล่นได้ดีกว่า พวก

เราทำาได้เหนือกว่าพวกเราในทุกๆ 

ด้าน”

ชัยชนะทำาให้เซอร์เบีย คว้า

แชมป์กลุ่มเอ คว้าต๋ัวเข้าไปเล่นใน                                          

ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ส่วนโปร                                     

ตุเกสต้องไปลุ้นเพลย์ออฟในเดือน

มีนาคมหากต้องการรักษาสถิติผ่าน 

เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของราย 

การเมเจอร์ทุกรายการนับต้ังแต่ฟุต 

บอลโลก 1998 เป็นต้นมา

“พวกเราต้องขอโทษแฟน                                                

บอลโปรตุเกสทุกคน แต่ทีมของผม

จะต้องผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลก                                                           

รอบสุดท้าย นั่นเป็นการรับประ 

กัน” เฟอร์นานโด ซานโตส โค้ช

ของโปรตุเกสกล่าว

ซานโตสกล่าวต่อว่า “ตอน

นี้พวกเราต้องเตรียมตัวเป็นอย่าง

ดีเพ่ือท่ีจะเอาชนะคู่แข่งของเราใน

เดือนมีนาคมท่ีจะถึงน้ีเพ่ือคว้าต๋ัว                                                 

ไปกาตาร์ แต่ท่ีสำาคัญคือผมเชื่อม่ัน

ในบรรดาผู้เล่นของผมอยู่เสมอ”

สเปนก็หลีกเล่ียงการไปเตะ

เพลย์ออฟสำาเร็จจากประตูโทนของ 

อัลวาโร โมราตา ในช่วง 4 นาที

สุดท้ายของการแข่งขันเฉือนชนะ

สวีเดน 1-0 ในการแข่งขันท่ีเซบียา 

ทำาให้สเปนคว้าแชมป์กลุ่มสำาเร็จ

“ด้วยความสัตย์จริง นี่เป็น

งานที่หนักมากที่ผมต้องแบกรับ

เอาไว้” หลุยส์ เอ็นริเก กุนซือทีม

ชาติสเปนกล่าว “มันเป็นความ

กดดันมหาศาลสำาหรับแมตช์เหล่า

นี้ที่ผู้คนคิดว่าเราจะสามารถเอา 

ชนะได้ง่ายกว่าในยูโรหรือเนชั่นส์

ลีก”

โครเอเชีย ซ่ึงเล่นในบ้าน

ก็ต้องรุกถึงช่วงท้ายเกมกว่าจะได้

ประตูชัยจากการทำาเข้าประตูตัว

เองของ ฟิโอดอร์ คุดเรียชอฟ เฉือน                                                  

ชนะรัสเซีย 1-0 คว้าแชมป์กลุ่ม

พร้อมสิทธ์ิเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย

“มันเป็นแมตช์ที่ยากตั้งแต่

เร่ิมต้น เนื่องจากฝนท่ีตกลงมา แต่

พวกเราก็ไม่เคยยอมแพ้ เราเล่น

กันด้วยความอดทน และผมก็คิด

ว่าเราสมควรจะเป็นผู้ชนะ พวก

เราเป็นทีมที่ดีที่สุดของกลุ่ม” ลูกา 

โมดริช กัปตันทีมโครเอเชียกล่าว

ในที่สุด.

ต้นสัปดาห์เริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวของ

วงการกอล์ฟระดับนานาชาติ เริ่มกันที่ยูเอสพีจีเอทัวร์

ที่ถือว่าเป็นทัวร์นัมเบอร์วันของโลก สุดสัปดาห์ที่ผ่าน

มาไปเล่นกันที่ เมมโมเรียลพาร์ก กอล์ฟคอร์ส ในฮิว     

สตัน รัฐเทกซัส ในรายการ ฮิวสตัน โอเพ่น ซึ่งชัยชนะ

ตกเป็นของ เจสัน ค็อกรัก หนุ่มอเมริกันที่ทำาสกอร์รวม 

4 วัน 10 อันเดอร์พาร์ 270 คว้าชัยชนะ 2 สโตรก  

เป็นการคว้าแชมป์พีจีเอทัวร์รายการที่ 3 ในชีวิตต่อ

จาก ซีเจคัพ ที่ ชาโดว์ครีก ในลาสเวกัส เมื่อเดือน

ตุลาคม 2020 และ โคโลเนียล ในฟอร์ทเวิร์ธ ที่เทกซัส 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา..••..ฝั่งกอล์ฟสตรีเป็น 

แอลพีจีเอ เพลิแกน แชมเปียนชิพ ที่สนาม เพลิแกน 

กอล์ฟคลับ ในเมืองเบลแอร์ รัฐฟลอริดา ซึ่งกว่าจะได้

แชมป์ต้องดวลซัดเดนเดธเพลย์ออฟกันถึง 4 คน แต่

แค่เพียงหลุมแรก เนลลี คอร์ดา นักกอล์ฟมือ 1 ของ

โลก วัย 23 ปี ชาวอเมริกัน ที่เก็บเบอร์ดี้ระยะ 12 ฟุต

ลงไปที่หลุมแรกของการเพลย์ออฟ เฉือนชนะ เล็ก

ซี ธอมป์สัน สาวอเมริกัน, คิม เซย์ยัง จากเกาหลีใต้ 

และ ลิเดีย โค อดีตมือ 1 โลกจากนิวซีแลนด์ไปแบบ

สนุก..••..เลดีส์ยูโรเปียนทัวร์เป็นกอล์ฟประเภททีม 

อรามโก ทีม ซีรีส์-จิดดาห์ ในซาอุดีอาระเบีย ทีมปีเดอร์

เซนซึ่งผู้เล่นประกอบไปด้วย เอมิลี คริสติน ปีเดอร์

เซน, ฮันนาห์ เบิร์ก, คริสตา บักเกอร์ และนักกอล์ฟ

สมัครเล่น อาห์เหม็ด อัล ซูบาอี คว้าแชมป์ไปครอง

ด้วยสกอร์รวม 51 อันเดอร์พาร์ ขณะที่ประเภทบุคคล 

เปีย บับนิก นักกอล์ฟสาวจากสโลวีเนีย เก็บเบอร์ดี้

ที่หลุม 18 คว้าแชมป์ไป ขณะที่ “น้องจีน” อาฒยา 

ฐิติกุล ของเราจบอันดับ 6 ร่วม แต่คว้าแชมป์เรซ ทู 

คอสตา เดล ซอล 2021 นักกอล์ฟทำาเงินของแอลอีที

ไปแน่นอนแล้ว..••..ส่วนในประเทศไทยไม่มีใครแรง

เกินคนนี้ สดมภ์ แก้วกาญจนา หนุ่มวัย 23 ปี จาก

นราธิวาส ที่เพิ่งคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

รายการที่ 3 ติดต่อกันในรายการ สิงห์ คลาสสิก 2021 

ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามรอยัลฮิลล์ส 

กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก นับเป็นการ

คว้าแชมป์รายการที่ 4 จากการลงเล่น 5 รายการหลัง

สุด มีใครแรงกว่านี้บอกหน่อย..••..ปิดท้ายด้วยไทย

แอลพีจีเอกับรายการใหม่เอี่ยม บีจีซี-เบทาโกร ไทย

แอลพีจีเอ ซูเปอร์ 6 แมตช์เพลย์ 2021 ที่เล่นกันทั้ง

สโตรกเพลย์ ก่อนจะคัดตัวมาเล่นแบบแมตช์เพลย์ 

6 หลุม ซึ่งชัยชนะตกเป็นของ ชลดา ชยณรรย์ โชว์

ฝีมือสมราคามือวางอันดับ 1 จากรอบสโตรกเพลย์ 

เบียดชนะ ยุพาภรณ์ กวินปกรณ์ 1 อัป ในรอบชิง

ชนะเลิศคว้าแชมป์ไปครองในการแข่งขันที่สนาม

กอล์ฟหลวงหัวหิน หนึ่งในสนามระดับตำานานของ

ประเทศไทย..••

 พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ร่วมยินดี • อานันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักงานฝ่ายส่งเสริมกีฬา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำากัด และธนบูรณ์ ชนะรัตน์ โสภณ ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ส ร่วมยินดีกับ สดมภ์ แก้ว

กาญจนา ที่คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ “สิงห์ คลาสสิก 2021 ที่สนามรอยัลฮิลล์ส 

จ.นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้
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เคารพส าบันหลัก

และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางเขม

ขน โดยมีเจาหนาที่ทั้งในและนอกเคร�องแบบ

ประจําตามจุดตาง  โดยเฉพาะเสนทางผานของ

นายก  และ ครม. โดยในหลายจุดปายตอนรับ  

พล.อ.ประยุทธที่ติดตั้งไวถูกทําลายเสียหาย ซึ่ง

เจาหนาที่ไดเรงแกไข  

ในเวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธพรอม

คณะเดินทางถึง ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ เพ�อ

ตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาประสิทธิภาพการใหความ

ชวยเหลือและสรางความปลอดภัยทางการทอง

เที่ยว พรอมชมการสาธิตเหตุการณจําลองการ

ชวยเหลือนักทองเที่ยว โดยนายก  กลาวตอน

หนึ่งวา อยากฝากวาบานเมืองเจริญเติบโตไป

มากแลว และที่ประกาศเปดประเทศตั้งแตวัน

ที่ 1 พ.ย. ทุกคนทราบดีวาเปนการประกาศ

บนพ้ืนฐานความเสี่ยงสูงสุด ก็ตองขอบคุณคน

ไทยที่เกี่ยวของ ทั้งขาราชการ ทองถิ่น  ทหาร 

ตํารวจ และประชาชนที่รวมมือจนเกิดวันนี้ขึ้น

มาได และทราบวานักทองเที่ยวกวาแสนคนจอง

มาเที่ยวประเทศไทย และคาดวาจะมีมากกวานี้

ในหลายแสนและหลักลานในโอกาสตอไป

จากนั้นนายก  ไดพบปะสมาคมกลุมแม

บาน จ.กระบี่ที่มารอใหการตอนรับ พรอมกลาว

ย้ําใหรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเชิญ

ชวนใหรองเพลงบานเกิดเมืองนอนรวมกัน 

พล.อ.ประยุทธยังกลาววา วันนี้มาเยี่ยม

ประชาชนภาคใตฝงอันดามัน คิดถึงเสมอ

มา และดีใจที่ ไดเห็นการแตงกายในชุดทอง

ถิ่น  ประเทศไทยมีความหลากหลาย อัตลักษณ

ประเพณีเปนสิ่งสําคัญ ยืนยันวาประเทศไทยมี

ศักยภาพในการทองเที่ยว และการเปดประเทศ

แมมีความทาทายสูง ประกาศแลวตองทําใหได 

ระหวางนี้นายก  ไดพูดคุยกับเด็ก

นักเรียนจากโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด

กระบี่ วาขอใหสงสัยในเร�องที่เปนประโยชน อยา

ไปสงสัยในเร�องที่ไมเปนประโยชนกันมากนัก วัน

นี้รัฐบาลสงเสริมธุรกิจสตรี  สนับสนุนเอสเอ็มอี

ใหเกิดความเขมแข็ง รัฐบาลดูแลทุกกลุม วัน

หนาโตมาจะมาแทนลุง วันนี้ลุงคิดใหลวงหนา 

บางอยางตองใชเวลาศึกษารับฟงความคิดเห็น 

ถาออกมาไมไดก็ทําอะไรไมไดทั้งหมด เพราะ

เราเปนประชาธิปไตยตองรับฟงประชาพิจารณ

ในส่ิงที่เปนประโยชน อะไรที่เปนประโยชนกับ

พื้นที่ก็ดําเนินการ แตถาไมเห็นดวยอยูตลอดมัน

ก็จะไปไมได  อาจารยตองสอนใหเด็กนักเรียน

มีกระบวนการในความคิด วิสัยทัศน และเด็ก

ทุกคนตองมีกระบวนการคิดในสมองของตนเอง

และมีวิสัยทัศน นายก  เองก็มีกระบวนการใน

ความคิด ซึ่งตองมีขั้นตอน นักเรียนตองเรียนรู

และอานหนังสือใหเยอะ บานเมืองเราไมไดดอย

กวาใคร คนของเราก็ไมไดดอยไปกวาใคร เพียง

แตตองคิดใหเปนและทําในสิ่งท่ีเปนประโยชน

กับบานเมือง ตองเคารพในสถาบันหลักของชาติ 

ประเทศไทยนั้นคือประเทศไทย

“ผมย้ํากี่ที  วันนี้คือประเทศไทย เกิดที่นี่ 

หากินที่นี่และตายกันที่นี่  เราอยาทําลายสิ่งที่มี

อยูแลว สรางสิ่งที่มีอยูแลวไปสูการพัฒนาที่ดีใน

อนาคตจะดีกวา ผมฝากไวแคนี้” นายก  กลาว

ท้ังนี้ นายก  กลาวระหวางดูการสาธิต

ปนหนาผาจําลองวา วันหนาถามีการเลือกตั้ง 

คนที่มาเลือกตั้งจะตองขึ้นหอสูงดวยจุดระดับ

ความเสียวสุด 34 ฟุต

ในเวลา 11.30 น. ที่ศูนยการเรียนรู

วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ ต.ปากน้ํา 

อ.เมืองกระบี่ พล.อ.ประยุทธเปนประธานในพิธี

เปดศูนยจําหน�ายผลิตภัณฑชุมชน สินคา O OP 

อันดามัน  ( M  O OP HOP) 6 จังหวัด 

(ระนอง, ภูเก็ต,  พังงา, กระบี่, ตรัง และสตูล) 

โดยนายก  ไดเดินเยี่ยมชมศูนยและไดอุดหนุน

สรอยไขมุกและกระเปาถือหนังปลากระเบนไป

เปนของขวัญปใหมใหนางนราพร จันทร โอชา 

ภริยาดวย 

ผูส�อขาวรายงานวา จุดดังกลาวมีประชาชน

และกลุมผูสนับสนุนถือปายรอตอนรับนายก  

อาทิ เครือขายสหพันธเกษตรกรและขาราชการ

จังหวัดสตูล, เครือขายเกษตรกรชวยชาติ ชู

ปายสนับสนุนโครงการสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พรอมขอความ 

ลุงตูสู  ลุงปอมสู  นอกจากนี้ยังมีประชาชน

ชูปายขอความ “รักลุงตู” “ลุงตูอยูยาวไปเลย”  

“ชาวบานชอบโครงการคนละครึ่ง”  พรอม

ตะโกนวา  ลุงตูน�ารัก ขณะเดียวกันยังมีกลุมผู

รวมพัฒนาชาติไทยภาคใตสวมหมวกสัญลักษณ

ดาวแดงมาตอนรับ พรอมชูปายคัดคานการ

แกไขก หมายมาตรา 112 และมาตรา 116 

และสนับสนุนใหนายก  บริหารปญหาของ

ประเทศตอ

ในเวลา 13.40 น. ที่ชุมชนทองเที่ยวบาน

คลองหรูด (คลองน้ําใส) ต.หนองทะเล อ.เมือง

กระบี่ คณะ พล.อ.ประยุทธตรวจเยี่ยมวิถีชีวิต

ชุมชนทองเที่ยว ต.หนองทะเล โดยมีชาวบาน

มาถือปายรอตอนรับ อาทิ  “เปนกําลังใจใหทาน

นายก ”, “รักลุงตู” และ “ดีใจที่นายกมาเยี่ยม”  

พรอมตะโกนวา “รักลุงตูคะ  เปนกําลังใจให 

นายก ” โดยทันทีที่เดินทางมาถึง นายก  ได

เยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑของดีชุมชน อาทิ น้ํา

พริกกุ้งเสียบ, ข้าวยําทรงเครื่อง, ข้าวเหนียว

สังขยาและสับปะรดกวน โดยนายก   ชิมนํ้า

พริกกุงเสียบพรอมยกนิ้วใหวา “อรอยมาก”

จากนั้นนายก  ไดสวมบทเชฟโชวทําโรตี

และชิมโรตีพรอมระบุวา  “ผมกินไดหมดทุกภาค 

ดูแลคนทุกภาค ดูแลคนทั้งประเทศ ขอใหสะอาด

แลวกัน” นายก  ยังพูดเสียงดังชมวา “หรอยจัง

ฮู สุดยอด” จากนั้นนายก  ไดชิมกาแฟโบราณซึ่ง

รอนมากจึงลวกปากเล็กนอย กอนที่นายก   จะ

รีบบอกวารอน  พรอมหาที่วางแกว เรียกเสียง

หัวเราะจากชาวบานไดไมนอย นอกจากนั้นได

เขียนลายเซ็นบนภาพวาดผาบาติก และถายภาพ

เปนท่ีระลึกบริเวณสะพานจุดชมวิวรวมทั้งภาพ

เดี่ยว และกลาวอยางอารมณดีวา “ถาใหดีกวา

นี้ น�าจะเอากางเกงวายน้ําขาสั้นมาสักตัว” และ

กอนที่นายก  จะขึ้นรถไปจุดถัดไปไดมีการเปด

เพลงบานเกิดเมืองนอน  โดยนายก  ไดกลาววา 

ฟงเพลงนี้แลวนายก  มีกําลังใจ พรอมทําใหทุก

อยาง ขอเวลาแกไขปญหาใหได

ผูส�อขาวรายงานวา จังหวะที่นายก  นั่ง

รถเพ�อที่จะเดินทางไปยังจุดตอไปไดยกมือเคาะ

ตามจังหวะเพลง พรอมกลาวดวยน้ําเสียงหนัก

แน�นกับชาวบานที่มาสงวา ขอใหชวยกันรอง

หน�อย และหนึ่งในชาวบานที่เปน อสม.กลาว

กับนายก วา “พวกเรา อสม.รักทานนายก  นะ

คะ” โดยนายก  กลาววา “ ” พรอมกลาววา 

“เราแลกเลือดเนื้อมาเพ�อแผนดินผืนนี้ ภาคใตนี้ 

ขอใหรักษาไวใหได ขวานทองอยูกับชาติ ศาสน  

กษัตริย และประชาชนตลอดไป จําคําพูดผมไว”

ขณะที่ในเวลา 14.00 น. ที่อาวนางแลนด

มารก ต.อาวนาง อ.เมืองกระบี่ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ

จะเดินทางเปนประธานในพิธีเปดแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติตอนรับนักทองเที่ยว โดยกอนที่นา

ยก  จะมาถึง กลุมกระบี่ไมทนจํานวน 5 คน ไดจัด

กิจกรรมชูปายตอตานรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ 

นอกจากนี้ ไดมีการไลฟผานเฟซบุกเชิญมวลชนให

มารวมตัวกันทํากิจกรรมไมเอา พล.อ.ประยุทธ

ดวย ซึ่งเจาหนาที่ ไดเขามาตรวจสอบ กอนจะ

ยึดถุงสีผสมน้ํามันสนหลายถุงในรถ และเชิญตัว

ทั้งหมดไปสอบปากคําที่ สภ.อาวนาง 

และในเวลา 15.00 น. ที่อุทยานแหงชาติ

หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี พล.อ.ประยุทธได

เปนประธานเปดแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

ตอนรับนักทองเที่ยว และพบผูประกอบการ

ธุรกิจการทองเที่ยวและผูนําทองถิ่น โดยกลาว

ตอนหนึ่งวา วันนี้กําลังพลิกโฉมประเทศไทย คํา

วาพลิกโฉมประเทศไทยเปนที่รูจักไปทั่วโลก จะ

ทําใหประเทศดีขึ้นไดอยางไร สิ่งสําคัญที่สุดคือ

การรักษาเสถียรภาพของรัฐภายในประเทศนี้ 

หากไมมีเสถียรภาพ ไมมีความเขมแข็งก็จะเกิด

ความวุนวาย ไมมีความสําเร็จทุกเร�อง ขณะนี้

ตางประเทศกําลังดูอยู 

“มาประชุมวันนี้ เปนการประชุมดาน

ความคิดตางของคนรุนใหมและคนรุนเกา ตอง

ชวยกันทําชวยกันคิด ชวยกันแก อะไรที่ไมดีก็รู 

อะไรที่ดีก็รู อะไรทําไดก็รู ทุกคนจะเขาใจซึ่งกัน

และกัน ก็จะไปไดทั้งหมดประเทศไทย รัฐบาล

ยินดีทุกอยางที่ขอมา รับไว ไมใชไมสนใจไมฟง

ทั้งหมด สังคมตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน อยา

ใหคนที่ไมชอบทําตามระเบียบตามก หมายออก

มาเพนพาน ทําใหสังคมเสียหายไปหมด เรา

เดือดรอนรายไดก็ลดลง”

ผูส�อขาวรายงานวา ในการลงพื้นที่ จ.กระบี่

ครั้งนี้ นายก  และรัฐมนตรีไดเปลี่ยนมาสวม

เสื้อผาบาติกหลากสีสันลวดลาย อันเปน “ผาลาย

ขอเจาฟาสิริวัณณวรี ” ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได

พระราชทานแบบลายผา และถือเปนผลิตภัณฑ

โอทอปของ จ.กระบี่.

าวาอากาศเอกอธิคุณ  คงมี 

ผูอํานวยการองคการบริหารการ

พั นาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว

อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) กลาววา 

อพท. ไดเตรียมยกระดับชุมชนท่ีไดพัฒนา

ผานมาตรฐานเกณฑการทองเท่ียวโดย

ชุมชน หรือ C   ขยายผล

ไปสูความเปนธุรกิจเพ�อสังคม หรือ  

 ( ) ดานการทองเที่ยว 

โดยการนําคนในชุมชนหรือเยาวชนของ

ชุมชนมาเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ

แบบ  เพราะผลจากการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ในชวงที่ผานมา สงผล

กระทบใหภาคแรงงานถูกเลิกจาง 

และกลุมเยาวชนที่สําเร็จการศึกษาใหม  

ก็ยังอยูระหวางรอการจางงาน บางก็

ไมสามารถกลับเขาสูระบบแรงงานได  

อพท. จึงเห็นวาการทองเที่ยวสามารถ

เปนสวนหน่ึงของการชวยเหลือแรงงาน

ที่กลับบานเกิดใหไดมีอาชีพ มีรายได  

ซึ่งแรงงานกลุมนี้มีคุณภาพ  มีความรู 

มีประสบการณท่ีจะนํามาชวยยกระดับ

ชุมชนบานเกิด ท่ีสามารถตอบโจทยพฤติกรรม

การทองเท่ียวท่ีปรับเปลี่ยนและคุนเคย

กับระบบออนไลนมากขึ้น  

ทั้งนี้ขอดีของการเปน  คือ 

การมีก หมาย พ.ร.บ. สงเสริมวิสาหกิจ

เพ�อสังคม พ.ศ. 2562 รองรับอยางชัดเจน 

ดังนั้นการเปนวิสาหกิจเพ�อสังคม ก็จะได

สิทธิประโยชน ในการเขาถึงการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการเขาถึง

แหลงเงินทุนเพ�อสังคม และการเขาถึง

สิทธิประโยชนทางภาษีกรณีไมปนผล

“ที่ผานมา อพท. นํารองผลักดัน

ชุมชนไปสู่ความเป็นธุรกิจเพื่อสังคม 

หรือ  ไปแลว 2 กลุม คือ กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนภูหลวง จังหวัดเลย และ กลุมชมรม

สงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนตําบล

ตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี ขณะนี้

อพท. ผลักดันชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม 

ใช้ท่องเที่ยวรองรับแรงงานกลับถิ่นฐาน

ทั้ง 2 กลุมอยูในขั้นตอนเตรียมความ

พรอมปรับรูปแบบเปนนิติบุคคล กอนจะ

จดทะเบียนเปน  เพราะการเปน  

จะตองเปนนิติบุคคลมาแลวอยางนอย 

1 ป”  

นอกจากน้ันยังมีการปรับภารกิจ

การทํางานดานการพัฒนาการทองเที่ยว

โดยชุมชนใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันและอนาคต จึงใหความสําคัญ

กับการพัฒนาการทองเท่ียวท้ังเร�องของรูปแบบ

กิจกรรม การบริการและสินคา ใหตอบโจทย

ความตองการของตลาดมากขึ้น โดยเนน

พัฒนารูปแบบท่ีน�าสนใจและทําตลาดไดจริง 

อยางไรก็ตาม ความทาทายในการ

ยกระดับกลุมชุมชนทองเที่ยวมาเปน  

คือการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหมี

เปาหมายการบริหารจัดการรายไดจาก

การทองเท่ียวท่ีชัดเจนและเปนระบบ

มากขึ้น และตองมีการเก็บขอมูลตาง   

เน�องจาก  ตองสามารถรายงาน

ผลลัพธทางสังคมได ตองมีรายไดเพียงพอ

ที่จะนํามาใชแก ไขปญหาสังคมที่เปน

เปาหมายหลักได ดังน้ันท่ีผานมาการทองเท่ียว

โดยชุมชนถึงแมจะเปนอาชีพเสริมและ

มักไมไดมีเปาหมายเร�องรายไดเปนหลัก 

แต่เม่ือปรับรูปแบบการดําเนินงานมา

เปน  แลว จะตองมีการ

ปรับเปล่ียนแนวคิดและ

การดําเนินงานใหคํานึงถึง

เปาหมายดานเศรษฐกิจ

มากขึ้น เพ�อใหมีเงินทุน

ในการหลอเลี้ยงตนเองใน

ระยะยาวไดจึงจะทําให

เ กิ ดความยั่ ง ยื น ในการ

พึ่ งพาตนเองของชุมชน

มากขึ้นนั่นเอง

น

เผยคนไทย 38 ลานคนอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงจากฝุนพิษเกิน

มาตรฐาน ตนเหตุปวยพุง! 7 ลานคน/ป โรคหัวใจ-หลอดเลือด

สมอง-ปอดอุดก้ันเรื้อรัง-มะเร็งปอด WHO ชี้เปามลพิษทาง

อากาศภัยคุกคามสุขภาพที่แกไขได เสนอเกณฑคุณภาพอากาศ

ใหม ปกปองชีวิตคนไทย 1.7 แสนราย/ป สสส.หนุนงานวิชาการ 

มุงปรับแกมาตรฐานคุณภาพอากาศตรงจุดเพ� อรับมือปญหาฝุน

ควันพิษทั่วโลก 

ระยะเวลา 6-7 ปท่ีผานมา ประเทศไทยเผชิญปญหาฝุน 

PM 2.5 อันเน� องมาจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะทางภาค

เหนือของเมืองไทย การเพิ่มจํานวนของโรงไฟฟาถานหิน โรงงาน

อุตสาหกรรมหลายประเภท ตลอดจนไอเสียจากยานพาหนะ อีกทั้ง

การเผาขยะในที่สาธารณะ ซึ่งถือวาปริมาณสูงเกินมาตรฐานและ

สงผลกระทบตอสุขภาพโดยรวม 

ไมวาจะเปนคารบอนไดออกไซด 

ซัลเฟอรไดออกไซด ฟอรมัลดีไฮด

คารบอนมอนอกไซด ไดออกซิน 

(สารกอมะเร็ง) สารอินทรียระเหยงาย                                                                   

(VOC) 

ดร.อุมา ราชรัฐนาม ผูแทน

องคการอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต กลาวในงาน

ประชุมออนไลนหัวขอ “ประเทศไทยประชุมออนไลนหัวขอ “ประเทศไทย

ไปทางไหน ตอเกณฑแนะนํา

คุณภาพอากาศใหมของ WHO” วา 

มลพิษทางอากาศจากฝุน PM 2.5 

เปนปญหาใหญท่ีสะสมมาเปนเวลา

นานกวา 15 ป ถือเปนภัยคุกคาม

ทางส่ิงแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอ

สุขภาพของประชากรท่ัวโลก 

ในเดือนตุลาคม ป 2564 

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดจัดทํา                                                   

เกณฑแนะนําคุณภาพอากาศฉบับ

ใหมในรอบ 15 ป ใหต่ํากวาเกณฑ

เม� อป 2548 โดยระบุระดับคุณภาพ

อากาศสําหรับฝุน PM 2.5 ใหมี

คาเฉลี่ยรายปอยูที่ 5 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร จากเดิมท่ี 10 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และ

คาเฉล่ียราย 24 ชั่วโมงอยู ท่ี 

15 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร                            

จากเดิม 25 ไมโครกรัมตอลูกบาศก

เมตร กําหนดเปนคามาตรฐานเพ� อ

เปนทางเลือกสําหรับกําหนดเปา

หมายทางนโยบาย รวมถึงเปน

เคร� องมือในการออกแบบมาตรการ

ที่มีประสิทธิภาพ เพ� อลดมลพิษทาง

อากาศ และปกปองสุขภาพของ

ประชาชน

WHO เปดเผยตัวเลขมลพิษทางอากาศ

คราชีวิตผูคนบนโลกใบน้ี 7 ลานคนในแตละป 

เปนท่ีน�าสังเกตวาประชากรเกือบท่ัวโลกจํานวน 

99% หายใจอากาศท่ีมีมลพิษท่ีมีคาเกินกวา

มาตรฐานท่ี WHO กําหนดไว ส่ิงท่ีน�าเปนหวงก็คือ                                                          

คนท่ีไดรับมลพิษทางอากาศยอมมีโอกาสเส่ียงสูง                                                         

ท่ีจะเกิดโรคภัยไขเจ็บเสียชีวิต 4.2 ลานคน/ป                 

เปนโรคอัมพฤกษ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคมะเร็งปอด สวนหน่ึงก็เน� องมาจากพฤติกรรม

เส่ียงมีการสูบบุหร่ีเปนจํานวนมาก

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา                                                            

ปญหามลพิษทางอากาศตนเหตุสําคัญในการ 

กระตุนใหเส่ียงตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง                 

ซ่ึงคิดเปน 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตจากท้ังหมด

ของประเทศ สอดคลองกับในท่ีประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ คร้ังท่ี 73 ป 2561 ท่ีประกาศให

มลพิษทางอากาศเปนปจจัยความเส่ียง 1 ใน 5 

รวมกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไมถูก

หลักโภชนาการ สูบบุหร่ี ด� มเคร� องด� มแอลกอฮอล 

และไมมีกิจกรรมทางกาย สสส.ตระหนักถึงผลกระทบจากฝุน              

PM 2.5 ท่ีเกิดข้ึน จึงมุงขับเคล� อนการทํางานต้ังแตระดับพ้ืนท่ี                  

ไปจนถึงระดับนโยบาย เพ� อเรงแกไขปญหาอยางเรงดวน

ดร.สุปรีดากลาววา สสส.เนนขยายผลจากระดับปจเจก หรือ

ระดับพ้ืนท่ี นําไปสูการผลักดันนโยบายเพ� อการแกปญหาฝุน PM 2.5 

ท่ีผานมา สสส.รวมกับสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือขับเคล� อน

การแกปญหาวิกฤตฝุน PM 2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ กอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงคานิยมในระดับภูมิภาค เชน ลดการเผาภาคเกษตร 

จัดทําแนวกันไฟชุมชน พรอมจัดต้ัง                          

ศูนยวิชาการเพ� อการปองกันและ

แกไขปญหามลพิษทางอากาศ เพ� อ

พัฒนางานวิชาการท่ีตอบโจทย

บริบทของสังคม เพ� อนําองคความ

รูท่ีไดไปปรับใชเปนแนวทางการ

ทํางานแตละพ้ืนท่ี มุงผลักดันให

เกิดการมีสวนรวมของคนในสังคม 

ลดปญหามลพิษทางอากาศท่ีสง                               

ผลกระทบสุขภาพคนในประเทศ

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดี

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลาววา คนไทย 38 ลานคน อยูในพ้ืนท่ีฝุนละอองขนาดเล็กเกิน 

50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงในจํานวนน้ี 15 ลานคน เปน

ประชากรกลุมเส่ียงไดรับผลกระทบรุนแรง ท้ังเด็ก หญิงต้ังครรภ  

ผูสูงอายุ และผูมีโรคทางเดินหายใจ ในป 2560-2563 พบคนไทย

ปวยจากโรคท่ีเกิดจากการกระตุนของมลพิษอากาศ 4 โรค ไดแก  

โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคปอดอุดก้ัน

เร้ือรัง และมะเร็งปอด เม� อคิดเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล

ผูปวยโรคมะเร็งปอดมีมูลคาสูงเกือบ 200,000 บาทตอรายตอเดือน 

ซ่ึงหากคุณภาพอากาศดีข้ึน สงผลใหแนวโนมของคาใชจายทาง

สุขภาพลดลงตามไปดวยสุขภาพลดลงตามไปดวย

รศ.วงศพันธ ลิมปเสนีย ผูอํานวยการศูนยวิชาการเพ� อขับ

เคล� อนการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ สนับสนุนเคล� อนการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ สนับสนุนเคล� อนการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ

โดย สสส. กลาววา ผลประโยชนดานสุขภาพที่ ไดจากการ

ควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย เม� อทําการเปรียบเทียบ                                                                                       

คามาตรฐานคุณภาพอากาศตามเกณฑแนะนําของ WHO 

ระหวางคามาตรฐานเดิมในป 2548 กับคามาตรฐานใหมป 

2564 พบวา หากประเทศไทยใชเกณฑแนะนําเดิมที่คาเฉลี่ยรายป                   

10 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร จะลดการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 

110,000 รายตอป คิดเปนมูลคาผลประโยชนดานสุขภาพ 3.75 

ลานลานบาทตอป และหากใชเกณฑแนะนําป 2564 ที่คาเฉลี่ย

รายป อยูที่ 5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร จะลดการเสียชีวิตกอน

วัยอันควรไดถึง 170,000 รายตอป คิดเปนมูลคาผลประโยชนดาน

สุขภาพถึง 5.82 ลานลานบาทตอป.

สสส.ผลักดันตั้งศูนยวิชาการ

ตอบโจทยแกไขปญหาฝุนพิษ

ดร.อุมา ราชรัฐนาม

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท

นพ.ดนัย ธีวันดา

รศ.วงศพันธ ลิมปเสนีย
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